


Editor’s vision

“นับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างรักษาม้าและนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราชและโดย
เฉพาะเหล่าอำมาตย์ ล้วนจารึกในโมหภูมิทั้งนั้น พวกนี้ขาดทั้งความรู้วิชาการ ทั้งความ
รู้ทั่วไปคือความสำนึกธรรมดาพวกนี้ ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตนพวกนี้ชอบผลมะม่วง
แต่ก็ทำลายต้นมะม่วง...”

พระมหาชนก,พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ


หากการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงเปรียบได้กับความเป็นไปของบ้านเมือง การออกดอกออกผลหรือการ
ล้มลงของต้นมะม่วงไม่ได้เป็นไปด้วยวิถีธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์ด้วย

การฟื้นฟูต้นมะม่วงใน‘พระมหาชนก’ทำได้ด้วย9วิธีหนึ่งในนั้นคือการเพาะเมล็ดมะม่วงซึ่งเปรียบได้กับ
ตน้กลา้หรอื‘การสรา้งกำลงัคน’ที่มีคณุภาพซึง่ตอ้งอาศยัระยะเวลายาวนานมีการลงทนุสงูแต่การลงทนุดงักลา่ว
จะกลายเปน็ตน้ทนุที่สำคญัในการสรา้งชาติในอนาคตครบูาอาจารย์ได้ให้ขอ้คดิไว้วา่การสรา้งคนให้มีคณุภาพควร
กระทำอย่างรอบด้าน

โดยสรุปแล้วแบ่งได้เป็น3แนวทางแนวทางแรกคือการศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้สำหรับการประกอบอาชีพ
เปน็การศกึษาที่มุง่เนน้ให้เกดิความรู้ความเชีย่วชาญในสาขานัน้ๆเพือ่นำไปประกอบอาชพีได้อยา่งเตม็กำลงัความ
สามารถและสติปัญญาของตนแนวทางที่2 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการงานเป็นการทำงานที่ทำคนเดียวและ
งานที่ต้องทำเป็นหมู่คณะการเรียนรู้ที่จะทำงานหลากหลายรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสมการ
แสดงความคิดเห็นและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถไตร่ตรองอย่างมี
เหตุผล

ส่วนแนวทางที่3คือการใช้ชีวิตครอบคลุมการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีสติในการดำเนินชีวิต
และดำรงตนอย่างมีคุณค่าต่อสังคม

ทา่มกลางขอ้เทจ็จรงิที่วา่คะแนนสอบO-NETที่ตกตำ่ในวชิาสำคญัผลการประเมนิความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของคนไทยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ(PISA)อยู่ในเกณฑ์ต่ำนักเรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์น้อย
อาชพีนกัวทิยาศาสตร์เปน็อาชพีอนัดบัทา้ยๆที่คนไทยใฝฝ่นัและผู้ที่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีมกัมีคณุสมบตัิ
ไม่ตรงตามความต้องการตามความเห็นของภาคเอกชนเหล่านี้คือโจทย์ในการสร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศที่ท้าทาย

Horizon ฉบับนี้สะท้อนส่วนหนึ่งของความพยายามในการตอบโจทย์ข้างต้น รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่น
ของสวทน.และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการ‘เพาะต้นกล้า’ให้แก่ประเทศด้วยความหวังว่าวันใดวันหนึ่ง
ข้างหน้าประเทศไทยจะมีความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก

แม้ภารกิจนี้จะหนักและเหนื่อยเราก็จะทำ

บรรณาธิการ
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When the solution 
is simple, God is 
answering. 

Albert Einstein (1879-1955)
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สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced
InstituteofScienceandTechnology,THAIST)หรือ‘ไทซ์’ถือ
กำเนิดจากความพยายามผลักดันให้เกิดองค์กรหรือเครือข่ายของ
การประสานงานเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นการวจิัยและพฒันาขึน้ใน
ประเทศHorizonได้พดูคยุกบับคุคล2ทา่นซึง่มีสว่นสำคญัตอ่การ
ถือกำเนิดของไทซ์ท่านแรก-ศ.ดร.ยงยุทธยุทธวงศ์อดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านที่สอง –ศ.ดร.
ยอดหทัยเทพธรานนท์นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของเมืองไทย

คงไมใ่ช่เรือ่งไกลตวัคนไทยอกีตอ่ไปเมือ่เราพดูถงึภยัพบิตัิอยา่งแผน่
ดินไหว แต่ถามว่าเราคุ้นเคยกับการปฎิบัติตัวยามเกิดภัยอันไม่คุ้น
ชนินี้แลว้หรอืยงัมิพกัตอ้งพดูถงึเรือ่งระบบเตอืนภยัแผน่ดนิไหวลว่ง
หนา้รวมถงึประสทิธภิาพของมนัเกดิคำถามวา่สิง่เหลา่นี้เรามีพรอ้ม
แลว้หรอืยงัปรินนัท์วรรณสวา่งจะพาผู้อา่นไปเรยีนรู้ระบบเตอืนภยั
แผน่ดนิไหวลว่งหนา้ของประเทศญีปุ่น่เพือ่เปน็การเรยีนรู้ลว่งหนา้
เพราะความแน่นอนอย่างหนึ่งของโลกนี้คือความไม่แน่นอน

16_ Gen Next
คุณเคยได้ยินใครนิยาม ‘ความเป็นไทย’ ว่าคือการยอมรับในความ
เท่าเทียมกันของมนุษย์บ้างไหมคุณจะยอมรับ
ไหมหากเจ้าของคำนิยามนี้คือผู้หญิงผิวขาว
นัยน์ตาสีฟ้า จมูกโด่ง ผมสีบรอนซ์ เธอ
ชื่อฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ หรือ คริสตอล 
เอลิซาเบธ ลอง แน่นอน...เธอเป็นคน
ไทยโดยพ้นข้อสมมติใดๆ ทั้งสิ้น หาก
สงสัยว่าเหตุใดเธอจึงเป็นคนไทย กรุณา
ขจัดข้อกวนใจโดยการพลิกไปหน้ากระดาษที่
มีใบหน้าของเธอ
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ศวิสาข์ ภูมิรัตน

เมือ่ตน้ปีที่ผา่นมามีนกัวทิยาศาสตร์ออกมาเปดิเผยวา่
ชาวโลกอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์2ดวงบนท้องฟ้าในเร็วๆ
นี้ หลังจากมีการตรวจสอบพบว่าดาวดวงหนึ่งกำลังจะหมด
อายุขัยและจะเกิดการระเบิด ซึ่งจะทำให้เห็นแสงสว่างจ้า
เท่ากับดวงอาทิตย์โดยกินเวลานานประมาณ1-2สัปดาห์

นายแบรดคาร์เตอร์อาจารย์ฟสิกิส์แหง่มหาวทิยาลยั
เซาเธิร์น ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย บอกว่า ดาว
บีเทลจุส (Betelgeuse) ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ใหญ่สีแดงและ
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวนายพรานที่อยู่ห่างจากโลก 640
ปีแสง กำลังจะหมดอายุขัยและจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่
(Supernova) ขึ้นในเวลาอันใกล้ โดยการระเบิดครั้งนี้ถือว่า
เป็นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่กำเนิดโลกมาเลยทีเดียว เพราะ
ดาวบีเทลจุสเป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มาก และเปล่งแสง
มากกว่าดวงอาทิตย์กว่าแสนเท่า จึงทำให้ชาวโลกจะได้เห็น
แสงสว่างของมันทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลายาวนาน
1-2สัปดาห์

พระอาทิตย์ดวงที่สอง?!?!

ทายซิว่า...ตั้งแต่ปี2539ถึง2551ประเทศอะไรมีผลงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 18 เท่า (ตีพิมพ์รายงานผล
การวิจัยเพิ่มขึ้นจาก736ฉบับเป็น13,238ฉบับ)คำตอบ
คอื...ประเทศอหิรา่นซึง่อาจจะทำให้หลายๆคนเซอรไ์พรส!์?
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งเคยเป็นผู้นำทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ปัจจุบันประเทศอิหร่านเป็นประเทศที่มีอัตรา
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลก

ถึงแม้ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ
อหิรา่นและสหรฐัอเมรกิายงัคงตงึเครยีดอยู่แต่ความสมัพนัธ์
ของนักวิทยาศาสตร์ระหว่าง2ประเทศนี้กลับดำเนินไปด้วย
ดีเพราะมีจำนวนผลงานวจิยัที่ทำรว่มกนัเพิม่ขึน้ถงึ5เทา่ใน
ช่วงปี2539–2551(จาก388เป็น1,831เรื่อง)

การเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของผลงานทางวทิยาศาสตร์
ในตะวันออกกลาง จีน อินเดีย และบราซิล เห็นได้ชัดจาก
รายงานของRoyalSocietyของประเทศองักฤษเมือ่สิน้เดอืน
มนีาคม2554ซึง่ได้เปรยีบเทยีบการตีพมิพ์รายงานการวจิยั
และอัตราการอ้างอิงจากทั่วโลกระหว่างปี 2536 – 2546
และปี2547–2551ประเทศเล็กๆหลายประเทศรวมทั้ง
อหิรา่นได้กา้วเขา้สู่การทำกจิกรรมการวจิยัตา่งๆเพิม่มากขึน้
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศตุรมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพิ่มขึ้น
4เท่าซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

การระเบิดของดาวบีเทลจุสครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ต่อโลก แต่จะส่งผลให้เกิดหลุมดำที่อยู่ห่างจากโลก
ประมาณ 1,300 ปีแสง หรือทำให้เกิดดาวน้อยใหญ่ดวง
ใหม่ๆ นอกจากนี้จะมีอนุภาคนิวตริโนกระจายออกไปทุก
ทศิทางรวมถงึพุง่มายงัโลกดว้ยแต่จะไม่ทำอนัตรายใดๆตอ่
สิ่งมีชีวิตบนโลก

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้คาด
การณ์ถึงช่วงเวลาของการระเบิดครั้งใหญ่ แต่ก็ไม่มีใคร
สามารถกำหนดได้แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด อาจจะเกิด
ก่อนปี ค.ศ. 2012 หรือไม่ก็ต้องเกิดในวันใดวันหนึ่งในอีก
ล้านปีแน่นอน (เพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งตารอคอยจนไม่เป็น
อันทำมาหากิน)

ทัง้นี้ดาวบีเทลจสุเปน็ดาวฤกษ์ใหญ่สีแดงที่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในทุกค่ำคืน มีแสงสว่างเป็นลำดับ
ที่9บนฟ้าและเป็นดาวที่สว่างเป็นอันดับที่2ในกลุ่มดาว
นายพราน เปล่งแสงสว่างไม่คงที่ในแต่ละปี โดยจะค่อยๆ
สว่างมากขึ้นและจางลงเรื่อยๆ ก่อนกลับมาสว่างจ้าอีกครั้ง
ทุกๆ5.8ปี
ที่มา: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech, http://www.

huffingtonpost.com

ถงึ6เทา่ในชว่งปี2539–2551นอกจากนี้ประเทศตนูเิซยี
สิงคโปร์และกาตาร์ก็มีแนวโน้มในทำนองเดียวกัน

โดยทั่วไปสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นยังคงครอง
ความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ แต่ความเป็นผู้นำนี้กำลัง
ถูกท้าทายโดยประเทศที่สามารถเข้าสู่ความเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว พิจารณาจากสัดส่วนรายงาน
การวิจัยของนักวิยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ลดลงจากร้อยละ
26 เป็นร้อยละ 21 ในขณะที่จีนได้ไต่จากอันดับที่ 6 เป็น
อันดับที่ 2 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 เป็นร้อยละ 10.2
ในปี2539สว่นประเทศอนิเดยีและบราซลิก็มีอตัราการเพิม่
ที่รวดเร็วเช่นกัน

Chris Llewellyn Smith ประธานผู้ทำการศึกษา
Knowledge,NetworksandNationsGlobalScientific
Collaborationinthe21stCenturyกลา่ววา่ประเทศที่เปน็
ผูน้ำไม่ได้ออ่นแอลงแต่ประเทศอืน่ๆกำลงัพฒันาตวัเองเพือ่
ก้าวเข้ามาสู่การเป็นผู้นำเช่นกัน

LlewellynSmithมองวา่การเตบิโตทางวทิยาศาสตร์
เป็นกิจการในระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาระดับโลก ผลงานการ
วจิยัรว่มที่ได้รบัการตีพมิพ์ได้เพิม่ขึน้จาก1ใน4เปน็มากกวา่
1ใน3ของรายงานการวจิยัทัง้หมดขอ้มลูจากทัว่โลกจะชว่ย
แก้ปญัหาระดบัโลกและความเหน็ที่เปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั
จะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นประโยชน์จากการร่วมกัน
ทำวิจัยก็คือการแก้ปัญหาระดับโลกได้
ที่มา: http://www.newscientist.com/article/dn20291-iran-is-

top-of-the-world-in-science-growth.html
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ณิศรา จันทรประทิน

    อิหร่าน: สุดยอดของโลก
ในเรื่องการเติบโตทางวิทยาศาสตร์
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ศิริจรรยา ออกรัมย์

ปีค.ศ.2010เปน็ปีแหง่การครบรอบปีที่15ของการคา้พชื
เทคโนโลยีชวีภาพซึง่มีพืน้ที่เพาะปลกูสะสมเกนิกวา่1พนั
ลา้นเฮกตาร์(เทยีบเทา่กบัพืน้ที่ของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือประเทศจีน) มีความชัดเจนว่าพืชเทคโนโลยีชีวภาพ
ยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
เพาะปลกูคดิเปน็87เทา่ในรอบ15ปีที่ผา่นมาซึง่ชี้ให้เหน็
ว่าการเพาะปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพมีการขยายตัวและ
ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
การทำการเกษตรสมัยใหม่ โดยในปี 2010 พื้นที่ปลูก
เพิ่มขึ้นมากกว่า10เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ148ล้าน
เฮกตาร์

ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มเป็น 29
ประเทศ ในปี ค.ศ. 2010 จาก 25 ประเทศในปี ค.ศ.
2009โดย19ประเทศเป็นประเทศกำลังพัฒนาและอีก
10ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมซึ่ง10อันดับแรก
มีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า1ล้านเฮกตาร์
ประชากรใน 29 ประเทศดังกล่าวมีสัดส่วนคิดเป็น 59
เปอร์เซ็นต์(ประมาณ4พันล้านคน)ของประชากรโลก

ประเทศที่มีการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพอย่าง
เปน็ทางการเปน็ครัง้แรกในปีค.ศ.2010ไดแ้ก่ปากสีถาน,
พมา่และสวเีดนอกีทัง้ประเทศเยอรมนียงัหนักลบัมาปลกู
พืชเทคโนโลยีชีวภาพอีกครั้งนอกจากนี้มี59ประเทศที่
รับรองการใช้พืชเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่ว่าจะโดยการปลูก
หรือโดยการนำเข้า

พืชเทคโนโลยีชีวภาพ 
มีพื้นที่ปลูกมากกว่า1พันล้านเฮกตาร์

ในปี 2010 มีเกษตรกรจำนวน 15.4 ล้าน
คนที่เพาะปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมากกว่า 90
เปอร์เซ็นต์ (14.4 ล้านคน) มีทรัพยากรจำกัด เป็น
เกษตรกรที่ยากจนในประเทศกำลังพัฒนา

ประเทศกำลังพัฒนามีการปลูกพืชเทคโนโลยี
ชวีภาพคดิเปน็48เปอรเ์ซน็ต์ของทัว่โลกและคาดวา่จะสงู
กวา่ประเทศอตุสาหกรรมกอ่นปีค.ศ.2015ประเทศกำลงั
พฒันา5ประเทศที่มีสว่นสำคญัในการปลกูพชืเทคโนโลยี
ชวีภาพไดแ้ก่จนีอนิเดยีบราซลิอารเ์จนตนิาและอฟัรกิาใต้
โดยประเทศบราซิลมีการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพมาก
ที่สุด โดยการเพิ่มพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านเฮกตาร์
ประเทศพมา่ซึง่เปน็ประเทศใหม่ของการปลกูพชืเทคโนโลยี
ชีวภาพมีเกษตรกรรายย่อยกว่า375,000คนที่ประสบ
ความสำเร็จในการปลูกฝ้ายบีทีในพื้นที่ปลูก 270,000
เฮกตาร์ และประเทศเม็กซิโกประสบความสำเร็จในการ
ดำเนนิการขัน้แรกในการทดลองภาคสนามสำหรบัขา้วโพด
เทคโนโลยีชีวภาพ ในขณะที่ 8 ประเทศในสหภาพยุโรป
มีการปลูกข้าวโพดตัดต่อยีนปลูกมันฝรั่งแป้ง (Amflora)
ซึ่งเพิ่งได้รับการรับรองให้ปลูกเป็นครั้งแรกในรอบ 13 ปี
ของสหภาพยุโรป

รายงานฉบบัดงักลา่วระบุวา่การปลกูพชืเทคโนโลยี
ชีวภาพมีส่วนช่วยในเรื่องของความยั่งยืนและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศโดยเพิม่ปรมิาณผลผลติและ
มลูคา่ถงึ65พนัลา้นเหรยีญสหรฐัชว่ยสรา้งสิง่แวดลอ้มที่
ดีขึน้โดยลดการใช้สารเคมีกำจดัศตัรูพชื393ลา้นกโิลกรมั
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO

2
)ได้18พัน

ล้านกิโลกรัมในปี ค.ศ. 2009 อนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพไว้ได้โดยรักษาพื้นที่ไว้75ล้านเฮกตาร์และ
ลดความยากจนของเกษตรกรจำนวน14.4ล้านคน

สำหรับความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องลงมือทำคือ
ระบบการกำกับดูแลด้านค่าใช้จ่าย/เวลาที่มีประสิทธิภาพ
และมีความเคร่งครัด สำหรับประเทศกำลังพัฒนาขนาด
เล็กและยากจน

แนวโน้มสำหรับพืชเทคโนโลยีชีวภาพในอีก 5 ปี
ข้างหน้า ได้แก่ ข้าวโพดทนแล้งในปี ค.ศ. 2012 ข้าว
สีทอง(GoldenRice)ในปีค.ศ.2013และข้าวบีทีก่อน
ถึงปี ค.ศ. 2015 ซึ่งอาจส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน
เอเชียได้ประโยชน์กว่า1พันล้านคน
ทีม่า: James, C. (2010) Highlights of the global status of commercialized 

biotech/GM crops: 2010. International Service for the Acquisition of 

Agri-biotech Applications (ISAAA).
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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
กำลังจัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ระยะ 10
ปี (พ.ศ. 2555-2564 โดยพิจารณาเห็นว่า
‘นวัตกรรมสังคม’ (Social Innovation) และ
‘นวัตกรรมทั่วถึง’ (Inclusive Innovation) จะ
ชว่ยพฒันาสงัคมชมุชนและคนในระดบัรากหญา้
ของไทยให้มีความเปน็อยู่ที่ดีขึน้และชว่ยลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคมได้

Dr.Vinod K. Goel จากธนาคารโลก
กล่าวว่า นวัตกรรมทั่วถึงมุ่งเน้นกลุ่มฐานของ
พีรามิด (Bottom of Pyramid, BoP) ซึ่ง
ประกอบด้วยคนประมาณ 4 พันล้านคนทั่วโลก
ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงความจำเป็นพื้นฐาน เช่น

น้ำสะอาดการบริการสุขอนามัย ไฟฟ้า การศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นต้น

นวัตกรรมทั่วถึง คือการนำแนวความคิดใหม่ๆ
ที่ยังไม่มีใครคิดทำ หรือนำไปใช้ แต่อาจจะเป็นสิ่งใหม่
ในประเทศนั้นๆ มาทำให้เกิดผลงานที่มากขึ้น ดีขึ้น
ด้วยราคาหรือต้นทุนที่ลดลง เพื่อกำไรที่มากขึ้น และ
เพื่อคนส่วนใหญ่ของสังคม ซึ่งสามารถนำวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้โดยคำนึงถึงและเข้าใจ
ความต้องการจริงของ BoP เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
และการประกอบอาชีพเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนโดย
ครอบคลุมการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ด้านการ
ศึกษาด้านการเงินด้านการเกษตร

ตัวอย่างเช่น การทำเท้าเทียมที่สามารถหาซื้อ
ได้ในราคาถูกและมีประสิทธิภาพ (อินเดีย) การใช้
ยาสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งมดลูกซึ่งสามารถ
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รักษาคนไข้ได้มากกว่า 300,000 รายและมีราคาถูก
(เวียดนาม)เป็นต้น

กลไกที่จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทั่วถึงประกอบ
ด้วย 3 ส่วนหลักคือ 1) ทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ 2) ธุรกิจชุมชน 3)
นโยบายสาธารณะทัง้นี้นโยบายสาธารณะจะตอ้งสรา้ง
แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดและใช้นวัตกรรมทั่วถึงโดย
การกระตุน้ให้เกดิการผลกัดนัในทกุภาคสว่นทัง้ภาครฐั
เอกชนประชาชนและให้เกดิความรว่มมอืในการทำงาน
เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ รวมถึงการ
สร้างแรงจูงใจหรือการสนับสนุนด้านการเงิน เช่น การ
ตั้งกองทุนทุนให้เปล่าการร่วมลงทุนเป็นต้น

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทั่วถึงอย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การสร้างแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานวิจัยและพัฒนา
ผู้ประกอบการและผู้มีสว่นรว่มตา่งๆการสรา้งแรงจงูใจ
และการสนับสนุนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในระดบัรากหญา้การทำให้เกดิกระบวนทศัน์ใหม่ๆ ของ
ผู้จัดทำนโยบายชุมชุนภาคธุรกิจนักศึกษาประชาชน
และผู้สนับสนุน การเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลไกการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทั่วถึง
ได้แก่

1. มาตรการ ช่วย เหลือ ด้าน การ เงิน 
โดยอาจเป็นกองทุนระดับโลก (Global fund)

เช่น ธนาคารโลกจัดทำมาตรการช่วยเหลือ โดย
ให้ International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) ให้ทุนกับรัฐบาลในการลงทุน
ในภาครัฐหรือเอกชน และให้ International Finance
Corporation (IFC) ลงทุนทางตรงให้กับภาคเอกชน
นอกจากนี้InternationalDevelopmentAssociation
(IDA) ให้เงินกู้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำเป็นระยะเวลา
30 ปี หรือเป็นกองทุนระดับประเทศ เช่น National
Innovation Committee (NIC) ของอินเดีย ซึ่งจัดตั้ง
กองทุนเพื่อสนับสนุนเงินแบบให้เปล่า ให้กู้ หรือการ
รว่มทนุ(Venturecapital)เพือ่สนบัสนนุให้เกดิการวจิยั
เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้านวัตกรรมทั่วถึงเป็นการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

2. แรง จูงใจ (Incentives) 
เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทั่วถึง

ตัวอย่างของแรงจูงใจ เช่น  สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กลไกทางการตลาด การปรับโครงสร้างทางการเงินให้
ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการ
สนับสนุนทางสังคมได้สะดวกขึ้นเป็นต้น

3. มี หน่วย งาน หลัก ที่ ดูแล รับ ผิด ชอบ
เชน่สำนกังานเสรมิสรา้งกจิการเพือ่สงัคมจดัทำ

โครงการ Unlimited Thailand เพื่อผลักดันนวัตกรรม
สังคมทั้งในรูปของเงินให้เปล่าและการร่วมทุนซึ่งคาด
หวังว่าภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมมาก
ขึ้นในอนาคต

4. การทำกิจการร่วมค้า(Jointventure) 
กับกลุ่มวิสาหกิจที่ขาดความรู้หรือทักษะในการ

บรหิารทัง้ในรปูของการให้คำปรกึษาและการรว่มทนุใน
ระยะหนึ่งเมื่อกิจการดำเนินไปได้ด้วยดีจึงถอนทุนเพื่อ
ให้กิจการดังกล่าวดำเนินการต่อได้เอง อย่างไรก็ตาม
ปัญหาที่ประสบในปัจจุบันคือ ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
การร่วมลงทุนกับบริษัทที่ไม่หวังผลกำไร

กล่าวโดยสรุป การนำหลักการนวัตกรรมทั่วถึง
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยควรคำนึงถึงประเด็น
ต่างๆดังนี้

เป็นนวัตกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่1. 
ในสังคม
ให้ความรู้กับประชาชนในการใช้เทคโนโลยีอย่าง2. 
ชาญฉลาด
สามารถแกไ้ขปญัหาได้ทำให้คนในชมุชนมีความรู้3. 
และรายได้มากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ควรเปลี่ยนแนวคิดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา4. 
(IntellectualProperty, IP)ให้ส่วนหนึ่งเป็น IP
donationเพื่อชุมชนโดยจำกัดการใช้งาน
พูดคุยกับกลุ่มคนในระดับ BoP เพื่อให้เข้าใจถึง5. 
ความต้องการที่แท้จริง
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ควรได้รับ6. 
การสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรมทั่วถึงอย่างจริงจัง
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การคาดการณ์อนาคตเป็นการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้
ในหลายลักษณะ บางหน่วยงานอาจดำเนินงานใน
เชิงวิเคราะห์แนวโน้มและความไม่แน่นอนเพื่อระบุ
ปัจจัยและขอบเขตในการสร้างภาพอนาคต ในขณะที่
บางหน่วยงานอาจดำเนินงานในรูปแบบกึ่งพยากรณ์
ดังเช่นกรณีต่อไปนี้

ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการคาดการณ์อนาคต
ทุกๆ5ปีมาโดยตลอดนับตั้งแต่ค.ศ.1971โดยแต่ละ
ครั้งได้ทำการคาดการณ์ในกรอบระยะเวลา 30 ปี
ในการนี้ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(TheNationalInstituteofScienceandTechnology
Policy, NISTEP) เข้ามารับผิดชอบการคาดการณ์
อนาคตตั้งแต่ครั้งที่5เป็นต้นมา

ในการศึกษาแต่ละครั้งประกอบด้วยการจัดทำ
แบบสอบถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญ หรือที่เรียกว่าการ
สำรวจเดลไฟ (Delphi Survey) สำหรับประเด็นด้าน
วท. และการจัดทำภาพอนาคตเกี่ยวกับชีวิตความเป็น
อยู่ของผู้คนในอนาคต และการอภิปรายเกี่ยวกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่

มีคำถามว่า ประเด็นต่างๆ ในการคาดการณ์
อนาคตที่ผ่านมาเกิดขึ้นจริงมากน้อยเพียงใด NISTEP
จึงได้ทำการทบทวนและวิเคราะห์ผลการสำรวจเดลไฟ
ตั้งแต่ครั้งที่1ถึง5 โดยในการสำรวจแต่ละครั้งมีการ
ตั้งประเด็นต่างๆ ด้าน วท. เพื่อสอบถามความเห็นใน

3มิติได้แก่ความสำคัญความเป็นไปได้(Feasibility)
และแนวทางที่จะทำให้เป็นจริง(Realization)ตัวอย่าง
ตารางสรุปผลการสำรวจเดลไฟทั้ง5ครั้งแสดงในรูปที่
1 ทั้งนี้ผู้ทำการวิเคราะห์ได้แบ่งระดับของ ‘การเกิดขึ้น
จรงิ’ของประเดน็ดา้นวท.ไว้3ระดบัคอืเกดิขึน้ทัง้หมด
(FullyRealized)เกิดขึ้นบางส่วน(PartiallyRealized)
และไม่เกิดขึ้นเลย(NotRealized)

จากการประเมินพบว่าร้อยละ70ของประเด็น
ต่างๆในการสำรวจทั้ง5ครั้งเกิดขึ้นจริง(รวมถึงกรณี
ที่เกิดขึ้นบางส่วนด้วย) และประเด็นที่สอบถามเกิดขึ้น
จริงมากขึ้นในการสำรวจครั้งต่อๆมา

เมื่อทำการวิเคราะห์โดยจำแนกประเด็นที่
สอบถามเป็นสาขาต่างๆ พบว่าสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ (สิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงปลอดภัย การดูแลสุขภาพ การแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มีอัตราการเกิดขึ้นจริงมาก ใน
ขณะที่สาขาการคมนาคมขนส่งและพลังงานมีอัตรา
การเกิดขึ้นจริงต่ำมีข้อสังเกตเพิ่มเติมคือประเด็นใดที่
คาดการณ์วา่จะเกดิขึน้จรงิในเวลาอนัใกล้มกัจะมีโอกาส
เกิดขึ้นจริงสูง และประเด็นใดที่มีความสำคัญต่ำก็มัก
มีโอกาสเกิดขึ้นจริงต่ำ อย่างไรก็ตามมีบางประเด็นที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความสำคัญต่ำแต่ก็เกิดขึ้นจริง โดย
เฉพาะประเด็นที่อยู่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร(ICT)

 สุชาต อุดมโสภกิจ
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รูป ที่ 1 ตัวอย่าง สรุป ผล กา รสำรวจเดล ไฟ ครั้ง ที่ 1-5 ของ NISTEP รูป ห้า เหลี่ยม แสดง กลุ่ม ของ ความ เห็น
 ส่วน

 ใหญ
่ ที่ มี ต่อ เทคโน

โลยี นั้
น

ๆ ว่า จะ เกิด ขึ้น
 ใน

 โลก ใน
 ช่วง เวลา ใด 

และ จะ เข้า สู่ สังคม ญ
ี่ปุ่น

 ใน
 ช่วง เวลา ใด รูป ห้า เหลี่ยม แรเงา แสดง ผล การ สำรวจ รอบ ที่ 2 ปลาย ยอด ของ ห้า เหลี่ยม ถือ เป็น

 ปี ที่ คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น
 จริง



เมื่อพิจารณาว่าเหตุใดบางประเด็นจึงไม่เกิดขึ้น
จริงพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคเช่นใน
การสำรวจครั้งที่ 1 และ 2 มีประเด็นด้านสังคมที่ไม่
เกิดขึ้นจริงอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหา
ด้านเทคนิคมีความเกี่ยวข้องกับการไม่เกิดขึ้นจริงของ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพถึงร้อยละ75

ค่าใช้จ่ายเป็นอีกปัจจัยหลักอีกประการหนึ่ง
ที่ทำให้ที่ทำให้บางประเด็นไม่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสาขาทรัพยากร พลังงาน การขนส่ง
การกอ่สรา้งวศิวกรรมโยธาและสาขาที่มีความกา้วหนา้

เช่นอวกาศและทะเล
นอกจากนี้ การอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีทาง

เลือก (Alternative Technology) ก็เป็นอุปสรรคอีก
ประการหนึ่งที่ขัดขวางไม่ให้บางประเด็นเกิดขึ้นจริงคือ
โดยพบว่ามีถึงร้อยละ 30 ของประเด็นที่อยู่ในสาขา
ICTและอเิลก็ทรอนกิส์ไม่เกดิขึน้จรงิเพราะมีเทคโนโลยี
ทางเลือก

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่
ปญัหาทางสงัคมความตอ้งการนอ้ยดงัตวัอยา่งจากการ
สำรวจครั้งที่5ที่แสดงในรูปที่2

สิ่งที่ควรระลึกในการสำรวจเดลไฟคือ ไม่ควร
ละเลยความเห็นส่วนน้อยของผู้เชี่ยวชาญ เพราะนั่น
อาจทำให้เราพลาดประเด็นวท.ที่สำคัญๆ ได้
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เคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ชอบตอบคำถามที่ว่า “โตขึ้น
อยากเป็นอะไร” หนึ่งในคำตอบอันเด่นชัดคือ “อยาก
เป็นนักวิทยาศาสตร์” โดยที่เหตุผลก็คือ “อยากเป็น
เหมือนคุณพ่อ” เด็กคนนี้ได้เข้าแล็บตั้งแต่เด็กๆ มี
ความผูกพันกับวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆ โดยเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเธอเคยบอกกับ
หลายๆคนว่า“โตขึ้นจะเรียนที่นี่”แต่เมื่อผ่านไปหลาย
ปีเธอก็เริ่มเอนเอียงไป

เมือ่ขึน้ม.ปลายเธอเลอืกสายวทิยาศาสตร์ดว้ย
สาเหตุที่วา่สายวทิย์มีโอกาสเลอืกได้หลายคณะเธอเคย
คดิจะเปลีย่นไปเขา้อกัษรศาสตร์เคยอยากจะเปลีย่นไป
เรยีนวศิวะหรอืบางอารมณ์ก็อยากเรยีนสถาปตัย์แมแ้ต่
รัฐศาสตร์เธอก็เคยคิดจะเรียน

แต่ถึงกระนั้นความฝันเล็กๆในวัยเด็กก็ยังคอย
ย้ำเตือนอยู่เสมอ

“คณะวิทย์มหิดล”เราอยากเรียนที่นี่ไม่ใช่เหรอ
แต่เสยีงหลายเสยีงที่เขา้มานัน้บอกวา่“เรยีนไปทำไมจบ
มาแล้วหางานยากเงินน้อยไม่มีงานทำ”

ตอนนัน้เธอเครยีดเธอรู้วา่เธอ‘อยาก’เรยีนอะไร
และที่ไหนแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว‘ควรจะ’เรียนอะไรด้วย
ความที่กลวัวา่จะไมม่ีงานกลวัหลายๆอยา่งตามคำเลา่
ลือนั้น เข็มทิศชีวิตจึงค่อยๆ เอนเอียงไปทางอื่นอย่าง
ช้าๆพอเริ่มจริงจังกับการที่จะเข้าวิศวะปรากฏว่าเมื่อ
เธอได้เขา้ไปสมัผสัมนัก็รู้เลยวา่มนัไมใ่ช่แต่ถา้อยา่งนัน้...
จะเข้าอะไรล่ะ?

อยากเป็นนักเขียน...เข้าอักษรศาสตร์เหรอ?
แล้ว...ฟิสิกส์เคมีชีวะท่ีเสียเวลาเรียนมาล่ะ??
แล้ว...ความสวยงามของแล็บที่เธอชอบล่ะ???
แล้ว...ความฝันของเธอล่ะ???
เธอจะทิ้งมันไป เพราะสาเหตุแค่ว่า ‘กลัวไม่มี

งานทำ’อย่างนั้นเหรอ
ขณะที่กำลงัสบัสนงงงวยกบัชวีติการสอบโควตา

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก็มาถึง
แล้วเธอก็ไปสอบโดยที่คิดว่า “ถ้าติดที่นี่ ก็จะเลือกที่นี่
ไม่ไปสอบที่อืน่อกีแลว้”และ“เราจะเขา้ที่นี่ให้ได!้”แต่ถา้
ไม่ติดล่ะ“มันต้องติด”เธอบอกตัวเองแบบนั้น

เธอใช้เวลาอ่านหนังสือก่อนสอบอย่างจริงจัง
แล้วก็ไปสอบ ทุกคำตอบที่ตอบไป ตั้งใจที่สุด มั่นใจ
ที่สุด!ตอนนั้นเธอรู้สึก‘มั่นใจ’ว่าจะติดแต่ก็กลัวแล้ว
ก็กังวลอยู่นิดๆ

จนถึงวันนี้ เธอยังจำความรู้สึกครั้งแรกที่ได้รู้ว่า
เธอสอบผ่านข้อเขียน ได้อยู่...มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจ
อย่างบอกไม่ถูก ดีใจมาก ร้องไห้จนตาบวม เธอได้แต่
กอดพ่อแม่แล้วบอกว่า“โมทำสำเร็จแล้ว...ป๊าม๊าโม
ทำสำเร็จแล้ว...”

เธอเพิง่เขา้ใจวา่ตวัเองอยากเรยีนที่นี่มากแค่ไหน
เพิ่งรู้ว่าเธอฝาก อดีต ปัจจุบัน และอนาคตไว้ที่นี่
หมดแล้ว ครั้งแรกที่ได้สัมผัสเข็มสีน้ำเงินที่อยากติดมา
นาน เป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกจริงๆ ครั้งแรกที่
แม่ติดเข็มให้และครั้งแรกที่พ่อติดเข็มให้ก็รู้สึกภูมิใจที่
ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังเพราะทุกครั้งที่พ่อแม่ได้ตอบกับ
ผู้อืน่วา่“โมตดิคณะวทิย์มหดิล”เราก็สมัผสัได้วา่พอ่กบั
แม่ภูมิใจในตัวเรา

เมื่อไปถึงศาลายา ก้าวแรกที่ลงจากรถก็รู้สึก
ประทับใจทันทีพี่ๆ ทำให้เด็กคนหนึ่งภูมิใจที่ได้เรียน
ที่นี่ภูมิใจที่ได้เป็นSCMUคนหนึ่งพี่ทำให้เด็กคนหนึ่ง
รู้ว่าเธอได้เลือกแล้วและเธอเลือกไม่ผิด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่
สำหรับเด็กคนนี้จริงๆ

สุดท้ายนี้...ขอบคุณตัวฉันที่ไม่ละทิ้งความฝัน
ขอบคณุตวัฉนัที่พยายามขอบคณุตวัฉนัที่มัน่ใจในตวัเอง
ขอบคุณตัวฉันที่เลือกที่นี่

ขอบคุณป๊าม๊าและญาติพี่น้องสำหรับกำลังใจ
ขอบคุณโรงเรียนทั้งสี่โรงเรียน
โรงเรียนแรกเปิดโลกกว้างให้ฉัน
โรงเรียนที่สองปลุกความสามารถหลายอย่าง

ในตัวฉัน
โรงเรียนที่สามทำให้ฉันรู้จักเข้าสังคม
โรงเรียนที่สี่ทำให้ฉันเลือกทางเดินของตัวเองได้
และขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโลกโซเชียล

เน็ตเวิร์กด้วย


ดว้ยวาระเนือ้หาหลกัใน Horizon ฉบบันี ้วา่ดว้ย ‘การสรา้งกำลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศ’  
ลองมาฟัง ‘ความในใจ’ หรือ ‘บทบันทึกความรู้สึก’ ของ ‘แตงโม’ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่ 1 
ในฐานะเยาวชนผู้เป็น ‘ตัวละครสำคัญ’ ในเรื่องการศึกษาและกำลังคนคุณภาพของประเทศ

แตงโม

บทบันทึกความรู้สึกของแตงโม
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in & out
ดร.ภิเศก เกิดศรี

นักบริหารจัดการเทคโนโลยี

เมื่อมองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวทุกวันนี้เราจะพบว่าวัสดุ
ที่ใช้เปน็องค์ประกอบนัน้มีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก
เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ โดย
วัสดุใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนั้นถูกนำมาใช้ในชีวิต
ประจำวนัอยา่งแพร่หลายที่ลว้นแลว้แต่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค

ในคอลัมน์ In&Outฉบับนี้เราลองมาดูกันว่า
วัสดุต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

เริ่มกันที่สิ่งใกล้ตัวเช่น อุปกรณ์กีฬา ไม่ว่าจะ
เป็นไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน หรือแม้กระทั่งไม้กอล์ฟ
ถ้าเราลองกลับไปดูวิวัฒนาการของอุปกรณ์เหล่านี้ล้วน

จาก ไม้

แลว้แต่เริม่ตน้มาจากไม้ทัง้สิน้อยา่งไรกต็ามเมือ่นกักฬีา
ต้องการอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาลง ความยืดหยุ่นสูงขึ้น
ผู้ผลิตจึงเริ่มนำเอาาวัสดุอื่นเข้ามาทดแทนไม้ เริ่มต้น
ตั้งแต่เหล็ก อลูมิเนียม คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต
(CarbonFiberComposite)โดยปจัจบุนัองค์ประกอบ
ที่ใช้อยู่อย่างแพร่หลายในคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต
ได้แก่คาร์บอนไฟเบอร์ไฟเบอร์กลาสไททาเนียมหรือ
แม้กระทั่งเซรามิก ซึ่งแน่นอนว่าอุปกรณ์กีฬาเหล่านั้น
ย่อมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ลองมาดูในส่วนของบ้านกันบ้าง พูดถึงเรื่อง
ความเบา หลายคนคงจำกันได้สำหรับประตูบ้านให้

สู่ วัสดุคอมโพสิต
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รถเข้าออก โครงเหล็กหนักๆ ของประตูบ้านกว่าจะ
เปิดปิดกันแต่ละที่เล่นเอาเหนื่อยกันทีเดียว เพื่อความ
สะดวกสบายเจ้าของบ้านก็จะหันมาเลือกใช้ประตูบ้าน
อัลลอยด์หรือไม่ก็สแตนเลส ซึ่งจะมีน้ำหนักเบากว่า
เหล็กมากและยังมีความสามารถในการทนต่อการเกิด
สนิมได้สูงกว่าเหล็กอีกด้วย

ถดัจากประตูรัว้บา้นถดัเขา้ไปดูที่พืน้กนับา้งเชือ่
ว่าบ้านส่วนใหญ่ยังคงมีไม้เป็นส่วนประกอบหลักของ
บ้านโดยเฉพาะพื้น และเมื่อพูดถึงไม้หลายคนคงต้อง
นกึถงึคูอ่ริของไม้ขึน้มาทนัทีคงเปน็อืน่ไปไม่ได้นอกจาก
เจ้าปลวกนั่นเอง ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัสดุที่ดูแล้ว
เสมือนไม้ขึ้นมา เรียกว่าบางคนดูเแทบไม่ออกว่าใช่ไม้
หรือไม่ วัสดุที่ว่านั้นก็คือวัสดุคอมโพสิตที่เป็นไฟเบอร์
ซีเมนต์และวัสดุคอมโพสิตที่เป็นการผสมระหว่างไม้
และพลาสติก (Wood Plastic Composite,WPC)
โดยราคาของวัสดุสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันพอ
สมควรจงึตอ้งขึน้อยู่กบัประเภทของการใช้งานแต่ขอ้เดน่
ของวัสดุคอมโพสิตก็คือการไม่เห็นอาหารของปลวก
และทนต่อน้ำและความชื้นใช้ได้ทั้งเป็นพื้นภายในและ
ภายนอก

จากสิ่งใกล้ตัว เราลองไปดูสิ่งไกลๆ ที่อยู่บน
ฟ้ากันบ้าง นั่นก็คือเครื่องบิน เครื่องบินจัดได้ว่าเป็น
ศนูย์รวมของเทคโนโลยีที่ลำ้สมยัเสมอมาตัง้แต่เครือ่งบนิ
ลำแรกที่ประดิษฐ์โดยพี่น้องตระกูลไรท์ ในปี ค.ศ.
1903 วิวัฒนาการของวัสดุศาสตร์ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่
เทคโนโลยีการบินตลอดเวลา

คลา้ยคลงึกบัเรือ่งราวของอปุกรณ์กฬีาโครงสรา้ง
ของเครื่องบินก็เริ่มมาจากโครงไม้ธรรมดา แต่ด้วย
เหตุผลที่ของการที่เครื่องบินต้องทดต่อความร้อนที่เกิด
จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการเสียดสีกับชั้น
บรรยากาศทำให้วัสดุที่ใช้ต้องมีความทนทานสูง

ดว้ยเหตุนี้เองโลหะประเภทเหลก็และอลูมิเนยีม
จึงกลายวัสดุหลักในเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการบิน
แต่แลว้ดว้ยเหตผุลในเรือ่งของนำ้หนกัที่มีความตอ้งการ
ให้เบาขึ้นเพื่อเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง วิศวกรจึง
ได้พยายามศึกษาวัสดุคอมโพสิตประเภทต่างๆ เพื่อ

นำมาทดแทนโลหะ เริ่มตั้งแต่มีการนำไฟเบอร์กลาส
(Fiberglass) เข้ามาเป็นส่วนประกอบในช่วงปี 1950
ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับการนำไฟเบอร์กลาสนี้เองมาใช้
กับเรือและรถยนต์

ในช่วงปี 1960 ได้มีการนำวัสดุคอมโพสิต
ประเภทอืน่ที่นอกเหนอืจากกลาสไฟเบอร์มาใช้นัน่ก็คอื
โบรอนไฟเบอร์และกราไฟต์ ภายในช่วงเวลาประมาณ
30ปีวสัดุคอมโพสติได้เขา้มาเปน็วสัดุหลกัประเภทหนึง่
ในโครงสร้างเครื่องบินโดยในช่วงปี1950นั้นมีการใช้
อยู่เพียงร้อยละ2ของโครงสร้าง

จนกระทั่งปี 1981 มีการใช้วัสดุคอมโพสิตอยู่
มากกว่าร้อยละ 25 ด้วยการเปิดเผยจากบริษัทโบอิ้ง
สหรัฐอเมริกา เครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุดคือโบอิ้ง
787 หรือที่มีชื่อเรียกว่า Dreamliner จะมีโครงสร้าง
ที่เป็นวัสดุคอมโพสิตถึงร้อยละ50ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
พลาสติกผสมคาร์บอนไฟเบอร์ และส่วนของปีกของ
เครื่องจะเป็นไททาเนียมกราไฟต์ สำหรับอีกร้อยละ
50ที่เหลือนั้นจะเป็นอลูมิเนียมร้อยละ20ไททาเนียม
รอ้ยละ15เหลก็รอ้ยละ10และวสัดุอืน่ๆอกีรอ้ยละ5
จากการเปรียบเทียบเครื่องบินในขนาดเดียวกัน โบอิ้ง
787 จะมีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 15 ตัน และคาด
ว่าจะประหยัดเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ20

เมื่อวัสดุคอมโพสิตดูเหมือนจะเข้ามาอยู่ใน
หลายๆ สิ่งรอบตัวเรา คงเป็นเรื่องยากที่เราจะบอกได้
ด้วยตาเปล่าว่าวัสดุที่เราจับต้องอยู่นั้นมีองค์ประกอบ
ของวัสดุชนิดใดอยู่บ้าง และคงจะเป็นเรื่องที่ Out ไป
เสียแล้วสำหรับผู้ผลิตที่จะยังคงใช้วัสดุเดิมๆโดยลืมไป
ว่าเราสามารถสร้างวัสดุคอมโพสิตที่มีคุณสมบัติตาม
ต้องการได้
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cultural sciEncE 

สิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ 
รากฐานจีนโบราณสู่ความยิ่งใหญ่ในจักรวาล

ธัญนาถ เลิศปัญญาโยธิน

เคยสงสัยกันไหมว่า เครื่องบินบินได้อย่างไร สะพานสูงๆ ตั้งอยู่กลางแม่น้ำทำไมถึงไม่
หักหล่นลงมา หรือแม้กระทั่งแก๊สน้ำตา ก๊าซพิษ มีมาได้อย่างไร ใครเป็นผู้บุกเบิก คิดค้น
สิง่เหลา่นี้ดว้ยภมูปิญัญาความสามารถการชา่งสงัเกตจากอดตีมาจนถงึปจัจบุนันำมา
ซึ่งการค้นพบอันยิ่งใหญ่และสิ่งประดิษฐ์ที่น่าค้นหา ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ล้ำค่ามากจริงๆ
1.จรวดและจรวดหลายตอน

การคิดค้นจรวดในประเทศจีนเริ่ม
จากธนูไฟสำหรับวางเพลิงเปิดทางให้เกิด
ความคิดติดจรวดเข้ากับก้านธนู อีกทาง
หนึ่งมาจากดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งที่รู้จักกัน
ในชื่อ 'หนูสนาม'หรือ 'หนูดิน'ซึ่งวิ่งอย่าง
รวดเร็วบนพื้นดินและพ่นประกายไฟออก
มาทางข้างหลัง

การพัฒนาเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่
12ถงึ13ในปี1300ดว้ยการใช้รูเปดิขนาดเลก็ดกัไว้ที่
ทอ่จรวดเพือ่เพิม่ความรวดเรว็ในการไหลของกา๊ซที่เกดิ
จากการเผาไหม้ ทำให้ได้กำลังแรงขึ้น ดังนั้น อุปกรณ์
จำกัดการไหลหรือหัวฉีดนี้ ใช้ทำให้เกิด 'ปรากฏการณ์
ท่อเวจูรี' ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานทางอากาศ
พลศาสตร์ เนื่องจากมันสามารถอธิบายการเกิดแรงยก
ที่เกี่ยวเนื่องกับปีกเครื่องบินได้ หลักการนี้ถูกตั้งขึ้นใน
ยุโรปโดยจี.บี.เวนจูรี

2.สารเคมีก๊าซพิษระเบิดควันและ
แก๊สน้ำตา

สงครามเคมีที่ใช้ก๊าซพิษ
มีมาตั้งแต่ต้นปีที่  400 ก่อน
คริสตกาลในประเทศจีนเป็น
อย่างช้า พบการใช้หีบลมเป่า
ก๊าซพิษเข้าไปในอุโมงค์ของ
ศัตรูที่กำลังล้อมโจมตีเมือง
หีบลมทำมาจากหนังวัว และ

ต่อเข้ากับเตาเผาที่กำลังเผาก้อนมัสตาร์ดแห้ง
และพืชผักมีพิษอื่นๆล้ำหน้าก๊าซพิษที่ใช้ในร่องแนวรบ
ในสงครามโลกครั้งที่1เป็นเวลา2,300ปี

การใช้ก๊าซพิษเป็นการพัฒนาตามธรรมชาติ ที่
เกดิขึน้จากประเพณีดัง้เดมิของจนีในการรมควนับา้นที่
เป็นที่รู้จักและปฏิบัติกันเมื่อ700ปีก่อนคริสตกาล

การใช้ยาพิษในการทำสงครามที่เก่าแก่ที่สุดคือ
การใช้ลูกธนูปลายอาบยาพิษซึ่งแพร่กระจายอยู่ทั่วทุก
มุมโลกอยู่ก่อนแล้วต้นกำเนิดจึงเก่าแก่โบราณ

3.การบินแบบมีมนุษย์ด้วยว่าว
การบนิแบบมีมนษุย์ดว้ยวา่วที่เกา่แก่ทีส่ดุพบใน

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ฉีเหนือที่มีอายุ
ระหว่างปี550–577 เหตุการณ์ที่
บันทึกไว้นี้เกิดในจีนครั้งที่3และเป็น
จุดเริ่มต้นของยุคที่ถือกันว่าเป็นยุค
ทองของจีน ช่วงเวลาเดียวกันนี้ยุโรป
ยังคงทนทุกข์อยู่ในยุคมืด

จักรพรรดิเกาหยางทรงเฉลิม
ฉลองพิธีผนวชของพระองค์โดยวิธีที่
แปลกที่สุดที่เรียกว่า'ปล่อยสัตว์'ทรง
เบกิตวันกัโทษประหารจำนวนมากแลว้
มัดพวกเขาไว้กับเสื่อไม้ไผ่ขนาดใหญ่ทำเป็นปีก และ
ทรงสั่งให้บินจากยอดหอคอยลงไปยังพื้นดิน ตั้งแต่นั้น
จักรพรรดิก็ทรงสนพระทัยด้านอากาศพลศาสตร์ยิ่งขึ้น
ทรงให้นักโทษประหารกระโดดลงมาจากหอคอยหงส์-
ทองเพือ่เปน็นกับนิทดสอบวา่วที่ใช้คนบนิอยู่เปน็ประจำ
เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพียง
แค่กีฬาอันโหดร้ายของจักรพรรดิที่ใช้นักโทษเป็นผู้รับ
กรรมแต่คงตอ้งใช้ทกัษะความเชีย่วชาญมากพอสมควร
ในการสร้างว่าวเพื่อตั้งใจจะให้ว่าวลอยอยู่ได้นานที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้

4.การไหลเวียนเลือด
ในประเทศจีนมีหลักฐานลายลักษณ์อักษร

จำนวนมากที่ไม่อาจโต้แย้งได้ที่พิสูจน์ว่าการไหลเวียน
เลือดเป็นศาสตร์ซึ่งยอมรับกันมาตั้งแต่ 200 ปีก่อน
คริสตกาลเป็นอย่างช้า ความคิดนี้กลายเป็นศาสตร์ที่
ละเอยีดออ่นในเวลานัน้จนกลายเปน็ทฤษฎีเตม็รปูแบบ

ที่มา: THE GENIUS OF CHINA ต้นกำเนิด 100 สิ่งแรกของโลก / ผู้แต่ง: โรเบิร์ต เทมเพิล
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และซับซ้อน ดังที่ปรากฏใน The Yellow Emperor’s
ManualofCorporealMedicine(ตำราจีนเทียบได้กับ
งานเขยีนของฮปิโปเครตสีของกรซี)อยา่งนอ้ยก็กลา่วได้
อยา่งมัน่ใจวา่ความคดินี้เกดิในจนีกอ่นที่จะยอมรบักนัใน
ตะวันตกเมื่อประมาณ2,000ปี

ชาวจีนโบราณเข้าใจว่า ภายในร่างกายมีการ
ไหลเวียนของของเหลว 2 ระบบที่แยกจากกัน เลือด
ซึ่งหัวใจสูบฉีดไหลผ่านเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำและ
เส้นเลือดฝอยส่วนปอดทำหน้าที่สูบฉีดซึ่งเป็นพลังงาน
อนัเบาบางในรปูที่จบัตอ้งไม่ได้ให้ไหลเวยีนไปทัว่รา่งกาย
ผา่นเสน้ทางที่มองไม่เหน็แนวคดิเรือ่งการไหลเวยีนของ
ของเหลว2ระบบนี้เป็นหัวใจหลักของการฝังเข็ม

5.นาฬิกาจักรกล
ค ว า ม ย า ก ใ น ก า ร

ประดิษฐ์นาฬิกาจักรกลอยู่ที่
การคิดหาวิธีทำให้ล้อที่มีขนาด
ไม่ใหญ่ไปกว่าห้องสามารถ
หมุนด้วยความเร็วเท่ากับโลก
แต่ยงัตอ้งหมนุได้อยา่งตอ่เนือ่ง
นาฬิกาจักรกลถูกคิดค้นขึ้นในประเทศจีนช่วงศตวรรษ
ที่ 8 ช่วงเวลานั้นเป็นศตวรรษเดียวกับที่มีการนำสิ่ง
ประดษิฐ์คดิคน้ตา่งๆของจนีเขา้สู่ยโุรปซึง่ไดแ้ก่ดนิปนื
สะพานโค้งเสี้ยววงกลมเหล็กหล่อและการพิมพ์

6.การพิมพ์(ศตวรรษที่8และ11)
การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ลงบนกระดาษและ

ผ้าไหมเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 7 ดังนั้นเราจึงพบว่าการ
จารึกอักษรบนสมัฤทธิ์ใช้ตัวเรียงพิมพ์มาเป็นเวลานาน
ยอ้นไปไกลถงึ700ปีกอ่นครสิตกาลการใช้ตวัเรยีงพมิพ์
ทีละตัวมีการพัฒนามาเกือบ2,000ปีก่อนที่จะถูกนำ
มาใช้ในการพิมพ์ในปัจจุบันนี้นั่นเอง

7.สะพานแขวน(ศตวรรษที่1)
รูปแบบอันซับซ้อนของ

สะพานแขวนที่มีถนนแบนราบ
แขวนอยู่กับสายเคเบิลก็เป็นสิ่งที่
คิดค้นขึ้นในประเทศจีน สะพาน
แขวนที่มชีือ่เสยีงของจนีคอืสะพาน
แขวนโค้งชื่อ อันหลาน ที่เมือง
ก้วนเซี่ยนในมณฑลซื่อชวน มีความยาว 1,050 ฟุต
มี 8 ช่วงแขวนต่อกัน และไม่มีโลหะแม้แต่ชิ้นเดียวใน
โครงสร้างทั้งหมด

ในบันทึกของนักเดินทางผู้ที่ข้ามสะพานนี้ในปี
1177บรรยายว่าเวลานั้นมีเพียง5ช่วงแขวนเท่านั้น
สะพานนี้มีแผ่นไม้สำหรับเดินเริ่มแรกกว้าง12ฟุตแต่
ทุกวันนี้ลดเหลือเพียง 9 ฟุต เชื่อกันว่าสะพานนี้สร้าง

ขึ้นเมื่อ300ปีก่อนคริสตกาลสะพานแขวนที่สามารถ
รองรับการจราจรได้แห่งแรกของชาวยุโรปยังไม่ได้สร้าง
ขึ้นจนกระทั่งในปี1809

8.เงินกระดาษ(ที่ไม่ใช่แบงก์กงเต๊ก)
ชาวจีนเป็นผู้คิดค้นเงินกระดาษตั้งแต่ปลาย

ศตวรรษที่ 8 เงินกระดาษฉบับแรกแท้จริงแล้วคือตั๋ว
แลกเงินมากกว่าจะเป็นเงินจริงๆ จนกระทั่งศตวรรษ
ที่ 10 จึงมีการใช้เงินกระดาษเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน
อย่างแท้จริง ส่วนเงินกระดาษของชาวตะวันตกฉบับ
แรกออกในประเทศสวีเดนเมื่อ ค.ศ. 1661 ตามด้วย
สหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1690) ฝรั่งเศส (ค.ศ. 1720)
นอกจากนี้ขัน้ตอนการทำงานพืน้ฐานบางอยา่งในระบบ
ธนาคารของโลกตะวันตกก็มาจากจีนโดยตรงเช่นกัน

9.เครื่องหยอดเมล็ด('สมัยใหม่')
แบบหลายท่อ(200ปีก่อนคริสตกาล)

เครื่องหยอดเมล็ดแบบหลายท่อที่ชาวจีนคิดค้น
เมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกาล (และเผยแพร่สู่อินเดีย)
ทำให้การหว่านเมล็ดมีประสิทธิภาพเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ เครื่องหยอดเมล็ดถูกลากตามหลังม้า
วัวหรือล่อและหยอดเมล็ดลงดินในอัตราที่ควบคุมได้
เป็นแถวตรง

มีการขดุคน้พบหวัหยอดเมลด็เหลก็ขนาดเลก็ใน
ประเทศจนีอายุประมาณ200ปีกอ่นครสิตกาลขนุนาง
ชื่อจ้าวกั้วเป็นผู้ริเริ่มใช้เครื่องหยอดเมล็ดนี้ในพื้นที่เขต
เมืองหลวงเมื่อ85ปีก่อนคริสตกาล

10.แผนท่ีภาพฉายเมอร์เคเตอร์(ศตวรรษท่ี10)
แผนที่ภาพฉายเมอร์เคเตอร์ คือแผนที่โลกที่

เห็นกันมากที่สุดตามผนังในชั้นเรียนที่เกาะกรีนแลนด์
มีขนาดมโหฬาร และแถบขั้วโลกเหนือและใต้ดูเหมือน
จะใหญ่กว่ายุโรปและอเมริกาภาพฉายนี้เป็นภาพฉาย
แบบทรงกระบอก ถ้าเรานำลูกโลกที่เป็นทรงกลมใสใส่

ลงตรงกลางของทรงกระบอกกลวงและเปิดสวิตช์
หลอดไฟที่อยู่ข้างในลูกโลก ลวดลายลักษณะ
ภูมิประเทศบนผิวโลกก็จะถูกฉายลงบนผิวด้านใน
ของทรงกระบอกกลวงนั้น กลายเป็นแผนที่ภาพ
ฉายเมอร์เคเตอร์

เส้นศูนย์สูตรจะกลายเป็นเส้นตรงลากผ่าน
กึ่งกลางของภาพฉายเมอร์เคเตอร์ มีเพียงภูมิประเทศ
แถบใกล้เส้นศูนย์สูตรเท่านั้นที่มีลักษณะใกล้เคียง
ของจริง ยิ่งสูงขึ้นไปหรือต่ำลงมามากเท่าไร ลักษณะ
ภมูปิระเทศก็จะถกูบดิเบอืนไปมากขึน้เทา่นัน้เปน็ไปได้
ไหมว่าเครื่องฉายแผ่นใสหรือOverheadProjectorที่
เรารู้จักกันจะมาจากแผนที่ภาพฉายเมอร์เคเตอร์นี้
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ฟองจันทร์เป็นคนไทย 
แม้ชื่อเอลิซาเบธ ลอง
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แดดบ่ายวันอังคารแห่งเดือนพฤษภาคมอ่อนแรงกว่าจะ
ทำลายสายตาหากใครนึกอยากแหงนหน้ามองดวงจันทร์ 
ยามกลางวันเพียงเพราะไม่รู้จะเอาเวลาไปใช้กับอะไร 
เช่นเดียวกับลำพูท่ีรากหย่ังลงไปในดินเลนระหว่างยืนแช่น้ำ 
ลำพูอาจกำลังครุ่นคิดอย่างลำพองหรือไม่แยแสหลังจาก
ชาวเมืองต่างเรียกขานมันว่า‘ลำพูต้นสุดท้าย’ถัดจาก
ลำพูชรา,ฟองจันทร์สุขเสน่ห์น่ังอ่านหนังสือเก่ียวกับ
กฎหมายซ่ึงเป็นภาษาไทยบนม้าน่ังยาวใต้ร่มไม้

ฟองจันทร์ลาออกจากตำแหน่งอาจารย์ใน
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเพราะงานที่ได้รับมอบหมาย
น้อยและไม่ตรง

“ต้องพูดตรงๆว่าเราอยู่ตรงนั้นเราทำงานได้ไม่
เตม็ที”่เธอบอก“ก็รูส้กึวา่มนัขดัแยง้กบัเปา้หมายที่จะทำ
ครั้งหนึ่งฉันเคยไปช่วยงานวันเด็กไร้สัญชาติช่วงที่ยัง
รับจ้างเป็นครู ก็รู้สึกว่าต้องลาออก ต้องมาทำงานที่
จิตใจอยากทำ ฉันอยากช่วยเหลือคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
หรือใครก็ตามที่มีปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
ไม่ได้รับความเป็นธรรม”
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ไปว่า ‘คนไทยรึเปล่า’ด้วยเหตุของความแตกต่างทั้งใน
ความคิดและการเลือกฟองจันทร์กลับนิยามความเป็น
ไทยไว้อยา่งเรยีบงา่ยแต่ในความเรยีบงา่ยนัน้กลบัเผยให้
เหน็เคา้โครงปญัหาหลายรปูแบบที่หยัง่รากบนสงัคมไทย
ดุจเซลล์มะเร็งในร่างกาย

“ฉันเชื่อว่าความเป็นไทยเริ่มต้นจากจิตใจไม่ว่า
จะอยู่ทีไ่หนในโลกก็ยงัเปน็คนไทยอยู.่..ถา้รากเราหยัง่ที่นี่
เสยีแลว้ความเปน็ไทยไม่ได้อยู่ที่หนา้ตาแม้กระทัง่บตัร
ประชาชนแต่มันอยู่ข้างใน…

“สังคมไทยยังเลือกปฏิบัติเพราะมีอคติทาง
ชาตพินัธุ์ไมใ่ช่คนไทยทกุคนแต่มนัจะมีความรูส้กึแบบนี้
อยู่...คือรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าฉันดีกว่ากะเหรี่ยงฉันดีกว่า
ชาวเขา ก็เป็นความรู้สึกที่สร้างความแตกแยกออกไป...
ซึ่งไม่ชอบ อีกสิ่งที่ไม่ชอบคือการเหยียดหยามผู้หญิง
มีหลายรปูแบบมนัอาจไม่ได้ปรากฏชดัเจนตรงไปตรงมา
แต่มันมีอยู่ซ่ึงก็ทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายยังไม่เท่าเทียม
กันจริงๆ”

ไม่แปลกหรอก...เหตกุารณ์รอบชวีติจะนำทางมา
สู่นติศิาสตร์ภาคบณัฑติเปน็ปรญิญาตรีใบที่2เธออยาก
เป็นผู้พิพากษา

ถามเธอ,ไม่นำพรจากสวรรค์ที่ประทานให้ผวิขาว
นยันต์าสีฟา้ผมบลอนด์์ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่สงัคม
นี้พร้อมถวายให้? ฟองจันทร์บอกว่าขัดความรู้สึกโดย
มีคำลงท้ายว่า‘อย่างแรง’

“ขัดกับความเช่ือขัดกับความรู้สึกส่วนตัวอย่างแรง
ถ้าจะไปทำอย่างน้ันเราไม่ได้เป็นตัวเองแล้วไปเป็นอะไรล่ะ
วตัถุทางเศรษฐกจิแลว้กลายเปน็อะไรก็ไมรู่้คอืไม่อยาก
เป็นเช่นนั้น

“เชือ่วา่ควรจะยอมรบัคนอยา่งที่เขาเปน็มากกวา่
เพราะมนษุย์ลว้นมีคณุคา่เทา่กนัไม่วา่จะเปน็ฝรัง่เอเชยี
หรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน”

ถามเธอในฐานะคนไทยอะไรคือสิ่งที่ไม่ชอบใน
สังคมของตัวเอง

เธอบอก“เปน็สงัคมที่มีความรู้จำกดัดว้ยเหตุผล
หลายๆ อย่าง แต่พูดถึงคนไทย คนไทยจะเปิดใจรับ
ก็ต่อเมื่อเขาได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ในเรื่องของ
สัญชาติถ้าเราให้ข้อมูลว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เกิดและโตใน
ประเทศไทยแต่ไม่ได้รบัสทิธิขัน้พืน้ฐานตา่งๆขอ้เทจ็จรงิ
เป็นแบบนี้เราพูดให้ถูกต้องสังคมก็จะรับแต่ปัญหาคือ
สังคมอาจไม่ได้รับข้อมูลเท่าที่ควรหรือบางทีอาจได้รับ
ข้อมูลที่ผิดๆทำให้ค่านิยมผิดๆเกิดขึ้นมา”

คุณเคยได้ยินใครนิยาม ‘ความเป็นไทย’ ว่าคือ
การยอมรับในความเท่าเทียมกันของมนุษย์บ้างไหม

บอกไปแลว้...วา่ฟองจนัทร์สขุเสนห่์เปน็คนไทย
โดยพ้นข้อสมมุติใดๆ ทั้งสิ้น แม้เธอจะมีอีกชื่อที่เรียก
ขานกันว่าคริสตอลเอลิซาเบธลอง

ไม่ผิดหรอก...หากใครเคยเห็นฟองจันทร์แล้ว
จะคาดเดาว่าบ้านของเธอน่าจะอยู่เมืองใดเมืองหนึ่ง
ในสหรัฐอเมริกา หรือไม่ก็ประเทศใดประเทศหนึ่งบน
ทวีปยุโรป แทนที่จะเป็นชุมชนเผ่ามลาบรี ในอำเภอ
ร้องกวางจังหวัดแพร่

ในปีพ.ศ.2522ยูจีนโรเบิร์ตลองมิชชันนารี
ของคณะนิวไทรบส์มิชชั่น และภรรยาของเขา-แมรี
อีลองได้อพยพเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาทั้งคู่ทำงาน
ช่วยเหลือชาวมลาบรีในอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่

จากยูจีนจึงเป็นบุญยืน จากแมรีจึงเป็นวาสนา
ทั้งสองนิยามชีวิตใหม่ในนามสกุลว่า ‘สุขเสน่ห์’ จาก
นั้นทั้งสองก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่คนเมื่อฟองจันทร์
ร้องเสียงแรกในโรงพยาบาลเมื่อปีพ.ศ.2526

ผวิขาวนยันต์าสีฟา้จมกูโดง่...ไม่ผดิหรอกหาก
จะนึกว่าเธอเป็นชาวต่างชาติ

แต่ฟองจันทร์เป็นคนไทยโดยพ้นข้อสมมุติใด
ทั้งสิ้นแม้ได้รับสัญชาติไทยไปเมื่อปี2551

ฟองจันทร์กำลังศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นปริญญาตรีใบที่ 2)
พรอ้มทำงานแปลเอกสารที่ศาลยตุธิรรมรวมถงึองคก์ร
สาธารณประโยชน์

“เทอมนี้ติดเอฟไป 4 ตัว” เธอว่าพลางลูบปก
หนังสือในมือ “กำลังเตรียมตัวสอบแก้ตัว เทอมหน้า
เหน็จะตอ้งบรหิารเวลาดีๆ แต่คนอืน่ที่ทำงานหนกักวา่
เราเขายังทำได้เลย”

“เรามกัพบสิง่นี้ในขา่วบนัเทงิดาราทำงานหนกั
อาจารย์เข้าใจและช่วยให้การเรียนผ่านพ้นด้วยดี”
คู่สนทนาของเธอว่าขึ้น เหตุการณ์ในประโยคบอกเล่า
มีเงาคำถามอยู่ในที

“ไม่, รู้มั้ย, ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะสิ่งนี้”
เธอว่า“ความเท่าเทียม”

เธอรู้จัก ‘ความเท่าเทียม’ ครั้งแรกเมื่อยังเป็น
เด็กหญิงเข้าไปเที่ยวในเมืองแพร่กับเพื่อนชาวมลา
บรี เธอทักทายความเท่าเทียมด้วยการโอบกอดเพื่อน
ชาวมลาบรีที่ยืนฝั่งซ้ายและขวาเดินฝ่าสายตาและการ
กระทำในลักษณะกดข่มทางชาติพันธ์ุของผู้คนละแวกน้ัน

ก็ใครๆต่างเรียกเพื่อนเธอว่าไอ้ผีตองเหลือง
เด็กหญิงฟองจันทร์เรียนหนังสือที่บ้าน แม่

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ครูจากหลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียนสอนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆ เพื่อน
บางคนเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม เธอยืมหนังสือ
ประวัติศาสตร์ไทยจากเพื่อนมาอ่าน แล้วเธอก็อ่าน
งานของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ แล้วเธอก็อ่านงาน
ของไม้ เมืองเดิม แล้วเธอก็ศรัทธาในคุณความดีของ
ปรีดีพนมยงค์

ในเวลาที่ ‘ความเป็นไทย’ ถูกตั้งและถามออก



FEaturEs
กองบรรณาธิการ

ไอน์สไตน์
และคุณหญิงพรทิพย์

คนต่อไป
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มีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างคำสองคำ‘มีการศึกษา’และ‘ได้รับการศึกษา’
‘มีการศึกษา’ คือตัวผู้เรียนรู้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลความรู้และสามารถ

วิเคราะห์วิจารณ์จนนำไปสู่ความรู้
ขณะที่‘ได้รบัการศกึษา’ให้ความหมายไปทางผู้เรยีนรู้ได้รบัการบอกเลา่บอกกลา่ว

ในองค์ความรู้เหล่านั้นโดยอาจจะมิได้มีกระบวนการตรวจสอบแบบอย่างแรก
แน่นอนว่าหากสังคมจะพัฒนาผู้เรียนรู้ย่อมต้องมีคุณสมบัติแบบ‘ผู้มีการศึกษา’
ผู้มีการศึกษามิจำเป็นต้องจบมหาวิทยาลัย ใช่หรือไม่ว่าชาวนาคนหนึ่งก็มีการ

ศกึษาได้หากเขามีกระบวนการคน้ควา้ตรวจสอบวเิคราะห์ประยกุต์ใช้แมว้า่หอ้งแลบ็
ของเขาจะเป็นทุ่งนา

กองบรรณาธกิารขอเสนอกจิกรรมทางการศกึษาที่เกดิขึน้และดำรงอยู่เพือ่พฒันา
เยาวชนให้มีความรู้และทักษะในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยบทความในบทแรกเป็นบทความของ ดร.จุรี ทัพวงษ์ ว่าด้วย ‘โรงเรียน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง’ ซึ่งเธอดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

บทความที่สองเป็นบทความของ ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ว่าด้วย ‘โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์: โรงเรียนต้นแบบสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์’

บทความที่สามเป็นบทความของคนึงนุชพิมพ์อุบลว่าด้วย‘โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วมว.)’

บทความสุดท้ายกองบรรณาธิการได้ติดตาม‘ค่ายนิติวิทยาศาสตร์’อันเป็นค่าย
อบรมเรียนรู้กระบวนการค้นหาความจริงด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ทั้ง 4 กิจกรรมเป็นการลงแรงเพื่อพัฒนากำลังคนในสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี



Part 1

โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง
โดยดร.จุรีทัพวงษ์ที่ปรึกษาโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

โครงการนี้เกดิขึน้จากความรว่มมอืระหวา่งกระทรวงศกึษาธกิารโดย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่18ธันวาคม2550

หลายคนอาจสงสัยว่า โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
คืออะไรสอนใครเรียนจบแล้วไปทำอะไร

ติดตามคำตอบได้ต่อจากนี้

Project-based
TeachingandLearning

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องการจัดการศึกษาภายใต้โครงการนี้
ถือเป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะที่มีการเรียนการสอนแบบ Project-based Teaching and

Learning ซึ่งต้องการทรัพยากรในการดำเนินการมากกว่าการจัดการศึกษาแบบทั่วไป เพื่อบ่มเพาะนักเรียนที่มี
ศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพไปสู่การเป็นนักเทคโนโลยี

โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องเป็นฐานการผลิตกำลังคนที่จะพัฒนาไปสู่การเป็น
นักเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงที่ 4 (มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) สายอาชีวศึกษา ให้ครอบคลุมการเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพที่ เน้นการสร้าง
บุคลากรที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเชิงเทคโนโลยี เพื่อเป็นต้นแบบและนำไปขยายผลสู่
การจัดการอาชีวศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างนักเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์ในการ
ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศ

โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องเป็นการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาใน
ระดบัตา่งๆที่เกีย่วเนือ่งกนัรวมทัง้ภาคการผลติและบรกิารและ
สถาบันวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปั้นดินให้เป็น‘นักเทคโนโลยี’
โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ลักษณะเป็น

โรงเรียนระดับชาติ(NationalSchool)และเป็นโรงเรียนประจำ
ในระดับการศึกษาพื้นฐานช่วงที่4(มัธยมศึกษาตอนปลาย)ที่
มีหลักสูตรครอบคลุมการเรียนวิชาทั้งวิชาสามัญ 8 กลุ่มสาระ
และทักษะวิชาชีพเพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
(Talented Children) ทางการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเชิง
เทคโนโลยี

โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ กระบวนการเรียนรู้และความสนใจที่จะพัฒนาตนเองไป
สู่การเป็น ‘นักเทคโนโลยี’ ในอนาคต ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรสายอาชีพแบบเดิมที่เน้นการผลิต
กำลังคนในระดับผู้ใช้เทคโนโลยี โดยนักเรียนของโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จะมีพื้นฐานความรู้ด้าน
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วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อยา่งเพยีงพอในขณะที่มีทกัษะ
ด้านปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
ไม่น้อยไปกว่านักเรียนสาย
อาชีพภายใต้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ ‘Project-based
Learning’ ที่ มุ่ ง เน้นสร้าง
ทักษะในการแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อรองรับ
การสร้างนวัตกรรมให้กับภาคการผลิตและบริการ
ต่อไปในอนาคต

จบแล้วไปไหน
เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฯ จะ

สามารถเลอืกศกึษาตอ่ทัง้สายอดุมศกึษาหรอืสายอาชพี
(ปวส.)ซึง่จะมีการพฒันาหลกัสตูรพเิศษในการศกึษาตอ่
เพือ่รองรบันกัเรยีนกลุม่นี้เปน็การเฉพาะนกัเรยีนจะได้
รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทั้งหมดตลอด
หลักสูตร โดยนักเรียนจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว โรงเรียนฯจะมีทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หัวรถจักรรุ่นแรก
จากการตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงานที่ผา่น

มา พบว่า ได้มีการยกร่างหลักสูตรโรงเรียนเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2551 เปิดทำการเรียน
การสอนรุน่ที่1ปีการศกึษา2551ที่วทิยาลยัการอาชพี
พานทอง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ปัจจุบันมีนักเรียน
เขา้รว่มในโครงการ4รุน่คอืปีการศกึษา2551จำนวน
29คนปีการศึกษา2552จำนวน31คนปีการศึกษา
2553จำนวน37คนปีการศึกษา2554จำนวน25
คนรวมนักเรียนในโครงการ122คน

นักเรียนทุกคนล้วนเป็นนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นให้กับ
ประเทศไทยนักเรียนในโครงการฯรุ่นที่1จำนวน29
คน ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นเสมือนหัวรถจักรที่จะนำขบวนให้กับนักเรียน
รุ่นน้องต่อไป

จำเป็นต้อง
มีแผนแม่บท

ในฐานะที่ผู้เขียน
เป็นผู้บริหารที่ต้องรับผิด

ชอบการขบัเคลือ่นโครงการฯพจิารณาเหน็วา่ควรมีการ
จัดทำแผนแม่บทโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในระยะ5ปีข้างหน้า
เกีย่วกบัเปา้หมายการรบันกัเรยีนกระบวนการคดัเลอืก
นกัเรยีนการพฒันาหลกัสตูรการพฒันาบคุลากรผู้สอน
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการบรหิารจดัการและการ
กำกับดูแลแผนแม่บทฯ จะเป็นการมองภาพระยะยาว
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเต็มที่

นวัตกรในอนาคต
โครงการนี้เป็นนโยบายการสร้างทางเลือกใหม่

ของการยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่ง
ผลิตนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของประเทศ การบริหารจัดการมี 2 ระบบ
การศึกษา (การศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัย และ
โครงการโรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์)แตต่ัง้อยู่
ในที่เดียวกัน

ทำให้ต้องมีวิธีกำกับดูแลและบริหารจัดการที่
เหมาะสม เพื่อให้ทั้ง 2 ระบบสามารถตั้งอยู่ในพื้นที่
เดียวกัน และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้

ดังนั้นการบริหารจัดการจึงต้องมีความคล่องตัว
ผู้บริหารทุกระดับตลอดจนครูผู้สอนต่างมีส่วนร่วม
ในการบรหิารจดัการสำหรบัดา้นการเรยีนการสอนแบบ
Project-basedเปน็การเรยีนการสอนในรปูแบบที่ดีทีส่ดุ
สำหรับการอาชีวศึกษา เพราะส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้
ความคิดค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง และที่สำคัญมีการ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีการบูรณาการรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
วิชาช่างอุตสาหกรรมในการจัดทำโครงงานหรือชิ้นงาน
โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำแนะนำจึงถือว่าเป็นสุดยอด
แห่งการเรียนรู้ในระดับอาชีวศึกษา พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนไปสู่การเป็นนวัตกรในอนาคต
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Part 2

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์:โรงเรียนต้นแบบสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยผศ.ดร.ยุวดีนาคะผดุงรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ภูมิหลัง
โ รง เ รี ยนมหิดลวิทยานุ สรณ์ 

โรงเรยีนวทิยาศาสตร์ตน้แบบของรฐัจดัตัง้
ขึน้ดว้ยวตัถปุระสงค์พเิศษเพือ่เปน็ตน้แบบ
และนำร่องการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ระดับ
มธัยมศกึษาให้มีคณุภาพทดัเทยีมกบัโรงเรยีนวทิยาศาสตร์
ชั้นนำของโลก

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์มีพนัธกจิในการพฒันา
นักเรียนเหล่านั้นให้มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัย
นักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมรักการเรียนรู้มีความเป็นไทยมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาประเทศชาติและมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลก
และธรรมชาติ เป็นตัวป้อนที่มีคุณภาพสูงเข้าสู่ระดับ
อุดมศึกษา

การพัฒนานักเรียน
โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง

ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากนักเรียนที่สมัคร
สอบคัดเลือกจากทั่วประเทศประมาณ20,000คน เข้า
เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีละ 240 คนด้วยการ
ทดสอบที่ได้มาตรฐานตรงตามหลักวิชา

หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีรายวิชา
พ้ืนฐานครอบคลุมหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม
ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความ
สนใจและความถนดัของแตล่ะบคุคลการจดัการเรยีนการ
สอนมุ่งเน้นความเข้มข้นทางวิชาการในระดับสูง ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ค้นคว้า ทดลอง สืบเสาะ ฝึกใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการคน้หาคำตอบที่ตนเอง
สงสัยอยากรู้รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นับว่า
เปน็กจิกรรมสำคญัในการเรยีนรู้และฝกึทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย การศึกษา
คน้ควา้หาขอ้มลูซึง่เปน็พืน้ฐานสำคญัยิง่ที่จะนำไปสู่ความ
เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็น
เส้นทางที่สำคัญที่จะนำนักเรียนสู่โลกแห่งการคิดค้นและ
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่สังคม

โรงเรียนได้ประสานขอความอนุเคราะห์จาก

สถาบนัอดุมศกึษาและ
หน่วยงานวิจัยต่างๆ

เพื่อขอให้อาจารย์หรือนักวิจัยรับเป็นนักวิทยาศาสตร์
พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน พร้อมทั้งได้สนับสนุนให้นักเรียนเสนอเค้าโครง
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อขอทุนสนับสนุนการทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนหาโอกาสให้นักเรียนนำโครงงานวิทยาศาสตร์
ไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศและระดับ
นานาชาติอีกด้วย

นอกจากนี้โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู้ความสามารถและทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษของ
นักเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง
มาเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน การจัดการ
สอนจะแบ่งกลุ่มนักเรียนตามพื้นฐานภาษาอังกฤษออก
เป็น 3 ระดับ คือ Pre-Intermediate, Intermediate
และ Advanced เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับพื้นฐานและอัตราการเรียนรู้ของนักเรียน
แต่ละกลุ่ม

และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิ-
ภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกลุ่มการสอน(ClassSize)ให้มี
ขนาดเล็กลง(กลุ่มละ12-16คน)โรงเรียนมีเป้าหมาย
ว่า นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรยีนควรมีศกัยภาพในการใช้ภาษาองักฤษเฉลีย่เทยีบ
คะแนนTOEFL(PBT)ไม่ต่ำกว่า500

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมิได้มุ่งเน้น
เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
เทา่นัน้การจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนมหดิลวทิยา-
นุสรณ์มุง่สรา้งความเปน็ผู้รอบรู-้รู้รอบในทกุๆดา้นเพือ่ให้
เกดิความสมดลุทัง้ความรู้ความคดิความดีงามและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเสียสละต่อ
ส่วนรวม รู้จักใช้ความสามารถที่ตนมีอยู่ทำประโยชน์ต่อ
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ชมุชนและสงัคมโดยการสนบัสนนุให้นกัเรยีนจดักจิกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ

ผลสำเร็จการดำเนินงานของโรงเรียน
การดำเนนิงานของโรงเรยีนที่ผา่นมาสามารถบรรลุ

ผลตามเป้าหมายทั้งที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
มีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการบริหาร
ระบบราชการ(กพร.)และสำนกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.)อยู่
ในระดับสูง

นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ มีผลงานที่โดดเด่นทั้งจากการประกวด
การแข่งขัน และการนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้
รับคัดเลือกเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ในกจิกรรมโอลมิปกิวชิาการระหวา่งประเทศและสามารถ
พิชิตเหรียญรางวัลในสาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง

โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจำนวนมาก
เป็นผลงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม สามารถพัฒนาไปสู่
งานวิจัยระดับสูงผลงานของนักเรียนหลายโครงงานได้
รับคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับประเทศ
และระดับนานาชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคน
สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้
ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทัง้สอบชงิทนุไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศในมหาวทิยาลยั
ที่มีชื่อเสียงของโลก

ประสบการณ์การบริหาร
จากประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาระดับ

อดุมศกึษาในตำแหนง่รองอธกิารบดีฝา่ยวจิยัและคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การ
บรหิารงานมไิด้เปน็การจดัการหรอืตดัสนิใจแบบเบด็เสรจ็
มีขั้นตอนที่จะต้องเสนอในระดับสูงขึ้นไป

การดำเนินงานต้องผ่านข้ันตอนท้ังระดับภาควิชา
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยในขณะท่ีความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในรูปแบบ
องค์การมหาชน ต้องบริหารจัดการให้แล้วเสร็จที่ระดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งเรื่องแผนงานงบประมาณการ
บริหารด้านต่างๆ การคัดเลือกนักเรียน การจัดการเรียน
การสอนการดแูลนกัเรยีนที่ยงัไม่บรรลุนติภิาวะในโรงเรยีน
ประจำซึง่เปน็ความรบัผดิชอบอยา่งสงูที่ตอ้งดแูลนกัเรยีน
ผู้มีความสามารถพเิศษเหลา่นี้ทัง้ในดา้นการศกึษาเรยีนรู้

ความเป็นอยู่การใช้ชีวิตร่วมกันรวมทั้งการพัฒนาทักษะ
ชีวิตในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์การอยู่ร่วมกันกับผู้
อื่น การปกครองตนเอง การมีวินัยในตนเอง การเคารพ
ในสิทธิของผู้อื่นการพัฒนาภาวะผู้นำการแก้ปัญหาชีวิต
เป็นต้น

โรงเรียนยังให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการ
ศกึษาตอ่ของนกัเรยีนกอ่นนกัเรยีนจะสำเรจ็การศกึษาจาก
โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์นกัเรยีนควรตอ้งรูจ้กัตวัเองวา่
มีความรักความถนัดในเรื่องใดจะศึกษาต่อในสาขาใดสิ่ง
สำคัญคือการปลูกฝังให้นักเรียนเข้าสู่เส้นทางของนักวิจัย
นักประดิษฐ์นักคิดค้นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

การดำเนินการดังกล่าวจักต้องทำอย่างต่อเนื่อง
หาแนวทางสนับสนุนให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจนถึง
ระดับปริญญาเอกในสาขาที่นักเรียนรักถนัดและสนใจ
และเป็นความต้องการของประเทศชาติโรงเรียนพยายาม
ประสานและขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหน่วย
งานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการสานต่อและต่อยอดการศึกษาของ
นักเรียนเหล่านี้ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอัน
จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

ก้าวต่อไป...
โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน

โรงเรียนให้เทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก
ทัง้ดา้นหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันา
นักเรียนโดยเฉพาะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้สามารถ
สื่อสารในระดับนานาชาติได้

ถึงแม้ว่าปัจจุบันผลการสอบวัดความสามารถการ
ใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับดี แต่โรงเรียนจะ
พยายามสร้างเสริมประสบการณ์เหล่านี้ให้แก่นักเรียน

ในเรื่องขององค์ความรู้และวิธีจัดการเรียนการ
สอนก็ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป การเรียนการสอนของ
ประเทศไทยมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัย เช่น เนื้อหา
สาระวิชาต้องจบตามหลักสูตร และวิธีการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย เป็นต้นทำให้วัฒนธรรมการเรียนการสอน
ของไทยแตกต่างจากโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่ง
โรงเรยีนมีเปา้หมายในการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน
ให้เปน็วฒันธรรมของนกัเรยีนที่จะเปน็คนที่มีความอยากรู้
และขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง

ภารกิจในการเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการ
สอนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ของโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ได้ขยายผลสู่
การพฒันากลุม่โรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยัทัง้12แหง่
กระทั่งรัฐบาลได้ยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

สิง่สะทอ้นความสำเรจ็ตามพนัธกจิของโรงเรยีนซึง่
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Part 3

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วมว.)
โดยคนึงนุชพิมพ์อุบล 

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความสำคัญ/แนวคิดของโครงการ
ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังต้องการจำนวน

นักวิจัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มว่า ภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยน่าจะลงทุนทำวิจัยและพัฒนามากขึ้น
ส่งผลให้มีความต้องการกำลังคนทางด้านวิจัยและพัฒนา
มากขึ้น

การสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพนั้นต้องใช้เวลา
และต้องมีความต่อเนื่อง การนำนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามาบ่มเพาะในห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการ วมว. นั้น เป็นระบบ
พิเศษที่แตกต่างจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ทำไว้

แนวคิดของโครงการวมว.มาจากโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่ประสบความ
สำเร็จในการดำเนินงานอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การ
จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมาก (3,500-4,000 ล้านบาท/โรงเรียน) ดังนั้น
จึงใช้รูปแบบจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
ใช้ทรัพยากร(บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน)ที่มีอยู่แล้ว
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียน
เขา้มารว่มดำเนนิงานโดยโรงเรยีนที่จะเขา้รว่มโครงการจะ
ตอ้งมีความพรอ้มและควรมีความสมัพนัธ์ใกล้ชดิระหวา่ง

ผู้บรหิารมหาวทิยาลยัและผู้บรหิารโรงเรยีนเพือ่จะได้สรา้ง
ทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพ

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สถาบนัการศกึษาที่เขา้รว่มโครงการวมว.ซึง่มีการ

เปดิการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์แลว้ไดแ้ก่1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 2) โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัยโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.) 3) โรงเรียนดรุณสิกขาลัยโดยการกำกับ
ดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.) 4) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์โดยการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 5)
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์โดยการกำกบั
ดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

นอกจากนี้ก็จะมีสถาบันการศึกษาอีก 2 แห่ง ที่
จะดำเนนิการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์ในปีการศกึษา2554
ได้แก่ 6) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโดย
การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสนและ7)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สว่นหนึง่มีพืน้ฐานมาจากการบรหิารจดัการที่คลอ่งตวัและมีประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานที่มุง่มัน่และเปน็ระบบมีการสง่
เสรมิและพฒันาคณุภาพผลงานอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ไปตามยทุธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพของโรงเรยีนที่เนน้การกำกบั
ติดตามดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนให้เป็นทั้งคนเก่งเต็ม
ตามศักยภาพและคนดีมีศีลธรรมเป็นกำลังสำคัญร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและแข่งขันได้ในอนาคต
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
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การศึกษาต่อของนักเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ วมว. ได้ประสานขอความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เปิดสอนคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้รับนักเรียนโครงการ วมว. เข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการรับตรง ซึ่งขณะนี้ มี
มหาวิทยาลัยตอบรับตรงนักเรียนโครงการ วมว. แล้ว
จำนวน15แห่ง

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ปจัจบุนัมีนกัเรยีนโครงการวมว.จำนวน3รุน่13

หอ้งเรยีน(30คน/หอ้งเรยีน)โดยมีมหาวทิยาลยั-โรงเรยีน
ในโครงการจำนวน5แห่งและขณะนี้กำลังการคัดเลือก
นักเรียนโครงการวมว.รุ่นที่4ประจำปีการศึกษา2554
โดยมีมหาวทิยาลยั-โรงเรยีนเขา้รว่มโครงการเพิม่อกี2แหง่
รวม7แห่ง16ห้องเรียน

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนจะมีรายวิชาที่โดดเด่น
แตกต่างกันไปตามบริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัย
โดยมีโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. และ
มีความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เทียบเคียงกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การจดัทำแนวทางปฏบิตัิเกีย่วกบันกัเรยีนโครงการ
วมว. เช่น เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา, เกณฑ์การรักษา
สภาพการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว., ประเด็นและ
เงื่อนไขหลักเกณฑ์การลาพักการศึกษาของนักเรียน
โครงการวมว.เป็นต้น

การติดตามประเมินผลโดยการออกตรวจเยี่ยม
โรงเรยีน-มหาวทิยาลยัในโครงการวมว.โดยคณะกรรมการ
บริหารโครงการ วมว. เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และ
ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้มี
คุณภาพมากขึ้น

การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการพัฒนา
บคุลากรผู้สอนรว่มระหวา่งมหาวทิยาลยั-โรงเรยีน,การจดั
ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนและครูโครงการ วมว. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ ทำความรู้จัก รวมทั้งได้ทำ
กจิกรรมเสรมิตา่งๆรว่มกนัโดยมีนกัวจิยั/นกัวทิยาศาสตร์
มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จริง และให้คำ
แนะนำในการดำเนินการวิจัยแก่นักเรียนและครู

การจดัสมัมนาผู้บรหิารหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยั-โรงเรยีนในโครงการวมว.ในเรือ่งตา่งๆเกีย่ว
กับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์, การ
ส่งเสริมให้นักเรียน วมว. ได้พัฒนาการศึกษาเข้าสู่
มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยการไปศึกษาดูงานในต่าง

ประเทศ รวมทั้งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยในต่าง
ประเทศเป็นต้น

การดำเนินงานต่อไปในอนาคต
มีเป้าหมายให้นักเรียนของโครงการ วมว. เข้าสู่

มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
สนับสนุนให้โรงเรียนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานต่างๆ ทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
และผลักดันให้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเชิงการ
จัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และการขยาย
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้ครบ20แห่งตามที่มติครม.
กรณีที่การประเมินผลโครงการวมว.เมื่อสิ้นปีที่3มีผล
การประเมินให้ขยายโครงการได้

การขยายโครงการในระยะที่ 2 นี้ มุ่งหวังให้เกิด
การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเรื่องภาษาอังกฤษ
มากขึน้โดยจะคดัเลอืกมหาวทิยาลยัที่มีความพรอ้มในการ
สอนภาษาองักฤษทัง้นี้แนวคดิเบือ้งตน้จะปูพืน้ฐานภาษา
อังกฤษให้กับนักเรียนม.4จะใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษหรือจัดกิจกรรมที่มีการบรรยายเป็นภาษา
อังกฤษให้กับนักเรียน ม.5 และจัดค่ายวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขัน
ในระดับนานาชาติให้กับนักเรียนม.6

สร้างเจตคติให้นักเรียนมีความรักการเรียนทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเพิ่มหลักสูตรการศึกษาดูงานห้อง
ปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนเข้าร่วมทำ
โครงงานวิจัยโดยจัดให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเล้ียง

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำ
โครงการ

จากคำกล่าวที่ว่า รัฐจะต้องจัดระบบการศึกษาที่
เหมาะสมให้กับเยาวชนซึ่งเป็นความจริงเนื่องจากเราจะ
ไม่สามารถพัฒนาเด็กได้ในทิศทางที่ถูกต้อง หากเราไม่
สามารถดึงศักยภาพเด็กเก่งออกมาได้

นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้และประสบการณ์ใน
การทำงานรว่มกนัการสรา้งทมีเปน็สิง่สำคญัมากโครงการ
วมว. สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความร่วม
มือเป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางของ
คณะกรรมการบรหิารโครงการวมว.และคณะอนกุรรมการ
ประสานงานเครือข่ายโครงการวมว.ทั้งนี้การที่จะทำให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาช่วยเราทำงานโครงการ เราก็จะ
ตอ้งลงแรงทำงานอยา่งแขง็ขนัรวมทัง้อำนวยความสะดวก
ในทุกๆเรื่องในการทำงานร่วมกัน
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กิจกรรมนักสืบนิติวิทยาศาสตร์น้อย
เยาวชนได้มีโอกาสเขา้เยีย่มชมดูงานหอ้งปฏบิตั-ิ

การพิสูจน์หลักฐานต่างๆ ณ กองพิสูจน์หลักฐาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมรับฟังประสบการณ์
จรงิจากพ.ต.อ.ธวชัชยัเมฆประเสรฐิสขุรองผู้บงัคบัการ
กองพสิจูน์หลกัฐานกลางเพือ่นำความรู้ไปใช้ในกจิกรรม
อื่นๆในค่ายนิติฯต่อไป

การรับฟังบรรยายและกิจกรรม
‘ฟิสิกส์กับการพิสูจน์หลักฐาน
ยุคใหม่’

โดยDr.DavidHutchinsonจากUniversity
ofOtago,NewZealandเป็นกิจกรรมเชิงฟิสิกส์ที่ได้
รับความรู้และความตื่นเต้นในกิจกรรมเช่นการค้นหา
ทิศทางของกระสุนผ่านหยดเลือด การพิสูจน์หลักฐาน
อุบัติเหตุรถยนต์บนถนน

กิจกรรม‘แกะรอยคดีด้วยนิติวิทยาศาสตร์’
ฐานที่1‘สืบหาเจ้าของลายนิ้วมือ’น

โดยคุณสุวรรณีผู้เจริญชนะชัยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นการฝึก
ค้นหาลายนิ้วมือโดยใช้เทคนิคการหักเหของแสง

Part 4

สังเกตเรียนรู้

สืบสวนไปกับค่ายนิติวิทยาศาสตร์

เปน็ที่ทราบกนัดีวา่‘นติวิทิยาศาสตร’์มีบทบาทมากขึน้ในสงัคมไทยคำวา่‘นติวิทิยาศาสตร’์หมายถงึการนำความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในหลายสาขามาบูรณาการประยุกต์ใช้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความเพื่อผลในการบังคับใช้
กฎหมายและการลงโทษไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆอาทิรถชนการค้นหาของหายคนหายหรือแม้
กระทั่งการพิสูจน์ว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันหรือไม่ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนเริ่มสนใจรวมถึงเยาวชนไทยจำนวนไม่น้อย
สนใจและอยากรู้จักเรื่องราวของ‘นิติวิทยาศาสตร์’มากขึ้น

ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรม ‘ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1’ เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2554 เพื่อ
ส่งเสริมความรู้นิติวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดยทำการเปดิรบัสมคัรเยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายวทิยาศาสตร์ทมีละ2คนรว่มสง่คดีความ
ที่สนใจพรอ้มเขยีนแสดงแนวคดิหลกัการที่ใช้ในการสอบสวนเชงินติวิทิยาศาสตร์ตามความเขา้ใจของตนเองเขา้มา
ประกวดซึ่งผลตอบรับมีการสมัครทั้งสิ้นประมาณ120ทีมการคัดเลือกได้เยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน25ทีม

‘ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1’ ถือว่าเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการ
บรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยเยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการและเหตุผลได้ในทุกกิจกรรม อีกทั้งยังมีการ
ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่อีกด้วย

ลองจินตนาการเป็นผู้ร่วมอบรมแล้วตะลุยไปกับกิจกรรมเหล่านี้

กิจกรรม‘แกะรอยคดีด้วยนิติวิทยาศาสตร์’
ฐานที่2‘ตามรอยคราบเลือด’

แบ่งเป็นการบรรยาย“การตรวจคราบเลือดใน
นิติวิทยาศาสตร์” โดย ดร.สรวง สมานหมู่ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และการ
บรรยาย ‘การตรวจคราบเลือดด้วยเทคนิค Luminol
& Blue Star’ โดย อ.สุนทร สุวรรณโฉม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม‘แกะรอยคดีด้วยนิติวิทยาศาสตร์’
ฐานที่3‘หลักฐานจากลายพิมพ์
ดีเอ็นเอ’

โดยดร.วณิลดารุ่งรัศมีและทีมนักวิจัยศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ฝึก
ปฏิบัติการด้วยเทคนิค PCR (Polymerase Chain
Reaction) โดยใช้ DNA จากเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม มา
ทดลองปฏบิตัิการและAgaroseGelElectrophoresis
เพื่อวิเคราะห์ผลตัวอย่างDNA
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คุณหญิงพรทิพย์คนต่อไป
กานติมน พรมรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

จังหวัดเชียงรายหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายกิจกรรมกล่าวว่า
“การจัดค่ายนิติวิทยาศาสตร์ โดย สวทช. ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคทางวิทยาศาตร์

ในการตรวจสอบหาหลักฐานสำคัญต่างๆทำให้เป็นคนฝึกสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นจากที่เมื่อก่อน
ไม่ค่อยสังเกตอะไรและยังได้เรียนรู้ถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังได้มิตรภาพ
ดีๆจากเพื่อนต่างโรงเรียนอีกด้วย”

อุไรวรรณ อินทะนุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนน้ำยืนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
บอกเล่าความรู้สึกในการจัดค่ายครั้งนี้ว่า

“ได้รบัความรู้สามารถนำไปตอ่ยอดในหอ้งเรยีนให้ดียิง่ขึน้ได้และยงัเปน็แนวทางในการเลอืกอาชพี
เรียนต่อได้เป็นค่ายที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงมีวิทยากรที่มีประสบการณ์มากมายมาให้ความรู้”

ทางด้านคุณครูปณิดาขัดสงครามครูผู้ควบคุมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาจังหวัดลำพูนเห็นว่า
“โครงการนี้มีประโยชน์ในการจดุประกายให้นกัเรยีนมีความมุง่มัน่ในการเรยีนแผนวทิย-์คณติอยา่ง

เตม็ที่และเปดิโลกทศัน์ตอ่ตวัครูผู้สอนเองสามารถนำความรู้ในกจิกรรมไปเชือ่มโยงกบักจิกรรมในบทเรยีน
เป็นค่ายที่มีการวางแผนและจัดรูปแบบค่ายได้ดีมาก”

มาถึงณเวลานี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความรู้ที่ได้รับจากค่ายนิติวิทยาศาสตร์ครั้งที่1นี้ช่วยเติม
เสรมิแรงบนัดาลใจจดุประกายเยาวชนไทยให้มีความสนใจและนำเอาวทิยาศาสตร์ไปใช้เปน็กญุแจคล่ีคลาย
ปมปริศนาต่างๆได้ถือเป็นการเปิดประตูความคิดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง
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statistic FEaturEs

ที่มา : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2002)

นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์

ทา่มกลางกระแสการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิในปจัจบุนับทบาทดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีถกูนำมาใช้ในการขบั
เคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้นทุกขณะ ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะ
ยาวคือขุมกำลังด้าน‘บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’

ประเทศไทยมีผู้สำเร็จการศึกษาโดยรวมในแต่ละปี501,759คนในปีพ.ศ.2550(ภาพที่1)โดยเป็นผู้ที่
สำเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพยีง201,663คน(วทิยาศาสตร์40เปอรเ์ซน็ต์:สงัคมศาสตร์60
เปอรเ์ซน็ต)์สะทอ้นให้เหน็วา่บคุลากรที่จบดา้นวทิยาศาสตร์นอ้ยกวา่ดา้นสงัคมศาสตร์และอยู่ในระดบัปรญิญาตรี
และต่ำกว่าปริญญาตรีถึง 94 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุที่ทำให้นักศึกษาเรียนด้านสังคมศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์
เป็นเพราะเรียนง่ายกว่า สามารถหาช่องทางอาชีพได้ง่ายกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้เรียนยังไม่เห็นเส้นทางอาชีพ
งานสายวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนว่าตนเองจบแล้วจะไปทำงานอะไรเงินเดือนสูงหรือไม่

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหัวในระดับอุดมศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ พบว่า
รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นส่วนใหญ่ โดยพยายามให้เป็นภาระของผู้เรียนเพียง 16 เปอร์เซ็นต์ – 27
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการเรียนจึงไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ แต่อยู่ที่ความ
สนใจของผู้เรียนที่จะเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์มากกว่า

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยมี2.9ล้านคนในปีพ.ศ.2551ในจำนวนนี้มีเพียง1.2
ล้านคนที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรงกับสาขาที่ตนเองเรียนในขณะที่มีผู้เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ทำงานด้านนี้ 1.1 ล้านคน นับเป็นจำนวนที่สูงมาก คิดเป็นสัดส่วน 38 เปอร์เซ็นต์ ของ

ตาราง 1ค่าใช้หัวจ่ายต่อหัวรายสาขาของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา(หน่วย:บาท)

สาขาวิชา
ต้นทุนต่อ
หัวที่แท้จริง

ภาระของผู้เรียน ภาระของรัฐบาล

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 74,153 20,021(27%) 54,132

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 65,521 15,070(23%) 50,451

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 93,359 22,406(24%) 70,953

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 121,264 19,402(16%) 101,862

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 179,510 30,517(17%) 148,993

แพทยศาสตร์ 263,224 65,806(25%) 197,418
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โครงสร้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และผู้สำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์
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Nationwide FTE Per 10,000 People

กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงว่างงานอีกประมาณ6หมื่นกว่าคนสะท้อนให้เห็นถึงความ
ตอ้งการกำลงัคนกบัการผลติกำลงัคนไม่สอดคลอ้งกนัทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพสง่ผลให้มีการวา่งงานและมีความ
ขาดแคลนในเวลาเดยีวกนัในบางสาขาแนวโนม้ของปญัหาจะทวีความรนุแรงมากขึน้และสง่ผลตอ่ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระยะปานกลางและระยะยาว
 จากภาพ ที่ 1ในปีพ.ศ.2551ประเทศไทยมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวม6คนต่อจำนวน
ประชากร10,000คนและทำงานในภาคเอกชนเพียง1คนต่อประชากร10,000คนในขณะที่ค่าเฉลี่ยโลก
มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาโดยรวม46คนอยู่ในภาคเอกชน24คนต่อประชากร10,000(ภาพที่1)
สำหรบัประเทศที่พฒันาแลว้มีสดัสว่นการทำงานในภาคเอกชนสงูมากโดยเฉพาะญีปุ่น่มีบคุลากรดา้นการวจิยัและ
พฒันา73คนทำงานในภาคเอกชน49คนตอ่จำนวนประชากร10,000คนแสดงให้เหน็วา่ภาคเอกชนมีบทบาท
สงูมากในการพฒันางานดา้นการวจิยัและพฒันาขณะที่ไทยยงัไมม่ีกลไกที่ชดัเจนในการสนบัสนนุให้นกัวจิยัทำงาน
ในภาคเอกชน

¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (S&T)

»‚ 2550 = 201,663 ¤¹ ¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (S&T)

»‚ 2551 = 2,933,772 ¤¹

¡ÓÅÑ§áÃ§§Ò¹´ŒÒ¹ S&T= 2,933,772 ¤¹ ¨Óá¹¡à»š¹

• ¼ÙŒ·Õè·Ó§Ò¹´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ (S&T employed)= 1,768,746 ¤¹
 - µÃ§¡ÑºÊÒ¢Ò·ÕèàÃÕÂ¹ = 1,261,373 ¤¹
 - äÁ‹µÃ§¡ÑºÊÒ¢Ò·ÕèàÃÕÂ¹ = 507,373 ¤¹

• ¼ÙŒ¨º´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕáµ‹äÁ‹ä´Œ·Ó§Ò¹´ŒÒ¹¹Õé = 1,103,243 ¤¹

• ¼ÙŒÇ‹Ò§§Ò¹·Õè¨º´ŒÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ = 61,783 ¤¹

คาเฉลี่ยโลก ( 24 : 46)IM
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“สัดสวนคาเฉลี่ยโลกบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 
(เอกชน 24 : โดยรวม 46) ตอประชากร 10,000 คน 
สรุปไดวาคาเฉลี่ยโลกมีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
อยูในภาคเอกชน 53% ขณะที่ไทย มีเพียง 16%”

ËÁÒÂàËµØ: ¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒÂÇÔ·Â�áÅÐÊÒÂÊÑ§¤Áâ´ÂÃÇÁ = 501,759 ¤¹
´Ñ§¹Ñé¹ÊÑ´Ê‹Ç¹à´ç¡¨ºÊÒÂÇÔ·Â� : ÊÒÂÊÑ§¤Á (40% : 60%)

µèÓ¡Ç‹Ò »ÃÔÞÞÒµÃÕ  (98,951 ¤¹)

»ÃÔÞÞÒµÃÕ (91,453 ¤¹)

»ÃÔÞÞÒâ· (10,197 ¤¹)

»ÃÔÞÞÒàÍ¡ (1,062 ¤¹)

49%

45%

5%
1% ºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò (FTE) »‚ 2550 = 42,624 ¤¹-»‚

• ÀÒ¤àÍ¡ª¹ = 8,645 ¤¹-»‚

• ÀÒ¤Í×è¹æ = 33,979 ¤¹-»‚
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ (FTE) »‚ 2550 = 21,392 ¤¹-»‚

• ÀÒ¤àÍ¡ª¹ = 4,986 ¤¹-»‚

• ÀÒ¤Í×è¹æ = 16,406 ¤¹-»‚

จากปัญหาที่กล่าวทั้งหมดข้างต้นทำให้การ
จัดทำนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต้องพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน
ตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงการทำงาน เช่น นโยบาย
การปฏริปูการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวางแผนการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ตรงตามความต้องการของตลาด
แรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การพัฒนา
เส้นทางอาชีพนักวิจัย การสนับสนุนให้นักวิจัย
ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นต้น

29 : 
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หากสังคมไทยจะผลิต ‘กำลังคนชั้นสูง’ มารองรับ
อตุสาหกรรมและเปน็ขมุกำลงัทางดา้นวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร
 Horizon รวบรวมความคิดเห็นที่กลั่นตรงมา

จากประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงหน่วยงานที่ก่อเกิดขึ้นมาเพื่อปฎิบัติภารกิจสร้าง
กำลังคนชั้นสูงเหล่านี้
 คงไม่ใช่พวกเล่นคำจนเกินความ หากจะบอกว่า
การงานของบุคคลเหล่านี้
 เป็น‘ภารกิจศักดิ์สิทธิ์’

ภารกิจสร้างรุ่นถัดไป
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การเปล่ียนกระบวนทัศน์อุดม-
ศึกษาไทยมีหลายมิติประกอบด้วย

1. ดำรงอยู่ด้วยการรับใช้สังคมไทย - การรับใช้
สังคมไทยในที่นี้อาจเป็นการทำวิจัย การทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม หรือการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ
ต้องนำโจทย์จากภาคชีวิตจริง (Real Sector) เป็นตัวตั้ง
เสมอ ไม่ใช่เอาวิชาหรือความต้องการตัวเองเป็นตัวตั้ง
มหาวิทยาลัยมีความรู้เชิงทฤษฎี ในขณะที่ Real Sector
ก็มีความรู้เชิงปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
และRealSectorก็ต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่
ในลักษณะอุปถัมภ์

ตวัอยา่งยทุธศาสตร์ไดแ้ก่1)กำหนดให้มีระบบวชิาการ•	

รับใช้สังคมคู่ขนานไปกับระบบวิชาการนานาชาติ เพื่อ
สรา้งความรู้เชงิบรบิททีม่าจากความตอ้งการของสงัคม
2)ทำงานเป็นภาคีร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
ตัวอย่างหนทางสู่ความล้มเหลวของอุดมศึกษา ได้แก่•	

1)การทำงานแบบTop-down2)การมองเฉพาะตวัเอง
ไม่มองภาคสว่นอืน่ๆในสงัคม3)การทำงานไม่ตอ่เนือ่ง
ในระยะยาว4)การมองว่าตัวเองเป็นผู้รับการอุปถัมภ์
จากRealSector
ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ 1) สร้างPublic Library of•	

Thailand (PLoT) เพื่อเผยแพร่ผลงานในสายรับใช้
สังคมที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ เป็นภาษาไทย และมีบท
สรุปของบรรณาธิการให้คนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้
2) อุดหนุนงานวิจัยรับใช้สังคมไทยในลักษณะของทุน
ประเดิม(SeedMoney)3)สร้างพื้นที่ทางสังคมให้
คนได้ชื่นชมกับผลงานในสายวิชาการรับใช้สังคม 

2. จากวิทยาทานสู่ธุรกิจ (เพื่อการอยู่รอด) –
มหาวิทยาลัยต้องเข้าสู่กติกาใหม่ มีข้อกำหนดภารกิจ

เปลี่ยนกระบวนทัศน ์
อุดมศึกษาไทย
ศ.นพ.วิจารณ์พานิช
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ของอาจารย์ใหม่ เกณฑ์
จริยธรรมก็ต้องแบบใหม่
และต้องหาทรัพยากรมา
ทำเองไม่นัง่รองบประมาณ
ตอ้งเปน็ผู้ประกอบการทาง
สังคม(SocialEnterprise)
ที่ ส ามารถ เลี้ ย ง ตั ว ได้ 
เปา้หมายไม่ได้อยู่ที่กำไรแต่
อยู่ที่การทำงานเพื่อสังคม

จุดสำคัญคือ มหาวิทยาลัยต้อง ‘ให้’ มากกว่า ‘เอา’ จาก
สังคม

3.ทำวิจัยให้มากขึ้น–กำหนดให้การวิจัยเป็นภารกิจ
ส่วนหนึ่งของอาจารย์ ไม่ทำไม่ได้ ลักษณะของงานวิจัยต้อง
ทำเพื่อสังคมส่วนรวมองค์กรไม่ใช่เพื่อส่วนตน

4. สู่วิชาการ ศตวรรษที่ 21 – ทักษะที่คนยุคใหม่
ตอ้งการจะไม่เหมอืนกบัคนในยคุกอ่นเมือ่20ปีที่แลว้สภาพ
สงัคมปจัจบุนัเปน็ผลผลติของการศกึษาทัง้ในและนอกระบบ
เมื่อ20-30ปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าคนไม่เข้าใจความซับซ้อน
ของสังคม ไม่มีทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้ง
(ConflictManagement)ไม่มีระบบการคิดวิเคราะห์

การปรับเปลี่ยนใหม่จะต้องเริ่มตั้งแต่อนุบาล ต้อง
เรียนทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้ง และทักษะ
การคดิวเิคราะห์โดยให้เรยีนตามพฒันาการในแตล่ะชว่งอายุ
กระบวนการเรียนการสอนก็ต้องปรับใหม่ ครูต้องทำหน้าที่
เป็นFacilitatorห้องเรียนจะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่
ในห้องและเอาชีวิตจริงมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

5. กำกับดูแลระบบอุดมศึกษาแบบ Chaordic –
เปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก Command และ Control เป็น
Chaordicที่กำหนดเปา้หมายและวธิีการทำงานแบบยดืหยุน่
และหาแนวทางในการสรา้งความสอดคลอ้ง(Synchronicity)
ของระบบการกำกับดูแล

กล่าวโดยสรุปแล้ว โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว
อดุมศกึษาไทยจำเปน็ตอ้งปรบัตวัไมใ่ช่แค่ตามโลกหรอืสงัคม
ให้ทัน แต่ต้องเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลง (Generate
Transformation)สรา้งวฒันธรรมใหม่ปรบักระบวนทศัน์ใหม่
ในฐานะของอนุระบบของสังคมที่เลื่อนไหลตลอดเวลา
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การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)ของประเทศ:
มุมมองและความคาดหวัง
ดร.ยงยุทธแฉล้มวงษ์
ผู้อำนวยการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่มีทิศทางการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่ชัดเจน
ไม่มีการระบุเป้าหมายและสาขายุทธศาสตร์ (Strategic
Sector) ที่ต้องการจะพัฒนา ทำให้การวางแผนการพัฒนา
กำลังคนด้านวทน. เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาภาค
ส่วนต่างๆเป็นไปได้ยาก

ขณะเดยีวกนัการใช้ประโยชน์จากกำลงัคนดา้นวทน.
ของประเทศไทยก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีพื้นที่
ให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้ใช้ความรู้และความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งแตกต่างจากเกาหลีที่มีการวางแผน
พัฒนากำลังคนด้านวทน.มานานถึง30ปีทำให้มีรูปแบบ
การใช้กำลังคนที่ชัดเจน สามารถพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าได้

ตวัอยา่งเชน่หากจะพฒันากำลงัคนดา้นวทน.ในภาค
เกษตรควรกำหนดเป้าหมายของประเทศให้ชัดเจนเช่นจะ
มุ่งเน้นFood,Feed,Fuel(3F)เพื่อที่จะได้เตรียมการสร้าง
และพัฒนากำลังคนด้านวทน.ขึ้นมารองรับได้

ปจัจบุนัภาคเกษตรประสบปญัหาการขาดแคลนกำลงั
คนด้าน วทน. มากโดยเฉพาะกำลังคนระดับสูง แม้กระทั่ง
ในหน่วยงานของรัฐอย่างกรมการข้าวเองก็มีปัญหาการ
ขาดแคลนกำลงัคนในกลุม่ดงักลา่วและเมือ่มาพจิารณากำลงั
คนด้าน วทน. ของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพบว่า นักวิจัยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ซึ่งอาจ
เป็นเพราะว่าได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าหน่วยงานราชการ

ความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
1.นโยบายและแผนวทน.

เป็นแผนท่ีบ่งบอกถึงแนวโน้มระดับมหภาค(MacroTrend)•	

และระดับจุลภาค (Micro Trend) รวมทั้งต้องกำหนด
จุดยืน (Position) ของประเทศไทยในด้าน วทน. ให้
ชัดเจน
เป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายและสาขายุทธศาสตร์อย่าง•	

ชัดเจนทั้งนี้ในสาขายุทธศาสตร์อาจลงลึกในระดับSub-
Sectorได้เช่นระบบรางยางพารา
ควรมีแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื่อให้เห็นเป้าหมาย•	

แนวทางการดำเนินงานและหน่วยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน
2.การพัฒนากำลังคนด้านวทน.
การพัฒนากำลังคนเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลานาน

ไม่สามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นได้ในทันที อย่างไรก็ตาม กำลัง
คนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศจะ
ต้องลงทุนสร้างและพัฒนาให้มีคุณภาพให้ได้

สิ่งที่อยากจะเห็นประเทศไทยพัฒนา เช่น
การ จดั หลกัสตูร:•	 ควรปรบัวธิีคดิในการพฒันากำลงัคนจาก
Supply-driven (พัฒนาตามความสามารถของอาจารย์
ผู้สอน)เป็นDemand-driven(พัฒนาตามความต้องการ
ของประเทศ)เพือ่สรา้งกำลงัคนที่มีคณุภาพโดยใช้นโยบาย
ของรัฐส่งเสริมการดำเนินงาน(Policy-driven)
การ เชือ่ม โยง ระหวา่ง ภาค การ ศกึษา และ ภาค อตุสาหกรรม:•	 
ควรมีกลไกเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสองภาคส่วน
ดังกล่าวอย่างชัดเจนอย่างในต่างประเทศมีองค์กรกลาง
ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านดังกล่าว
การ สร้าง ความ เข้ม แข็ง ให้ กับ มหาวิทยาลัย:•	  ควรเชื่อม
โยงมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องและจัด
ทำโปรแกรมพิเศษ/โครงการวิจัยขนาดใหญ่ เพื่อระดม
นกัวจิยัที่มีความเชีย่วชาญให้มารวมตวักนัเพือ่แลกเปลีย่น
และเรียนรู้ระหว่างกัน
การ สร้าง เส้น ทาง อาชีพ ให้ กับ บุคลากร วทน.:•	 ควรส่งเสริม
ให้มีเส้นทางอาชีพเพื่อจูงใจบุคลากรวทน.
การ พัฒนา บุคลากร วทน. อย่าง ต่อ เนื่อง:•	 ควรส่งบุคลากร
ไปต่างประเทศเพื่อให้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ทั้งนี้ อาจใช้เป็นโปรแกรม Post-
doctoralหรือExchangeprogram
ช่อง ว่าง (Gap) ระหว่าง สิ่ง ที่ เรียน กับ สิ่ง ที่ ทำงาน: •	

ประเทศไทยยังไม่ได้มีการวิจัยและพัฒนาชั้นสูงมากนัก
และอุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้
องค์ความรู้ด้าน วทน. ดังนั้น สิ่งที่นักวิจัยได้ศึกษาวิจัย
ในต่างประเทศจะมีระดับที่สูงหรือซับซ้อนกว่าสิ่งที่ได้
ทำงานในประเทศไทย
การ สร้าง และ พัฒนา วิศวกร: •	 ควรจะสร้างวิศวกรที่ไม่ได้
มีความเชี่ยวชาญพิเศษ (General Engineer) แต่ต้อง
เก่งและมีคุณภาพ จากนั้น ให้คนกลุ่มนี้มาเรียนเพิ่มเติม
เพื่อเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialized
Engineer)
การ ลด ความ เหลื่อม ล้ำ ทางการ ศึกษา:•	  ควรให้โอกาสกับ
เด็กในชนบท โดยคัดเลือกเด็กจากพื้นที่ต่างๆ ให้เข้ามา
ศึกษาหาความรู้
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โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร
(FoodEngineeringPractice
SchoolProgram:FEPS)
ผศ.ดร.มณฑิรานพรัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

‘FEPS’ เป็นโครงการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง
ชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภาควิชาวิศวกรรม
อาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)มีเป้าหมายเพ่ือผลิตวิศวกร
วิจัยระดับมหาบัณฑิตท่ีมีทักษะตรงตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรมอาหาร

จุดสำคัญท่ีทำให้โครงการน้ีเกิดข้ึนได้ คือ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยซ่ึงในขณะน้ันคือ รศ.ดร.ศักรินทร์
ภูมิรัตน เห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษา
ผ่านโครงการท่ีบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ซ่ึง
นอกจากเป็นการผลิตนักศึกษาท่ีตรงกับความต้องการ
ของภาคเอกชนแล้วยังนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรภาคเอกชนและภาคการศึกษา

FEPS ต้องผลิตวิศวกรวิจัยท่ีมีความเข้าใจ
ลักษณะโจทย์ท่ีมาจากอุตสาหกรรม มีความสามารถ
ในแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็ต้องมี
ความเข้าใจลักษณะความคิดของคนในภาคอุตสาหกรรม
ด้วยเน่ืองจากมุมมองของอุตสาหกรรมจะแตกต่างจาก
มุมมองของนักวิชาการ

การดึงภาคอุตสาหกรรมให้มาเข้าร่วมโครงการ
เป็นส่ิงท่ีทำได้ไม่ยาก หากอุตสาหกรรมมองเห็น
ประโยชน์เห็นว่าผลท่ีเกิดข้ึนสามารถเอาไปใช้ได้จริงได้
รับผลตอบแทนท่ีแท้จริงภาคเอกชนส่วนมากพร้อมท่ีจะ
เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมโครงการน้ี อย่างไรก็ตาม
หากภาครัฐจะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม เช่น การลด
หย่อนภาษีก็น่าจะช่วยให้อุตสาหกรรมตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการได้ง่ายข้ึน

สำหรับอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการFEPSจะต้อง
ฝึกฝนตัวเองปรับวิธีการทำงานปรับวิธีการสอนเรียนรู้
ไปพร้อมกับลงมือทำ และประเด็นท่ีสำคัญมากสำหรับ

การจูงใจอาจารย์ คือ การได้เห็นโจทย์วิจัยจริงในภาค
อุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยควรปรับวิธี
การประเมินอาจารย์ท่ีทำงานในลักษณะน้ีมากข้ึน ซ่ึง
เกณฑ์ประเมินอาจจะวัดจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
โจทย์วิจัย การนำผลงานไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม
รวมถึงการพัฒนานักศึกษา มากกว่าประเมินจาก
ผลงานตีพิมพ์

นักศึกษามีหน้าท่ีรับโจทย์มาวิเคราะห์ท่ีมาของ
ปัญหาต้ังสมมุติฐานทำการทดลองสรุปผลและประเมิน
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ นักศึกษาจะทำงานภายใต้การ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ซ่ึงทำให้ผลงาน
ท่ีออกมาประสบความสำเร็จ โรงงานเห็นว่ามีประโยชน์
สามารถนำไปใช้ได้ โดยโจทย์วิจัยของโครงการจะได้มา
จากโรงงานเป็นโจทย์ท่ีทางโรงงานต้องการให้ศึกษา

ปัจจุบัน‘FEPS’ดำเนินการมาได้เป็นระยะเวลา
10 ปีแล้ว จริงๆ ก็มีความก้าวหน้ามาก หลังจบการ
ศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ก็
ไปทำงานกับภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของเครือข่าย
พันธมิตร คิดว่า FEPS ได้รับความร่วมมือจากภาค
อุตสาหกรรมดีมาก เม่ือเทียบกับช่วงเร่ิมโครงการ ซ่ึง
จะเห็นได้จากการสนับสนุนทุนการศึกษา และการรับ
นักศึกษาของโครงการเข้าทำงาน

มจธ.กำลังจัดต้ังสำนักงานWiLโดยมีเป้าหมาย
คือต้องการเห็นการขยายการจัดการเรียนการสอนแบบ
WiLเพ่ิมเติมในมจธ.ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างการเขียน
โครงการจัดต้ังสำนักงานฯโดยเร่ิมจากการทำโครงสร้าง
ในภาพใหญ่ก่อน ตอนน้ีก็มีความก้าวหน้ามากข้ึน
เน่ืองจากได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หลายท่านท่ีเห็น
ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานซ่ึง
เป็นประโยชน์กับท้ังตัวนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัย
และภาคเอกชน
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กำลังคนระดับสูง
ศ.ดร.นักสิทธ์คูวัฒนาชัย

คำว่า‘กำลังคนระดับสูง’น่าจะครอบคลุมต้ังแต่
ปริญญาตรีข้ึนไปจนถึงPostdocท่ีเป็นResearchด้วย
สาเหตุท่ีว่าคนพวกน้ีได้รับการพัฒนาเพ่ือทำงานใหญ่ท้ัง
ด้านพัฒนาด้านOperationแม้แต่คนจบปริญญาตรีท่ี
ศึกษาค้นคว้าเองก็สามารถเก่งเท่าปริญญาเอกได้ แต่
สังคมไทยเป็นสังคมปริญญานิยมท่ีออสเตรเลียสมัยก่อน
คนเรียนปริญญาเอกน้อยมากพวกวิศวกรส่วนมากจะ
ทำงานได้ต้องมีประสบการณ์ วุฒิการศึกษาเป็นเร่ือง
รองจากประสบการณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัท
เบทาโกรก็ไม่ได้จบเอก คนจบตรีก็สามารถค้นคว้า
ความรู้เพ่ิมเติมและทำงานได้ดี

ในปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนกำลังคน
ระดับสูงแต่ท่ีขาดคือคุณภาพมากกว่าทางด้านชีววิทยา
ปริญญาเอกไม่ขาด เราขาดนักวิจัยคุณภาพมากกว่า
ปริญญาตรีขาดในบางสาขา เช่น ครูวิทยาศาสตร์ หรือ
ด้าน Food, IT, Logistic ด้านสังคมครูอังกฤษก็ขาด
ตอนน้ีคนจบชีววิทยาเร่ิมไม่มีงานทำ ถ้าเพ่ิมการผลิต
นักวิจัยเป็น 3,000 คน/ปี อาจได้เด็กท่ีไม่มีคุณภาพ
เกินคร่ึง

เรามักได้ยินถึงปัญหาการผลิตบุคลากรวิจัยซ่ึง
มีผู้เปรียบเหมือนเป็นปัญหาไก่กับไข่ ภาคอุตสาหกรรม
มักบอกว่าไม่ทำวิจัยเพราะไม่มีนักวิจัย ในขณะท่ีฝ่าย
ท่ีผลิตบุคลากรก็จะถามถึงงานท่ีจะรองรับเด็กท่ีจะจบ
ต่อเร่ืองน้ีผมเห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมควรแสดงให้เห็น
ก่อนว่ามีแผนทำวิจัยและพัฒนาอะไร หลายบริษัทไม่รู้
ว่าจะทำอะไรจะใช้demand-pullก็ไม่ง่ายนักถ้าจะดึง
เด็กเก่งเข้ามาเรียนผมเช่ือว่าไม่เกิน1,000คน/ปีด้าน
วิศวกรรมศาสตร์อาจมีประมาณ200คนจะต้องทำให้
เห็นเส้นทางอาชีพ(CareerPath)ท่ีชัดเจนก่อน

หากมีผู้ถามผมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงควร
ทำอย่างไร ยอมรับว่าตอบยาก ถ้าจะทำให้ย่ังยืนต้อง

ทำให้อาจารย์เก่งข้ึน...ซ่ึงไม่ง่ายช่วง50ปีท่ีผ่านมามีการ
เปล่ียนแปลงในระบบการศึกษา เม่ือก่อนคนเก่งจะ
ไปเป็นอาจารย์แต่พักหลังไม่ใช่ คนเก่งไม่เป็นอาจารย์
แต่ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม การเพ่ิมคุณภาพ
อาจารย์อาจทำโดยเพ่ิมเงินเดือน มีกลไกดึงดูดเด็กเก่ง
มารับทุนเพ่ือให้เป็นอาจารย์เช่นโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก หรือ ทุน คปก. ต้องสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยลัยทำวิจัยอย่างจริงจัง

มหาวิทยาลัยวิจัยในไทยบางแห่งยังมีอาจารย์
ท่ีไม่ได้ทำวิจัยมาหลายปีแล้ว ต้องมีมาตรการกระตุ้น
ให้คนเก่งมาเป็นนักวิจัย สร้างเส้นทางอาชีพดีๆ ให้
เงินเดือนดี ด้านเงินน่ีขณะน้ีก็ดีข้ึนเยอะ โดยสรุปคือ
ต้องผลิตอาจารย์เก่ง มีงบวิจัย มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี
สร้างบรรยากาศในมหาลัยให้ดี ต้องเน้นการผลิต
คนระดับปริญญาตรีข้ึนไปให้ได้มาตรฐานสากลมากกว่า
เน้นปริมาณผลิตผู้นำในสังคมมีแผนการผลิตให้ชัด

อนาคตด้านกำลังคนระดับสูงในประเทศไทย
ผมคิดว่าโดยท่ัวไปไม่ได้เปล่ียนแปลงมากนักยังขาดคน
ท่ีมีคุณภาพบางสาขายังขาดคนเรียนแต่ผมเช่ือว่าการ
ผลักดันของสวทน.น่าจะช่วยให้สถานการณ์การผลิตคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีการเพ่ิมหลักสูตร
หรือสาขามากข้ึน แต่ก็ยังคงเป็นแนวคิดส่วนบุคคลหรือ
องค์กรมากกว่าจากรัฐ

แต่ในระยะยาวต้องมีกลไกท่ีถาวรเช่นกลไกการ
ให้ทุนระดับปริญญาเอก ให้คนทำวิจัยได้อย่างต่อเน่ือง
อย่างเช่นจีนจะสนับสนุนทุนให้นักวิจัยไปทำ Postdoc
ในหัวข้อท่ีเค้าต้องการ การผลิตไม่ควรไปเร่งมาก 5 ปี
4,000คนคงไม่ใช่อาจขยายไปเป็น10ปีการดึงเด็กเก่ง
ท่ีจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทท่ีกำลังทำงานอยู่ให้มา
เรียนต่อทำได้ไม่ง่าย ถ้าไปดึงเด็กท่ีไม่เก่งมาเรียนก็จะ
เป็นผลเสียมากกว่าต้องหากลไกให้เด็กเก่งได้ไปเรียน

33 : 
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กำลังคนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ดร.สัมพันธ์ศิลปนาฏ
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล(ประเทศไทย)จำกัด

เกือบ30ปีท่ีบริษัทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย ได้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและขยายกำลังและ
ความสามารถในการผลิต มียอดส่งออกมากกว่าคร่ึงหน่ึง
ของยอดการผลิตท่ัวโลก จนทำให้ปัจจุบันไทยกลายเป็น
ประเทศส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ติดอันดับสูงสุดในโลกแซง
หน้าหลายประเทศก่อนหน้าน้ีไปได้ปัจจัยหลักอันหน่ึงก็คือ
แรงงานไทยท่ีมีคุณภาพฝีมือและต้นทุนไม่สูงท้ังน้ีการจ้าง
งานส่วนใหญ่80เปอร์เซ็นต์ยังเป็นพนักงานฝ่ายผลิต

แต่ก็แน่นอนว่าในอนาคตการพ่ึงพาความสามารถ
ของแรงงานราคาถูกไม่ได้เป็นจุดเด่นและสร้างความ
สามารถในการแข่งขันได้อีกต่อไป ความต้องการแรงงาน
ก็ต้องก้าวข้ามไปท่ีแรงงานฝีมือระดับสูงข้ึน โดยต้องเน้น
ไปท่ีศักยภาพในการพัฒนาผลผลิต การนำระบบการผลิต
อัตโนมัติมาใช้ การพัฒนาและการทำวิจัยกระบวนการ
ผลิตได้เร่ิมข้ึนในหลายๆบริษัทแล้วการลงทุนการพัฒนา
และการทำวิจัยในตัวผลิตภัณฑ์เองก็ได้เร่ิมต้นแล้วในบาง
บริษัทแนวโน้มเหล่าน้ีส่งผลให้ความต้องการกำลังคนทาง
ด้านช่างเทคนิควิศวกรและบุคคลากรวิจัยมากข้ึนในส่วน
ของทักษะการทำงานความสามารถในการวิเคราะห์การ
แก้ไขปัญหา การตัดสินใจ ความสามารถคิดริเร่ิม คิดค้น
ก็เป็นท่ีต้องการมากข้ึนด้วย

จากความต้องการกำลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านเทคนิคดังกล่าว ทางบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคน ซ่ึง
ทางบริษัทได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาทักษะการทำงานของ
พนักงานใหม่ท่ีเพ่ิงจบการศึกษา ให้สามารถปรับตัวเข้า
กับการทำงานได้เร็วข้ึนกว่าเดิม จึงเป็นท่ีมาของคำถามท่ี
ว่า....“ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนท่ีจะจบการศึกษาน้ันมีความ
พร้อมท่ีจะเร่ิมทำงานจริง?”

และจากแนวคิดน้ีเอง ทางบริษัทจึงได้จัดให้มี
โครงการพัฒนากำลังคนในรูปแบบต่างๆโดยมุ่งเน้นกำลัง
คนทางด้านเทคนิคเป็นสำคัญโครงการพัฒนากำลังคนทาง
ด้านเทคนิคของบริษัทฯน้ีได้มีการดำเนินงานความร่วมมือ
กับทางภาครัฐใน2แนวทางคือการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยไทยและการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนเร่ิมทำงานในภาคอุตสาหกรรม

กล่าวสำหรับการพัฒนานักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเร่ิมทำงานในภาคอุตสาหกรรมน้ันทางบริษัทมี
แนวคิดท่ีจะมีส่วนร่วมพัฒนานักศึกษาต้ังแต่ช่วงก่อนท่ีจะ

จบการศึกษา ซ่ึงได้มีการดำเนินงานในรูปแบบของสหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) และการจ้างงานล่วง
หน้า(EarlyRecruitment)โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษา
ท้ังในด้านองค์ความรู้ (Knowledge) และด้านทักษะการ
ทำงาน(SoftSkill)

จากโครงการสหกิจศึกษาน้ี ทำให้ทางบริษัทฯ ได้
พบว่า‘การรับนักศึกษาฝึกงานจะไม่ได้เป็นภาระอีกต่อไป’
เน่ืองจากการท่ีนักศึกษาสหกิจสามารถเข้ามาทำงานกับ
บริษัทฯได้นานถึง4เดือนหรือมากกว่าน้ันทำให้บริษัทฯ
สามารถมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาได้เสมือนกับเป็น
พนักงานคนหน่ึงซ่ึงเท่ากับว่านักศึกษาได้มีส่วนช่วยแบ่งเบา
ภาระการทำงานของบริษัทฯด้วยเช่นกันนักศึกษาสหกิจจะ
ได้ทำโครงงานกับบริษัท โดยมีพ่ีเล้ียงท่ีเป็นพนักงานรุ่นพ่ี
เป็นผู้ให้คำแนะนำและสอนงาน ผลลัพธ์ท่ีเห็นได้ชัดเจน
จากโครงงานน้ีคือ‘เล่มรายงานโครงงาน’ซ่ึงต่างไปจากการ
ฝึกงานในช่วงปิดเทอม1-2เดือนท่ีอาจจะได้กระดาษสรุป
การทำงานเพียงไม่ก่ีแผ่นเท่าน้ัน

นอกจากน้ียังพบอีกว่า นักศึกษาท่ีผ่านโครงการ
สหกิจศึกษาน้ี ได้งานเร็วกว่า และมีความพร้อมท่ีจะเร่ิม
ทำงานได้เร็วกว่านักศึกษาท่ัวไป

ส่วนโครงการจ้างงานล่วงหน้า(EarlyRecruitment)
เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ รับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์จำนวน60คนจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น22คนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี38คนโดยทางบริษัทฯมีแนวคิดท่ี
จะเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนท่ีจะจบการศึกษา
ซ่ึงจากการเปรียบเทียบช่วงเวลาท่ีใช้ในการเรียนกับช่วงเวลา
ของการทำงานจริงน้ัน จะพบว่านักศึกษาใช้เวลาเรียนใน
1 วัน น้อยกว่าเวลาท่ีใช้ทำงานถึง40 เปอร์เซ็นต์ ดังน้ัน
เม่ือนักศึกษาเรียนจบแล้วเร่ิมชีวิตการทำงานจะเกิดอาการ
ของ ‘Culture Shock’ ทำให้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมของการทำงานจริงได้ ดังน้ัน ทางบริษัทฯ จึง
ได้จัดให้นักศึกษาในโครงการ ‘EarlyRecruitment’ น้ี ได้
เรียนวิชาเพ่ิมเติมและทำกิจกรรมต่างๆนอกเหนือไปจาก
ตารางเรียนปกติ

จากโครงการพัฒนากำลังคนท่ีบริษัทฯ ได้ดำเนิน
การมาแล้วดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นทางบริษัทฯมีความมุ่งหวัง
ท่ีจะได้เห็นการเปล่ียนแปลงด้านการพัฒนากำลังคนของ
ประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน เพ่ือเป็นการ
ยกระดับศักยภาพกำลังคนของประเทศไทยให้ทัดเทียม
ในระดับสากลและพร้อมท่ีจะเป็นประเทศซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ในความสามารถของกำลังคนในระดับโลกต่อไป: 34
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เครือข่ายความเชี่ยวชาญและ 

กำลังคนวทน.ระดับสูง
ดร.กิติพงค์พร้อมวงค์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

จากหลักการและวัตถุประสงค์ตามแนวคิดและ
หลักการดำเนินงานของTHAISTพวกเราในสวทน.ก็
พยายามคิดถึงวิธีท่ีจะแปลงแนวคิดดังกล่าวให้ออกมา
เป็นอะไรท่ีสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขณะน้ีเราอยู่ระหว่างจัดทำแผนท่ีนำทางการ
สร้างเครือข่ายเช่ียวชาญและการพัฒนากำลังคนระดับ
สูงใน6สาขาอุตสาหกรรมได้แก่

1)โครงการจัดทำแผนท่ีนำทางและพัฒนาเครือ
ข่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางล้อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพยางล้อท่ีผลิตได้ในไทยโดยใช้ วทน. และเพ่ือ
ยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในไทย

2)โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีช้ันสูงด้านการออกแบบเพ่ือนวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมในไทยจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตตามส่ัง
มาเป็นผู้ท่ีสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เองได้ และมี
การสร้างตราสินค้าของตัวเอง โดยโครงการน้ีได้มีการ
ทำความร่วมมือกับเครือข่ายออกแบบจากสหภาพยุโรป
ท่ีช่ือว่าEuropeanManufacturingandInnovation
ResearchAssociation,aclusterleadingexcellence
(EMIRAcle)

3) โครงการพัฒนากำลังคนสำหรับระบบขนส่ง
ทางราง มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตวิศวกรในสาขาท่ี
เก่ียวข้องกับระบบขนส่งทางรางให้ได้ปริมาณท่ีเพียงพอ
เพ่ือรองรับความต้องการกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต
จากรายงานการศึกษาพบว่าเราต้องการวิศวกรประมาณ
1,370คนในปี2558

4) โครงการจัดทำแผนท่ีนำทางและแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายเช่ียวชาญวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรวิจัยในสาขาท่ีภาค
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้องการในปัจจุบันและในอนาคต
และเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัยเชิง
พาณิชย์ท่ีมีภาคอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ

5) โครงการจัดทำแผนท่ีนำทางและแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีชุดตรวจและเซนเซอร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในภาครัฐภาคการ
ศึกษา และภาคเอกชน ในการพัฒนาอุปกรณ์ชุดตรวจ

และเซนเซอร์ท่ีได้มาตรฐานสากลเพ่ือใช้ในการเกษตร
และการแพทย์เป็นการพัฒนาเพ่ือทดแทนการนำเข้า

6) โครงการจัดทำแผนท่ีนำทางและแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการพัฒนาบุคลากร และเครือข่ายเช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากร
วิจัยในด้านพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายระดับชาติด้าน
พลังงาน

โดยโครงการท้ังหมดจะดำเนินการผ่านสถาบัน
เครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่ายของ THAIST ท้ังน้ี
สวทน. ได้จัดสัมมนาเปิดตัวสถาบันไปเม่ือวันท่ี 13
ตุลาคม มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 600 คน มีการทำ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)กับหน่วยงานท่ีจะเข้า
ร่วมเครือข่ายกับTHAISTในสองสาขาอุตสาหกรรมคือ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางล้อจำนวน9หน่วยงานและ
การออกแบบเพ่ือนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมจำนวน4
หน่วยงาน

คาดว่าภายในปีน้ีจะสามารถจัดต้ังเครือข่ายและ
เร่ิมโปรแกรมนำร่องได้ในบางสาขาอุตสาหกรรม เช่น
ยางล้อ ระบบขนส่งทางราง และการออกแบบเพ่ือการ
ผลิตและนวัตกรรมยอมรับว่างานของTHAISTไม่ง่าย
เน่ืองจากต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาเป็น
สถาบันเครือข่าย

โจทย์สำคัญอย่างหน่ึงคือทำอย่างไรให้THAIST
ไม่ไปทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วทำอย่างไร
THAIST จะสามารถเข้าไปเพ่ิม Value ให้กับสถาบัน
เครือข่าย และเกิดผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนากำลัง
คนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) และการเพ่ิมความสามารถทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในระยะยาวได้
อย่างย่ังยืน

แม้ว่าจะเป็นงานท่ียาก ต้องออกแรงเยอะ แต่
หากสำเร็จก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศมหาศาล จึง
ขอให้กำลังใจผู้ร่วมงานทุกคนของ THAIST ซ่ึงวันน้ีมี
พนักงานประจำแล้ว4คน
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ข้อมูลปี2551ระบุว่าประเทศไทยมีจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา6.7คนต่อประชากร10,000คน
ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 24.9 คน สำหรับจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนมีอัตราส่วน
1.07คนต่อประชากร10,000คนค่าเฉลี่ยของโลกมีประมาณ14.32

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ปรากฏตัวเลข15:10,000อันหมายถึงจำนวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อจำนวนประชากรที่ประเทศไทยต้องเพิ่มอย่างไม่มีทางเลี่ยง

ไม่อย่างนั้น–คำว่า‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’อาจดูเหมือนความเพ้อฝัน
ตุลาคม2553,สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (ThailandAdvanced InstituteofScience

andTechnology,THAIST)หรือ‘ไทซ์’จึงถือกำเนิดขึ้น
ถือกำเนิดขึ้นมาจากความพยายามผลักดันให้เกิดองค์กรหรือเครือข่ายของการประสานงานเพื่อพัฒนา

บคุลากรดา้นการวจิยัและพฒันาขึน้ในประเทศพรอ้มกบัการขยายวงการการผลติและใช้งานวจิยัและพฒันาให้เกดิ
ประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

คือภาระและหน้าที่ในการถือกำเนิดขึ้นมาของหน่วยงานอย่างไทซ์
Horizon ได้พูดคุยกับบุคคล 2 ท่าน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการถือกำเนิดของไทซ์ ท่านแรก -ศ.ดร.ยง ยุทธ 

ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านที่สอง –ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของเมืองไทย

หากเปรียบประเทศไทยเป็นโรงพยาบาล ซึ่งค่าเฉลี่ยจำนวนแพทย์กับคนไข้อยู่ที่ 1 : 80 หรืออาจจะถึง
100 น่าสงสัยว่าคุณหมอจะจดจำรอยยิ้มหรือสีหน้าหวาดวิตกของคนไข้ได้กี่มากน้อย น่าสงสารว่าคนป่วยกำลัง
นำพาชีวิตไปสู่สิ่งใด

เฉกเดียวกัน,ในการแข่งขันระดับโลกตัวแปรสำคัญที่สุดคือ‘คน’
ถ้าให้เปรียบเปรยการงานของไทซ์ คงประมาณหน่วยงานที่พยายามเพิ่มจำนวนหมอในโรงพยาบาลที่

ขาดแคลนบุคลากรและไม่ลืมเพิ่มรอยยิ้มบนใบหน้าหมอทุกคน
แน่นอน,มันต้องเป็นยิ้มจริงใจ

[ t e x t ]    กองบรรณาธิการ

เก่ียวกับ‘THAIST’
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อาจารย์ทั้งสองช่วยเล่าความหลังความเป็นมาของสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง(ThailandAdvanced
InstituteofScienceandTechnology:THAIST)

ศ.ดร.ยงยุทธ: THAIST มีจุดเริ่มมาจาก TGIST (Thailand
Graduated Institute of Science and Technology) ซึ่ง
โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย 10 แห่ง
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) มีการลงนามบันทึกความร่วมมือโดยเจตนารมณ์ก็
เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงโดยที่สวทช.จะมีส่วนร่วมด้วยแต่
มิใช่เป็นผู้ให้ปริญญา

คงต้องย้อนกลับไปเมื่อก่อตั้ง สวทช. ขึ้นมา มีกระแส
หนึ่งที่ว่าต้องมีมหาวิทยาลัยของ สวทช. ควบคู่กันไปหรือไม่
เมื่อได้พิจารณาประเด็นต่างๆ ก็มีความเห็นว่าไม่ควรจะตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยโดดๆ เพราะว่า สวทช. ต้องการร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่ต้องการเป็นคู่แข่ง
จึงควรเป็นการร่วมมือแบบคลัสเตอร์ จึงก่อตั้ง
คลัสเตอร์ต่างๆ ขึ้นมาเป็นเวลาสิบกว่าปีมาแล้ว
ที่เปดิรบันกัศกึษาโดยมีอาจารย์จากมหาวทิยาลยั
และนักวิจัยจาก สวทช. เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่
นักศึกษา

ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีคลัสเตอร์อีกแบบ
หนึ่งที่ สวทช. ก็ได้มีส่วนเริ่มต้นขึ้น โดยไปตั้งที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตอนนั้น
เพิ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ๆ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,มจธ.)แล้วก็เพิ่ง
จะดำเนินการร่วมกันกับสวทช.เรียกว่าCHEPS
(ChemicalEngineeringPracticeSchool)มี
ลกัษณะที่สำคญัคอืนกัศกึษามีที่ปรกึษา2คนคน
หนึ่งเป็นอาจารย์ที่มจธ.เองและอีกคนหนึ่งเป็น
คนที่ทำงานอยู่ในอตุสาหกรรมเชน่อตุสาหกรรม
ปิโตรเคมี นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ไปศึกษา
ปัญหาแล้วหาทางแก้ไขปัญหา เมื่อแก้ไขปัญหา
แล้วก็กลับมาเขียนวิทยานิพนธ์ได้

ตกลงมี2สายสายแรกคืออาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยสวทช.อีกสายหนึ่ง
ก็คืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้ที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมสิง่ตา่งๆเหลา่นี้ดำเนนิมารว่มสบิปี
มันก็ถึงจุดที่คิดว่าน่าจะมีคลัสเตอร์ที่เป็นความ
ร่วมมือของอาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิจัย(ซึ่งใน
กรณีนี้ก็คือสวทช.–โดยกองบรรณาธิการ)และ
ผู้ที่มาจากภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการผลิต...
เป็นสามเส้า แล้วก็เลยคิดต่อไปด้วยว่าน่าจะมี
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และอุตสาหกรรม
ตา่งประเทศดว้ยไม่จำเปน็จะตอ้งอยู่เฉพาะแต่ใน
เมอืงไทยเทา่นัน้จงึมีความคดิวา่นา่จะมีคลสัเตอร์
ที่กว้างขวางขึ้น

ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมได้มีโอกาสมา
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้คิดถึงการที่จะตั้งสถาบันขึ้นมา
2 สถาบัน สถาบันหนึ่งก็คือสำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.)ได้ร่างเป็นกฎหมาย
ฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งก็ร่างเป็นกฎหมายที่จะ
ตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
(THAIST) ขึ้นเป็นสถาบันที่จะทำงานทางด้าน
การพัฒนาบุคลากรและการร่างกฎหมาย เมื่อ
ดำเนนิการไปสกัพกัหนึง่ก็จะเหน็วา่มใิช่ของงา่ยที่
จะออกกฎหมายทัง้2ฉบบันี้โดยเฉพาะกฎหมาย
THAISTอาจจะลม่ได้ถา้หากวา่มนัอยู่โดดๆของ

THAIST ถูก ตั้ง ขึ้น เพื่อให้  
ทำงาน ร่วม มือ กับ 

มหาวิทยาลัย ซึ่ง นอกจาก จะ 
เอื้อ ประโยชน์ ให้ ทั้ง 2 ฝ่าย แล้ว 
ยัง เป็นการ เพิ่ม ความ สามารถ 
นัก วิจัย รวม ถึง การ ใช้ เคร่ือง มือ  

การ วิจัย ต่างๆ ที่ มี อยู่ ที่ 
สวทช. ได้ อย่าง เต็ม ที่ อีก ด้วย 
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มัน เพราะว่าในระดับการเมืองอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้
มากนักมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต้องใช้เวลาในการทำความ
เข้าใจพอสมควร

ในที่สุดก็เลยตัดสินใจรวมกฎหมาย2ฉบับเป็น
กฎหมายฉบับเดียวเท่านั้น โดยนำ THAIST เป็นส่วน
หนึง่ของสวทน.แม้ดูเหมอืนเปน็สองสิง่ที่ไม่คอ่ยโยงกนั
นกัอนัหนึง่เปน็นโยบายอนัหนึง่เปน็ดา้นปฏบิตัิแต่เมือ่
จับโยงกันแล้วมันกลับเป็นผลดีผมคิดว่าจะเป็นผลดีใน
อนาคตเพราะว่าหากสวทน.ทำแต่เรื่องนโยบายอย่าง
เดยีวมนัก็คอ่นขา้งมีความเสีย่งเปรยีบเหมอืนคนทำงาน
กับกระดาษเท่านั้น หรือผู้ที่คิดแต่เชิงนโยบายแต่ไม่ได้
รู้เรื่องเชิงสนับสนุนและปฏิบัติ

การที่มี THAIST มาอยู่ด้วยกันสามารถขยาย
จากนโยบายไปสู่การสนับสนุน แต่ไม่ควรจะปฏิบัติ
เองควรจะสนับสนุนในส่วนที่มีความสำคัญต่อด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าปัจจัย
ที่สำคญัทีส่ดุก็คอื‘คน’ถา้เราไมม่ีคนที่เหมาะสมก็จะไม่
สามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมาะสม

ศ.ดร.ยอดหทัย: ระหว่างที่ร่าง พ.ร.บ. THAIST ก็มี
คำถามดังจากมหาวิทยาลัยเกรงว่า THAIST จะถูกตั้ง
ขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ สวทช. บางคนกลัวว่าอาจ
นำไปสู่การที่ THAIST ให้ปริญญาเองและกลายเป็น
มหาวิทยาลัยในที่สุด อันที่จริง THAISTถูกตั้งขึ้นเพื่อ
ให้ทำงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะเอื้อ
ประโยชน์ให้ทัง้2ฝา่ยแลว้ยงัเปน็การเพิม่ความสามารถ
นักวิจัยรวมถึงการใช้เครื่องมือการวิจัยต่างๆ ที่มีอยู่ที่
สวทช.ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

THAISTจงึเปรยีบเสมอืนทำงานในลกัษณะเปน็
องค์กรเสมือน(VirtualOrganization)

คำว่า‘กำลังคนระดับสูง’ครอบคลุมถึงคนกลุ่มใด
บ้าง

ศ.ดร.ยงยุทธ: เป็นระดับที่สามารถทำงานได้ด้วย
ตนเอง...พูดง่ายๆ ระดับปริญญาโทขึ้นไป สามารถตั้ง
ปัญหาได้และหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาต่างๆด้วยการ
วิจัยและพัฒนาได้ปริญญาโทอาจจะไม่ได้เต็มที่นักแต่
ปริญญาเอกนี่น่าจะทำได้ ก็อาจจะทำงานกันเป็นทีม
ได้ นักศึกษาจะได้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองขึ้นมา
อาจารย์ก็จะได้ประโยชน์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
เกิดขึ้น อุตสาหกรรมก็จะได้ประโยชน์ในแง่ได้ช่วยแก้
ปัญหาในอุตสาหกรรมหรือช่วยพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ใน
อุตสาหกรรมขึ้นมา

และมนัก็มีมติิที่เปน็ความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ

ด้วยซึ่งทำให้ทั้ง2ฝ่ายได้ประโยชน์เพราะต่างประเทศ
ก็อยากจะเขา้มารว่มมอืกบัเราเยอะเพราะเรามีประเดน็
ที่เป็นที่น่าสนใจต่อชาวโลกเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การพัฒนาอุตสาหกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
เรื่องสุขภาพ เรามีประเด็นปัญหาที่เป็นลักษณะพิเศษ
ของเราอยู่เยอะที่ชาวโลกเขาสนใจ

ศ.ดร.ยอดหทยั:สำหรบัผมหมายถงึพวกที่เขา้ใจเรือ่งราว
ของวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถทำวิจัยได้ด้วย
ตนเองและยงัมีความสามารถให้คำปรกึษาดา้นการวจิยั
แก่นักศึกษาปริญญาโทและเอกได้

สถานภาพปัจจุบันในการผลิตและพัฒนากำลังคน
ระดับสูงในประเทศไทยเป็นอย่างไรมีจุดอ่อนหรือ
ช่องโหว่ตรงไหน

ศ.ดร.ยงยุทธ: ตอนนี้กำลังคนเรายังน้อยเกินไป หากดู
ตัวเลขที่ขณะนี้ประเทศไทยมีนักวิจัย 6 คนต่อจำนวน
ประชากร 10,000 คน ต้องถือว่าอยู่ในประเทศที่
ลา้หลงัมากทัง้ๆที่ฐานะเศรษฐกจิของประเทศไทยมไิด้
ล้าหลังมากมันล้าหลังระดับกลางดังนั้นในแง่นี้เราจึง
ตอ้งมีกำลงัคนเพิม่ขึน้เยอะในแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่11ก็ได้กล่าวไว้ว่าจะเพิ่มจาก6
คนต่อประชากร10,000คนเป็น15คนต่อประชากร
10,000คนซึ่งหมายความว่าเราจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวกว่า
จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องมีระบบที่จะผลิตกำลังคน
ชั้นสูงนี้ให้มากขึ้นและดีขึ้น

มีหลายคนกลัวว่าจะไม่มีงานทำ ตรงนี้จะ
เป็นการผลิตกำลังคนควบคู่ไปกับแผนการณ์ที่จะมี
การเพิ่มงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งท่าน
นายกฯเองก็ได้พูดมาหลายครั้งจากเดิมที่มีเพียง 0.2
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติซึ่งมันน้อยเกินไปมาก
มันเทียบกับประเทศที่ล้าหลังที่สุดในโลกจะขึ้นมาเป็น
1เปอร์เซ็นต์ของรายได้ประชาชาติซึ่ง1เปอร์เซ็นต์นี้
กะว่าจะเป็นภาคเอกชนประมาณ0.7เปอร์เซ็นต์และ
ภาครัฐ0.3เปอร์เซ็นต์

เราจึงต้องเพิ่มคนให้ควบคู่กับค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนา คือภาครัฐก็คงเพิ่มความสามารถ แต่
ภาคเอกชนยิ่งต้องเพิ่มใหญ่ เพราะว่าในตอนนี้เราเห็น
แล้วว่าเราจะไปไม่ได้หากไม่เอาการพัฒนาเทคโนโลยี
เป็นหลักนำประเทศ ในเรื่องของการแข่งขันหรือการ
ค้าขายกับชาวโลก เพราะขณะนี้ค่าแรงของเราแพงแล้ว
ค่าที่ดินก็มีราคาแพง เศรษฐกิจของเราไม่ได้ถูกกำหนด
โดยปัจจัยทางด้านพื้นฐานเช่นที่ดินหรือค่าแรงอีกต่อ
ไปมันถูกกำหนดโดยเรามีของดีอะไรมีเทคโนโลยีอะไร
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ตรงนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภาคเอกชนบาง
บริษัทก็เริ่มตื่นตัวแล้ว เช่นปูนซีเมนต์ไทยปตท.หรือ
ซีพีก็เริม่รูต้วัแลว้บรษิทัเลก็ๆก็เริม่รูต้วัแลว้เริม่หาทาง
ที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมา

ดังนั้นรัฐบาลต้องช่วยให้มีกำลังคนเกิดขึ้น และ
อาจจะต้องเกื้อหนุนบริษัทเอกชนให้มากโดยให้มีการ
ลดหย่อนทางภาษีอากรควรมีการสนับสนุนโดยวิธีการ
ต่างๆ ตั้งแต่มี Small Grant ให้ หรือมีสถานที่
เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์หรือมีการเกื้อหนุนในด้าน
ต่างๆ หากเขาต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการของเขา รัฐบาลต้องพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนซึ่งรวมถึงกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ศ.ดร.ยอดหทยั:เราขาดนกัวจิยัเฉพาะทางมากเหลอืเกนิ
ในเกือบทุกเรื่องเช่นเรื่องข้าวก็ขาดนักวิจัยมากอยาก
ให้ไปดูรปูวาดที่ผาแตม้จงัหวดัอบุลราชธานีจะเหน็ภาพ
เขยีนของชาวนาจงูควายดำนาเหมอืนในปจัจบุนัคดิแลว้
ก็น่าตกใจ เพราะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย จึง
จะต้องมีการพัฒนาด้านกระบวนการทำนา ไม่ใช่เน้น
แค่พัฒนาพันธุ์เท่านั้นเป็นต้น

หากใช้ภาคเอกชนเป็นตัวตั้งบางอุตสาหกรรมอาจ
ยังไม่ต้องการกำลังคนระดับสูงเป็นจำนวนมากเช่น
ด้านระบบขนส่งทางรางตรงนี้จะทำอย่างไร

ศ.ดร.ยอดหทัย: หากจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีก็
ไม่เป็นไร...แต่ต้องระวัง เพราะได้ให้เหตุผลในตอนแรก
ว่า เนื่องจากที่ สวทช. มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมาะกับ
การทำวิจัยระดับสูง หากเปิดหลักสูตรปริญญาตรีก็จะ
ไม่มีประโยชน์อะไร และต้องระวังไม่ให้ THAIST เน้น
การผลิต Technician สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการ
เพียงแรงงานฝีมือ เราต้องแน่วแน่ในการพยายามชวน
มหาวทิยาลยัให้มารว่มมากทีส่ดุอยา่เอาทรพัยากรไปมุง่
อยู่กบัหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรีเพราะจะกลายเปน็การ
สรา้งTechnicianระดบัสงูปอ้นโรงงานอตุสาหกรรมซึง่
ไม่ใช่เป้าหมายหลักของTHAIST

ศ.ดร.ยงยุทธ: ตอนนี้เอกชนอาจจะมีส่วนในเรื่องของ
งานวิจัยและพัฒนาประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ แล้ว
แต่ว่าใครจะเป็นคนประเมิน ก็ยังไม่ถึงครึ่งดีนัก ตรงนี้
ประเทศไทยก็จะคล้ายประเทศเกาหลีเมื่อประมาณ
เกือบ30ปีมาแล้ว

ประมาณปีค.ศ.1985ที่เกาหลีมีการพฒันาทาง

เทคโนโลยีที่ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาทมากกวา่ภาครฐั
เป็นครั้งแรกคือนี่เป็นแนวทางการพัฒนาทั่วโลกแรกที
เดียวรัฐต้องเป็นผู้ลงก่อน ต่อมาเมื่อมีการตั้งตัวได้แล้ว
ภาคเอกชนจะมีการดำเนินการไปเอง...เป็นวิวัฒนาการ
ตามธรรมชาติ

ฉะนั้นขณะนี้จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อมาก จุด
อ่อนของเราก็คือเราค่อนข้างระแวงภาคเอกชนจะไม่ทำ
จริง จะหาทางเลี่ยงภาษี ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องมอง
ภาพใหญ่ว่าภาคเอกชนจะไม่รอดเหมือนกันหากเขา
ไม่เอาเทคโนโลยีมนัเปน็ความจำเปน็ของเขาเหมอืนกนั
ดังนั้นเหมือนเราอยู่ในเรือลำเดียวกันต้องช่วยกัน ไอ้ที่
หายหกตกหล่นก็ต้องมีการพยายามไม่ให้เอามาตรการ
ที่จะสนับสนุนภาคเอกชนเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ใน
ทางที่ผิด แต่โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีทิศทางในการที่จะ
สนับสนุนเขา

สวทน.ได้ตั้งเป้าหมายระดับชาติในการผลิต
บุคลากรวิจัยในอีก5ปีข้างหน้าเป็น15คนต่อ
ประชากร10,000คนนอกจากจำนวนที่ต้องทำให้
ตามเป้าแล้วมีอะไรที่อาจารย์อยากแนะนำ

ศ.ดร.ยงยุทธ: หากการไปถึงจำนวนนั้นจริงแต่คุณภาพ
ไม่เพียงพอ ก็เหมือนไก่ที่เราเลี้ยงเร็วเกินไป เนื้อมัน
โพรกมีแต่นำ้เราตอ้งทำกำลงัคนให้มีคณุภาพเราตัง้ธง
อย่างนั้นก่อนไม่เป็นไร...ก็ทำให้เต็มที่ แต่ต้องได้คนที่มี
คุณภาพ ตรงนี้อาจจะเป็นธงที่ตั้งไว้ เพราะว่าเราห่าง
มากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแม้แต่ไต้หวันเกาหลีจะ
มี30คนต่อประชากร10,000คนของเรามีแค่6คน
ต่อประชากร10,000คนมันห่างจริงๆ

ดังนั้นเราต้องตั้งธงเช่นนั้นไว้ จะได้ 8 คน 10
คนก็ยังดี แต่ผมยืนยันว่าต้องเน้นที่คุณภาพ ไม่ใช่สัก
จะทำให้ได้เป้า ประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตรานักวิจัย
ประมาณ30-100คนต่อประชากร10,000คนแล้ว
แต่ประเทศบางประเทศก็ใช้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เขาไม่ต้องมีจำนวนมากนัก 30 คน ก็สามารถทำได้ดี
ของเราก็ไปถึงครึ่งของเขาก็ยังดี

เมื่อดูจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาจะพบว่าจำนวนนัก-
วิจัยไทยต่อหมื่นคนแทบไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่มี
ปัญหาที่จุดไหน

ศ.ดร.ยอดหทัย: มหาวิทยาลัยเองก็ได้ดำเนินการอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และพอออกนอกระบบยิ่งแย่ มีงาน
เอกสารเยอะมากขึ้น ทำให้อาจารย์ไม่มีเวลา ถ้าจะ
ให้เพิ่มจำนวนนักวิจัยขึ้น ก็อาจจะได้นักวิจัยที่ด้อย
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คุณภาพ
การรับอาจารย์ที่เก่งยังทำได้ยากเพราะงบ-

ประมาณมีจำกดัยงัมีเรือ่งKPIของหนว่ยงานตา่งๆผม
พยายามบอกเดก็ๆที่สวทช.ให้มาทำโครงการวจิยัใหญ่
รว่มกนัหลายคนแต่ไม่ได้รบัการตอบสนองเพราะอยาก
ซอยให้เป็นโครงการย่อยเพื่อเพิ่มจำนวนชิ้นงาน

การให้น้ำหนักความสำคัญใน KPI ที่ออกมา
ก็น่าปวดหัว เช่น ผลงานตีพิมพ์ให้น้ำหนักน้อยกว่า
การส่งรายงานตรงต่อเวลา นี่เป็นจุดอ่อนที่เกิดจาก
การที่เราพยายาม Quantitate ผลงานทุกชนิดให้เป็น
คะแนน ซึ่งในการวิจัยจะไปคิดเช่นนั้นไม่ได้ ผมขอ
ทำนายว่าประเทศไทยจะไม่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญ
(Breakthought)จากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใดๆ
ในอนาคตถ้ายังคงใช้ระบบนี้ต่อไป ผมกลุ้มใจและเป็น
ห่วงมาก

บทบาทของTHAISTในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง

ศ.ดร.ยงยุทธ: เราต้องเอาจริงกับ THAIST ซึ่งเป็น
โมเดลหนึ่งในการผลิตกำลังคนคุณภาพ เน้นในการทำ
คลัสเตอร์เช่นคลัสเตอร์กับต่างประเทศหรือคลัสเตอร์
กับภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างกำลัง
คนพิเศษที่จะใช้งานได้ดีพอจบออกมาแล้วจะใช้การได้
ดีเปน็กำลงัคนระดบัpremiumแต่ถงึกระนัน้กต็าม...เรา
ก็ควรทำโมเดลนี้เป็นโมเดลสาธิตให้มหาวิทยาลัยต่างๆ
จะได้ทำต่อไปในอนาคต อาจจะทำด้วยกำลังของ
ตวัเองก็ดีหรอืได้รบัการสนบัสนนุจากภาคอตุสาหกรรม
ยิ่งดีใหญ่ แต่ในช่วงเริ่มต้นนี่ THAIST จะต้องเป็น
ผู้เริ่มต้นก่อน

ศ.ดร.ยอดหทัย: มีอย่างหนึ่งที่น่าจะดูเป็นตัวอย่างคือ
สกอ. ได้อนุมัติเปิดหลักสูตรให้เซเว่นอีเลเว่นของซีพี
โดยซีพีต้องการนักวิจัยระดับสูงเพื่อทำงานวิจัยด้าน
พัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ เขาเลยสร้างหลักสูตรที่ดีกว่า
ของมหาวิทยาลัยหลายแห่งขึ้นมา เอาปริญญาตรีเข้า
หลักสูตรปริญญาโทและจะเปิดหลักสูตรปริญญาเอก

ซีพีมดีอกเตอร์เยอะที่คอยควบคมุการวจิยัตอนนี้
เริ่มเปิดสอนแล้วแต่ก็มีเสียงท้วงติงว่าซีพีทำหลักสูตร
แบบปิด รับเฉพาะคนของซีพีตรงนี้คงไปว่าเขาไม่ได้
แต่ควรมีวิธีการสร้างความร่วมมือให้นักวิจัยของซีพีไป
ร่วมมือกับนักวิจัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยหรือสวทช.
เป็นต้น เพื่อนักวิจัยจะได้รู้และช่วยแก้ปัญหา ซีพีก็ได้
ผู้ร่วมทำวิจัยตรงนี้THAISTน่าจะมีส่วนร่วมได้

มองภาพอนาคตในอีก5ปีข้างหน้าด้านกำลังคน
ระดับสูงในประเทศไทยเป็นอย่างไร

ศ.ดร.ยงยุทธ:ในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
เยอะยกตัวอย่างตอนแรกที่สกว.เริ่มโครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษกเมื่อประมาณสิบกว่าปีมาแล้วขณะ
นั้นประเทศไทยผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ
ปริญญาเอกปีหนึ่งๆน้อยกว่า100คนแต่เดี๋ยวนี้ปี
หนึ่งๆเราผลิตเองได้ถึง500คนต่อปีต่อไปอาจจะได้
ปีละ1,000คน

แต่ว่ากำลังคนที่จะเป็น 15 คนต่อประชากร
10,000คนนั้นมันคือกำลังคนจำนวน100,000กว่า
คนขึ้นไปซึ่งเราอาจจะบอกว่าเป็นPh.D.สักครึ่งหนึ่ง
เป็นปริญญาโทสักครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ50,000คน
ตอนนี้เราอาจจะผลิต500คนหากเร่งโดยมีTHAIST
หรือมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะได้สัก2เท่าคืออาจจะเป็น

เรา ต้อง เอา จริง กับ THAIST 
ซ่ึง เป็น โมเดล หน่ึง ใน การ ผลิต 
กำลัง คน คุณภาพ เน้น ใน การ 
ทำ คลัสเตอร์ เช่น คลัสเตอร์  

กับ ต่าง ประเทศ หรือ คลัสเตอร์ 
กับ ภาค อุตสาหกรรม กิจกรรม 

น้ี จะ เป็นการ สร้าง กำลัง คน 
พิเศษ ท่ี จะ ใช้ งาน ได้ ดี พอ จบ 

ออก มา แล้ว จะ ใช้ การ ได้ ดี
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สัก1,000คนต่อปี...มันก็ยังห่าง
เราก็ยังต้องการอีกเป็นหมื่นๆ คน แต่ยังมีอีก

จำนวนหนึ่งที่เขาไปเรียนต่อต่างประเทศเองแล้วกลับ
มาก็พอจะมีบ้างสรุปแล้วเราน่าจะได้สักระดับหนึ่งแต่
ว่าไม่ได้ถึงกับออกมาเยอะๆ การทำกำลังคนระดับสูง
อาจไม่เหมือนกับการทำน้ำก๊อกที่เปิดปิดได้ตามความ
พอใจแต่มันเป็นอะไรที่ต้องเตรียมงานเอาไว้เยอะและ
เป็นอะไรที่ต้องการการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็
ต้องเตรียมล่วงหน้าเป็นสิบปี

การเตรียมงานเพียงแค่5ปีอาจจะน้อยเกินไป
เพราะเรื่องของกำลังคน โดยเฉพาะกำลังคนใน
ระดับสูงเช่นนี้ แค่จะทำปริญญาเอกก็ 5 ปีแล้ว ก่อน
หน้านั้นต้องเรียนปริญญาตรีอีก4ปีก่อนหน้านั้นต้อง
เรียนโรงเรียนอีก12-15ปี รวมความแล้วต้องใช้เวลา
กว่า 10 ปีสำหรับการผลิตบุคลากรแต่ละคนขึ้น ต้อง
ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องการการวางแผนระยะยาว แต่เอา
อย่างนี้ไว้ก่อน แล้วค่อยมาปรับกันเมื่อหลังจากจบ 5
ปีแล้วว่าเป็นอย่างไร เหมือนอย่างตอนที่ สกว. ตอนที่
จะทำปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ก็มีเป้าหมายที่จะ
ผลิตบุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมาย
แต่ในที่สุดงานก็ประสบความสำเร็จเนื่องจากได้ผลิต
บุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ แม้จะไม่ได้ตาม
จำนวนตามที่ตั้งไว้

อาจารย์คาดว่าผลกระทบของการเปิดประชาคม
อาเซียนต่อกำลังคนระดับสูงในประเทศจะเป็น
อย่างไร

ศ.ดร.ยงยุทธ: ตอนนี้อาเซียนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคการศึกษาเขาจะทำเรื่องคลัสเตอร์มากๆเลยเช่น
ASEANUniversityNetwork(AUN)นี่จะขยายตวัเนน้
การทำคลสัเตอร์ดงันัน้THAISTควรใช้โอกาสนี้จรงิอยู่
ที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยนั้น
อาจจะยังไม่ดีในระดับโลกแต่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
เราอยู่ในระดับผู้นำของภูมิภาคสิงคโปร์อาจจะนำหน้า
อยู่บ้าง มาเลเซียก็อาจจะใกล้เคียงกัน นอกนั้นก็อาจ
จะตามหลังเรา

อยา่งไรกต็ามการรว่มมอืกนัเปน็คลสัเตอร์นี่เปน็
เรือ่งที่ดีควรจะทำยกตวัอยา่งเชน่เราอาจจะได้กำลงัคน
ที่มาจากประเทศลาวเขมรพม่าการที่เขามาทำวิจัย
แล้วเขาได้ในระดับสูงไปก็เป็นประโยชน์กับเราค่อนข้าง
มาก เพราะเมื่อเขากลับไปประเทศของเขาก็จะมีเรื่อง
ของความร่วมมือคงอยู่เหมือนกับเราได้คนที่จะทำงาน
รว่มกบัเราได้ตอ่ไปในอนาคตแลว้ในบางอยา่งเราก็ควร
จะส่งคนของเราไปเช่นมาเลเซียหรือสิงคโปร์เราก็จะ

ได้ประโยชน์

ศ.ดร.ยอดหทัย: อาจจะมีทั้งคนต่างชาติที่จะเข้ามา
และคนไทยที่จะออกไป ทำให้มีความกังวลว่าจะมี
ชาวต่างชาติที่ไม่เก่งเข้ามาทำงานในเรื่องที่สำคัญ เช่น
สถาปนิก-วิศวกรออกแบบ-คำนวณตึก หรือหมอไทย
อาจไปทำงานตา่งประเทศเชน่ฟลิปิปนิส์สงิคโปร์หรอื
มาเลเซียเป็นต้น

ปัญหานี้เราก็ควรคิดถึงและเตรียมพร้อม แต่
ไม่อยากให้คาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากเกินไป
เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ประเทศในละแวก
อาเซียนมีไม่กี่ประเทศที่มีศักยภาพน่าที่จะไปทำงาน
ประกอบกับประเทศไทยก็นับว่าเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น
อีกทั้งการเปิดนี้อาจจะมีประโยชน์ในด้านธุรกิจเพิ่มขึ้น
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แท็กซ่ีกับโลกร้อน

“Climate Change is mother of all environmental 
changes” Dr.Michael Glantz และ Qian Ye เขียนไว้ในบทนำของหนังสือชื่อ Usable 
thoughts: Climate, Water and Weather in the Twenty-First Century ประโยคนี้ไม่น่าจะมีใครโต้แย้ง  
แต่ผมขออนุญาตเพิ่มว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ภาวะโลกร้อนยังทำให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงไปกับทุกๆ ด้าน และทุกๆ คน

ผมลองทดสอบแนวคิดนี้กับคนขับรถแท็กซี่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จักภาวะโลกร้อนกันทุกคน แต่จะ
รู้จักในแง่มุมไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสนใจของคนขับเอง แต่ที่แน่ๆ พวกเขาสามารถเชื่อมโยงภาวะโลกร้อน
ไปได้ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และที่น่าแปลกคือ การเมือง 

ความตื่นตัวของคนขับรถแท็กซี่นี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับประเทศไทย เรื่องต่างๆ ที่พวกเขาพูดถึง 
เปน็ตวัชีว้ดัทีด่ขีองเรือ่งรอ้นๆ (Hot Issue) ในสงัคมไทย เพราะชวีติประจำวนัของพวกเขานัน้ไดม้ปีฏสิมัพนัธ ์
กับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ มากมาย

 ไมว่า่พวกเขาจะตคีวามภาวะโลกรอ้นวา่อยา่งไร ผดิบา้งถกูบา้ง กไ็มใ่ชเ่รือ่งสำคญัอะไร ปรากฏการณ ์
นี้ชี้ได้ว่าสังคมไทยมีความตื่นตัวกับภาวะโลกร้อนแล้ว ซึ่งบางทีอาจจะมากกว่าการตื่นตัวของคนอเมริกัน 
เสียด้วยซ้ำ แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆ เท่านั้น  ขั้นตอนต่อไปคือ การให้องค์ความรู้เรื่อง 
ภาวะโลกร้อนอย่างถูกต้อง

ประเทศไทยเรามีผู้รู้เรื่องภาวะโลกร้อนสักกี่คน มีหลายคนบอกว่า คนในแวดวงเรื่องภาวะโลกร้อน
ของประเทศไทยมีน้อยมาก พวกเขาให้เหตุผลสนับสนุนว่า เพราะเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องใหม่ ผู้รู้จึงมีน้อย 
สังเกตจากวงสัมมนาทางวิชาการจะเห็นรายชื่อซ้ำๆ กัน หรือในสื่อต่างๆ ก็จะมีผู้รู้บางท่านเท่านั้นที่ได้รับ
ความสนใจจากสื่อ 

ความเห็นของพวกเขาอาจจะถูกต้อง หากใช้หลักการว่าผู้รู้เรื่องภาวะโลกร้อนนั้นจำกัดไว้เฉพาะ 
จำนวนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย NGOs ที่สนใจเรื่องภาวะโลกร้อน 

แต่พวกเขาอาจจะลืมไปว่า ภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องกับทุกๆ คน ดังนั้น ทุกๆ คนก็เป็นผู้รู้ในเรื่อง
ภาวะโลกร้อน เพียงแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะนำภาวะโลกร้อนไปเกี่ยวกับองค์ความรู้เดิมของพวกเขาได้ 
อย่างไร ไม่มีใครที่จะรู้เรื่องภาวะโลกร้อนได้อย่างดีในคนคนเดียว การศึกษาเรื่องนี้จำเป็นต้องทำงานร่วม
กับคนอื่นๆ  

องคค์วามรูพ้ืน้ฐานทีถ่กูตอ้งเพือ่จะนำไปเปน็แรงผลกั (Driver) หรอืตวัเรง่ (Catalyst) ตอ่ศาสตรอ์ืน่ๆ 
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก

ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่มีองค์ความรู้เชิงลึกเรื่องภาวะโลกร้อนจำเป็นต้องช่วยในการสื่อสารข้อมูล
ออกไปในวงกว้างให้มากที่สุด หลักการที่ดีในการถ่ายทอดก็เป็นสิ่งสำคัญมาก หากคำกล่าวของ Glantz 
และ Ye ในบรรทัดแรกนั้นถูก ก็มีคนให้ความเห็นว่า การสื่อสารในเรื่องนี้ต่อคนอื่นๆ ก็เป็น ‘Mother of 
All Communication Challenges’ เช่นกัน

ชอ่งทางการสือ่สารตอ่สาธารณะไมจ่ำเปน็ทีจ่ะตอ้งเปน็บทความทางวชิาการ แตค่วรใชช้อ่งทางการ 
สื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งแน่นอน การสื่อสารที่ดีในเรื่องภาวะโลกร้อนจะต้องเป็นการสื่อสารที่สั้น กระชับ 
เข้าใจง่าย และไม่ใช้ภาษาที่เป็นวิชาการมากเกินไป

วันนี้ท้ายแท็กซี่มีแต่เขียนไว้ว่า ‘รถคันนี้สีแดง’ ‘สีเหลือง’ ‘ศรีสะเกษ’ หวังว่าจะได้เห็น ‘สีเขียว’ 
มากขึ้น
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ประธานอนุกรรมการพัฒนากำลังคน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวรถจักรของประเทศไทย:
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ ทำให้ประเทศไทย
จำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านวทน.ในการพัฒนาในทุกภาค
ส่วนของประเทศเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศ
อื่นๆ ได้ ในขณะนี้ ประเทศไทยไม่สามารถใช้ปัจจัยด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและค่าแรงราคา
ถูกเป็นข้อได้เปรียบอีกต่อไปประเทศอื่น เช่นจีนมีค่าแรง
ราคาถกูกวา่ไทยและยงัมีการสง่เสรมิการลงทนุดา้นการวจิยั
และพฒันาจำนวนมากทำให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีตา่งๆ
ได้มาก เช่น เทคโนโลยีรถไฟฟ้าระบบราง นอกจากจีนแล้ว
เวียดนามก็กำลังเร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างจริงจัง ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้องค์-
ความรู้ดา้นวทน.เปน็ปจัจยัในการพฒันาสนิคา้และบรกิารให้
มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ประเทศมี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้

การที่เราจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้
กำลังคนด้านวทน.ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจุบันพบว่า
ประเทศไทยยังมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยมาก
โดยมีเพียง 6.7 คน-ปี ต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งใน
จำนวนนี้ เป็นนักวิจัยประมาณ 2-4 คน-ปี ต่อประชากร
10,000 คน ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วมีบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา50-70คน-ปีต่อประชากร10,000คน
อย่างไรก็ตาม หากใช้การจัดการศึกษาตามแนวปกติทั่วไป
ทั้งระดับการศึกษาพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาอาจ
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง วทน. ในอนาคตได้ ดังนั้น
ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. จึงเป็นกลุ่มคนที่จะ
สามารถทำให้ประเทศไทยพฒันาตนเองได้อยา่งกา้วกระโดด
และสามารถมีจุดยืนที่เหมาะสม(Niche)ในอนาคต

ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว
เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีโครงการโรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์
โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพเดก็และเยาวชนทางวทิยาศาสตร์
เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนหนึ่ง โดย
สามารถผลิตได้ปีละประมาณ5,000คนซึ่งการดำเนินงาน
ในส่วนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง โดยจะเห็นได้

จากการที่มีนกัเรยีนไทยได้รบัรางวลัโอลมิปกิวชิาการในสาขา
ต่างๆ ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลจำนวนมาก

จากการศกึษาเรือ่งผู้มีความสามารถพเิศษดา้นวทน.
ของประเทศไทยของดร.กฤษณพงศ์กีรติกรได้คาดคะเนว่า
ประเทศไทยน่าจะมีเด็กที่มีความสามารถสูงประมาณ
100,000 คน/รุ่น โดยพิจารณาจากตัวเลขสถิติปัจจุบัน
ว่า ในแต่ละปีมีเด็กเกิด 850,000 คน ถ้าสมมุติตัวเลข
เป็น1,000,000คนในทางสถิติจะมีเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษหลายด้าน(Gifted)ประมาณ1-2เปอร์เซ็นต์ เด็กที่
มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง(Talented)ประมาณ7-8
เปอร์เซ็นต์ รวมแล้วเกือบ 100,000 คนต่อปี ดังนั้น โดย
ธรรมชาติมีเด็กไทยที่เก่งมากเกือบ 10 เท่าของจำนวนที่จะ
ต้องพัฒนาต่อปี คำถามคือจะค้นหาได้อย่างไร จะพัฒนา
อย่างไรและพัฒนาเพื่อไปทำอะไร

สิ่งที่น่าจะดำเนินการต่อไปในอนาคตคือการคิดหา
แนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้แก่1)การ
กำหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ–รฐัควรกำหนดทศิทาง
เปา้หมายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศเพือ่ให้สามารถ
วางแผนการพัฒนากำลังคนด้าน วทน. ได้ตามเป้าหมาย
ของประเทศ2)การสรรหาผู้มีความสามารถพเิศษดา้นวทน.–
ทำอยา่งไรจงึจะสามารถคน้หาคนกลุม่นี้ได้อยา่งทัว่ถงึ3)การ
บม่เพาะและพฒันาผู้มีความสามารถพเิศษดา้นวทน.–การ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกับคนกลุ่มนี้
และสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
และ 4) การส่งเสริมอาชีพของผู้มีความ
สามารถพเิศษดา้นวทน.–ทำอยา่งไร
จึงจะใช้ศักยภาพของคนกลุ่มนี้ได้
อย่างเต็มที่ เช่น การลงทุนวิจัย
และพัฒนาในโครงการขนาด
ใหญ่ของรัฐ เพื่อให้คนกลุ่มนี้
ได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ 
แ ล ะส ร้ า ง / ถ่ า ย ทอด /
เผยแพร่องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้กับสังคม
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Convergence 
of Science 
and Technology 
กับการพัฒนากำลังคนด้านวทน.

ในมหาวทิยาลยัเรามีองค์ความรู้(BodyofKnowledge)
อยู่มากมายแต่เรามกัจะสนใจแต่องค์ความรู้ที่ตีพมิพ์ได้
เผยแพร่ได้ (Publishable, Disseminable) ซึ่งเป็น
องค์ความรู้ที่ไม่สามารถ ‘กินได้’ (Edible) ไม่สามารถ
‘ใช้ได้’ (Usable, Applicable) และไม่ค่อยทำให้เกิด
เป็นตัวเงินหรือขายได้หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
(Saleable) สาเหตุเนื่องจากวิถีและวิธีการศึกษาใน
ระบบสถานศึกษาทางตะวันตก ทั้งนี้ เมื่อก่อนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือก่อนคลื่นอุตสาหกรรม การ
ใหก้ารศกึษาเปน็การสอนปากตอ่ปากหรอืมขุปาฐะ(Oral
Tradition) ในครอบครัวและในกลุ่มคนทำงานเดียวกัน
คนได้การศึกษาและผ่านการฝึกงานเป็นลูกมือเฉพาะ-
อาชพี(Apprenticeship)ภายในครอบครวัหรอืระหวา่ง
นายจ้างที่มีความเก่งกับลูกมือฝึกหัด  นอกจากนั้น
ในระบบยุโรปมีชุมนุมของช่าง พ่อค้า และผู้ผลิต
(Craftsman and Guilds) ผู้ให้ความรู้เป็นผู้ปฎิบัติ
จริงในอาชีพ การสอนก็ทำโดยกลุ่มผู้ค้าผู้ผลิต ความรู้
ถ่ายทอดกันโดยผู้ปฏิบัติจริงเป็นความรู้บูรณาการค่อน
ขา้งมากเปน็ความรู้ที่มีบรบิทเปน็ความรู้แบบฝงัตวัหรอื
TacitKnowledge

เมื่อเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม รูปแบบให้การ
ศึกษาเปลี่ยนไปมีการศึกษาในระบบโรงเรียน(School
BasedEducation)มีวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยมีการ
ให้ความรู้เป็นชิ้นๆ เป็นวิชาๆ ในระบบมุขปาฐะ ผู้ให้

ความรู้เปน็ผู้ปฎบิตัิจรงิแต่ในระบบโรงเรยีนผู้ให้ความรู้
คอืครูไมใ่ช่ผู้ปฏบิตัิจรงิในอาชพีความรู้ที่ให้กนัในระบบ
สถานศึกษาสามารถเขียนออกมาได้ เราเรียกความรู้
แบบนี้ว่า Explicit Knowledge โรงเรียนและสถาน
ศึกษาจึงให้คุณค่าและความสำคัญแก่ความรู้แบบแยก
ส่วน มากกว่าความรู้ในตัวคน ขณะนี้ในมหาวิทยาลัย
ของเราจะรู้จักเฉพาะความรู้แบบExplicitKnowledge
ครูมหาวิทยาลัยให้ความรู้เป็นชิ้นเป็นวิชา และมักไม่ใช่
ผู้ปฏบิตัิจรงิในอาชพีความรู้ในมหาวทิยาลยัเปน็ความรู้
ที่ไม่มีบริบท ความรู้ที่กินได้ใช้ได้ต้องเป็นความรู้ที่มี
การบูรณาการต้องมององค์รวมมีบริบทและภูมิสังคม
ประกอบความรู้จึงจะนำไปใช้ได้กินได้

สิ่งที่น่าคิดในขณะนี้คือการเกิดการบรรจบกัน
การหลอมรวมกนัของศาสตร์เกดิความรู้ใหม่ของใหม่ได้
ในยุโรปหรือในอเมริกาการพบกัน(Intersection)และ
การหลอมรวมกัน (Convergence)ของความรู้เกษตร
กับอุตสาหกรรมเกิดขึ้นคู่กันตลอด เมื่อประมาณ150
ปีที่แล้วในอเมริกามีกฎหมายเรียกว่า Land Grant
University Act หรือ Morrill Act 1860 รัฐจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยที่มีเกษตรศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ไป
ดว้ยกนัทำให้เกดิมหาวทิยาลยักลุม่A&MUniversities
(Agriculture and Machinery Universities) และ
เกิดมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ (State Universities และ
LandGrant Universities) เพื่อพัฒนาการเกษตรกับ
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วศิวกรรมศาสตร์ควบคู่กนัไปทำให้เกดิการใช้เครือ่งจกัร
ในฟาร์ม (Mechanized Farming) และการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร แรงงานคน แรงงานสัตว์เปลี่ยนเป็น
เครื่องจักรกล ภาคเกษตรฐานแรงงานเปลี่ยนเป็นภาค
เกษตรฐานเครื่องจักรกลหรือฐานเทคโนโลยี ต่อมา
การเกษตรมาบรรจบ(Intersect)กบัวทิยาศาสตร์ทำให้
เกิดอุตสาหกรรมอาหารและเกิดการปฏิวัติเขียว

ปัจจุบันในโลกตะวันตก คลื่นอุตสาหกรรมหรือ
คลื่นวิศวกรรม และคลื่นเกษตรฐานวิศวกรรมหรือฐาน
เทคโนโลยีค่อนข้างอิ่มตัว คลื่นที่กำลังเติบโตเป็นคลื่น
ไอทีและคลื่นฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีการบรรจบ
กันมากระหว่างศาสตร์ ระหว่างคลื่นเกษตร คลื่นการ
ผลิต คลื่นวิทยาศาสตร์ฐานชีวภาพ ผลผลิตทางการ
เกษตรและพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยขณะนี้ ไม่ว่า
จะเป็นอ้อยข้าวฟ่างมันสำปะหลังมีโอกาสเปลี่ยนไป
ผลิต5Fได้หมดหรืออย่างน้อยก็3FแรกคือFoods,
Feeds และ Fuels ไม่ใช่เฉพาะ Foodsที่เรารู้จักกัน
ตามมโนทศัน์เดมิผมเหน็วา่ถา้ใช้โอกาสของการบรรจบ
กันของหลากศาสตร์ ปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรฐาน
แรงงานหรือภาคเศรษฐกิจฐานเดิมเป็นภาคเกษตรใหม่
ประเทศไทยและโลกของเราจะเปลีย่นแปลงได้มากภาค
เกษตรใหม่จะช่วยให้โลกก้าวพ้นเศรษฐกิจที่พึ่งฟอสซิล
(Carbon-basedEconomy)ไปเป็นโลกหรือเศรษฐกิจ
ที่ไม่พึ่งฟอสซิล(Carbon-freeEconomy)ได้

เชื้อเพลิงที่ได้จากการเปลี่ยนผลผลิตเกษตร
ส่วนที่ เป็นอาหารเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นแรก
(FirstGenerationBiofuels)ตัวอย่างเช่นในเมืองไทย
น้ำมันพืชที่กินได้คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว
เอาไปทำไบโอดเีซลแปง้และนำ้ตาลที่กนิได้เชน่ขา้วโพด
อ้อย มันสำปะหลัง เอาไปทำไบโอแอลกอฮอล์ การใช้
พืชอาหารไปทำพลังงานอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีหลัง
ได้ทำลายป่าและทำลายสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากสร้าง
ปญัหาการแยง่อาหารไปผลติพลงังานการแยง่พืน้ที่ผลติ
อาหารไปผลิตพลังงาน

การเกษตรในยคุตอ่ไปใช้การหลอมวทิยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์และวทิยาศาสตรช์วีภาพ
หรือฐานโมเลกุล เราจะเปลี่ยนส่วนของพืชที่ไม่เป็น
อาหาร (Non-food Part) เช่นเนื้อเยื่อไม้หรือลิกโน
เซลลูโลส(Lignocellulose)ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง
ชีวภาพส่วนที่ผลิตจากส่วนของพืชที่ไม่ใช่อาหาร เป็น
เชือ้เพลงิชวีภาพรุน่ที่2(SecondGenerationBiofuels)
ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 3 (Third Generation
Biofuels) จะมาจากระบบเกษตรจะเลี้ยงสาหร่ายที่มี
น้ำมันได้น้ำมันที่เรียกว่าAlgae/AlgalFuel,Oilgae,
Algaeoleam จะมีระบบเกษตรที่เลี้ยงสาหร่ายใน
มหาสมุทรซึ่งมีพื้นที่มากมายหรือในฟาร์มขนาดใหญ่
บนแผ่นดินโดยใช้ Bioreactor ที่ต้องอาศัยความรู้ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์จนกระทั่งถึงเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่4
(Fourthgenerationbiofuels)ที่ได้เชือ้เพลงิสงัเคราะห์
จากน้ำมันสาหร่าย สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างของ
สิง่ที่กำลงัจะเกดิขึน้ตวัอยา่งของเกษตรสมยัใหม่ที่เลีย้ง
สาหร่ายไปผลิตเชื้อเพลิง สารเคมี เป็นวัตถุดิบสำหรับ
อุตสาหกรรม (Industrial Feed Tock) ที่เปลี่ยนจาก
ไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากฟอสซิล เป็นไฮโดรคาร์บอนที่
ได้จากลิกโนเซลลูโลสเป็นสังคมอนาคตแสดงตัวอย่าง
ที่โลกกำลังเปลี่ยน  จะต้องถามว่าเราเข้าใจ ตระหนัก
ถึงความสำคัญสร้างความพร้อม เห็นโอกาสจากการ
หลอมตวัและการบรรจบกนัของศาสตร์คอืวทิยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพียงพอหรือไม่

ที่ผมกล่าวมานี้โดยหวังว่ามหาวิทยาลัยจะ
ตระหนักถึงการบรรจบการหลอมรวมของศาสตร์ เรา
จะอยู่ในศาสตร์ของเราโดดๆไม่ได้อีกต่อไปการใช้ชีวิต
ไปข้างหน้าการเรียนต่อไปนี้จะต้องมีฐานวิทยาศาสตร์-
ชีวภาพ (Bio-science Based) มากขึ้น เราต้องรู้จัก
ระบบวิทยาศาสตร์ชีวิตมากขึ้น
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หลายคนคงรู้จักและเคยทานยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotic) เวลาไม่
สบายแต่ทราบหรือไม่ว่าแท้จริง
แล้วยาปฏิชีวนะเหมาะกับโรค
ชนดิใดและเมือ่เปน็หวดัมีนำ้มกู
เจ็บคอทำไมรับประทานยาชนิด
นี้แล้วจึงไม่หาย

ย า ปฏิ ชี ว น ะ เ ป็ น ย า
รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย โดยยากลุ่มนี้มีหลาย
ชนดิเชน่เพนิซิลลนิ(Penicillin),
อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin),
นอร์ฟล็อกซาซิน(Norfloxacin),
อิริโทรมัยซิน (Erythromycin),
ซัลฟา(Sulfa)เป็นต้นซึ่งแต่ละ
ชนดิใช้รกัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยี
ต่างกัน และต้องใช้เฉพาะเมื่อมี
อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการติด
เชื้อแบคทีเรียเท่านั้น

มักมีผู้เข้าใจผิด คิดว่า
ต้องทานยาปฏิชีวนะเมื่อเป็น
หวัดมีอาการเจ็บคอน้ำมูกไหล
เสียงแหบมีเสมหะซึ่งไม่ถูกต้อง
เพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการ
ของโรคหวัดซึ่งเกิดจากการติด
เชื้อไวรัส ส่วนยาปฏิชีวนะใช้
สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียจึงใช้ไม่
ได้ผลกับโรคหวัด

อาการตา่งๆของโรคหวดั
กินเวลาประมาณ 7-10 วัน
ช่วงแรกผู้ป่วยมักมีน้ำมูก หรือ
เสมหะขาวใส แต่เมื่อหวัดใกล้
หาย น้ำมูกหรือเสมหะจะข้นขึ้น

myth & sciEncE
ธัญนาถ เลิศปัญญาโยธิน

ยาปฏิชีวนะ…ไม่ใช่ทุกคำตอบ

: 46



และอาจเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลือง คนมักคิดว่าอาการแย่ลง จึงเริ่มหายาปฏิชีวนะมารับประทาน ซึ่งไม่มี
ประโยชน์ เพราะแม้ไม่ทานยาปฏิชีวนะโรคหวัดก็สามารถหายได้เองเมื่อผู้ป่วยดูแลสุขภาพได้ดีพอ ดังนั้น
การทานยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่เป็นหวัด มีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวเหลือง จึงไม่ถูกต้อง ทั้งนี้อาจค้านกับ
ความรู้สึกหรือความเข้าใจที่ผ่านมา

เราลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ เพื่อลดการใช้ยาตัวนี้อย่างพร่ำเพรื่อ และให้เกิดการ
ตระหนกัถงึการใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผลรวมทัง้ขยายวงกวา้งไปสู่การรบัรู้ของคนรอบขา้งภายใต้แนวคดิ“อยา่
ใช้ยาปฏชิวีนะถา้ไม่จำเปน็”ของสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)ซึง่หากจำเปน็ตอ้งใช้
ก็ให้ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยผ่านการปรึกษากับแพทย์

การ รักษา โรค หวัดควรรักษาตามอาการเช่น
• เมื่อเป็นไข้ควรทานยาลดไข้หรือเช็ดตัวเพื่อให้ไข้ลด
• หากมีน้ำมูกมากอาจล้างรูจมูกด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือเพื่อให้รู้สึกโล่งขึ้น
• หากคัดจมูกควรรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก
• หากมีอาการเจ็บคอเสียงแหบหรือไอควรลดการใช้เสียงดื่มน้ำอุ่นอาจรับประทานฟ้าทะลายโจร

เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอหรืออมยาอมมะแว้งเพื่อให้ชุ่มคอ
• หากไอมากควรใช้ยาแก้ไอช่วยบรรเทาอาการที่สำคัญคือการรักษาร่างกาย(โดยเฉพาะบริเวณ

ลำคอ)ให้อบอุ่นพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้หวัดหายได้เร็วขึ้น

ยา ปฏิชีวนะ รักษา ไม่ ได้ ทุก การ อักเสบ
การอักเสบ เป็นผลจากการที่ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อ

ร่างกายก่อให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนและอาจมีไข้
อาการคอแดงเจ็บคอหรือคออักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุคือ
1.ติดเชื้อไวรัส(พบบ่อยที่สุด)
2.ติดเชื้อแบคทีเรีย(พบได้น้อยกว่าร้อยละ20)
3.สาเหตุอื่นๆเช่นภูมิแพ้การใช้เสียงมากสูบบุหรี่ดื่มเหล้า
ดังนั้นหากมีคอแดงเจ็บคอคออักเสบจากเชื้อไวรัสหรือจากสาเหตุอื่นๆก็ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะการ

อักเสบส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ใช้รักษาอาการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรียเท่านั้น ไม่ได้รักษาอาการอักเสบจากเชื้อไวรัส เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือการอักเสบจากสาเหตุ
อื่นๆ

ดังนั้นการเรียก ‘ยาปฏิชีวนะ’ ว่า ‘ยาแก้อักเสบ’ จึงไม่ถูกต้อง เพราะทำให้เข้าใจผิดว่า ทุกครั้งที่มี
การอักเสบไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ต้องใช้ยาปฏิชีวนะรักษาทั้งหมด ซึ่งอันตรายมาก เพราะอาการ
อักเสบที่เป็นอยู่ก็ไม่หาย แต่ยังเสี่ยงกับผลข้างเคียงของยา แพ้ยา เชื้อดื้อยาและทำลายสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง
พึงระลึกไว้เสมอว่า

“ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ”
“คออักเสบส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ”
“ยาปฏิชีวนะเป็นยาอันตราย”
สุดท้ายนี้ เวลาไม่สบายเราควรที่จะดูแลตัวเอง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้

ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำและที่สำคัญคือต้องไม่เครียดเพื่อสุขภาพที่ดีและคนที่เรารักจะได้อยู่
ด้วยกันไปนานๆนะคะ
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•นพ.สุรพงศ์อำพันวงษ์(2554)'ยาปฏิชีวนะ'
รักษาไม่ได้ทุกการอักเสบ 
(http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/healthtips/21369)

•ผศ.นพ.พิสนธ์จงตระกูล(2550)ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ 
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หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล(Antibiotics
SmartUse,ASU) 
(http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/

asu/download.php)



smart liFE
ปรินันท์ วรรณสว่าง

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2554 ที่เรียกว่าแผ่นดินไหวโทโฮะกุ ซึ่งมีความแรง
ระดับ 9 และก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซัดถล่มชายฝั่ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น เกิดความเสียหาย
เป็นวงกว้างและนำมาซึ่งวิกฤติทางนิวเคลียร์ นับเป็น
ธรณีพิบัติภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ท่ีคนท่ัวโลกร่วมเป็นประจักษ์พยานต่อความสูญเสียคร้ังน้ี
แต่ญี่ปุ่นยังโชคดีที่มีระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า
ใช้การอยู่ เป็นที่เชื่อกันว่าหากไม่มีระบบเตือนภัยนี้
ความเสยีหายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิจะเกดิขึน้มากกวา่นี้
หลายเท่าตัว

Shozo Matsumura ได้อธิบาย วิเคราะห์
และวิจารณ์ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าของ
ญี่ปุ่นไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science and
TechnologyTrendsฉบับเดือนมกราคม2011(ก่อน
เหตุการณ์แผ่นดินไหวโทโฮะกุ)ไว้อย่างน่าสนใจ

แผ่นดินไหวและการเตือนภัย
แผ่นดินไหวมีลักษณะเหมือนฟ้าร้องตรงที่เรา

จะมองเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินเสียงฟ้าร้องอันเนื่องมา
จากความเร็วที่ต่างกันของคลื่นแสงและคลื่นเสียง ใน
กรณีของแผน่ดนิไหวจะเกดิการแผ่ของคลืน่ไหวสะเทอืน
(SeismicWave)2ลูกออกจากศูนย์กลางนั่นคือคลื่น
ปฐมภมูิหรอืคลืน่ลกูแรก(PrimaryWaveหรอืP-wave)

การพัฒนาระบบเตือนภัย  
แผ่นดินไหวล่วงหน้า 
และประโยชน์ของระบบเตือนภัย*

และคลื่นทุติยภูมิหรือคลื่นลูกที่2(SecondaryWave
หรือS-wave)ซึ่งมีความเร็วต่างกันเพราะคลื่นลูกแรก
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามีความเร็วสูงกว่าคลื่นลูกที่2ซึ่งจะ
มาถึงพร้อมการสั่นไหวครั้งใหญ่ หากเรามีเครื่องมือที่
ช่วยให้เรารับรู้คลื่นลูกแรกล่วงหน้าก็จะทำให้เรามีเวลา
ในเตรยีมตวัรบัการสัน่ไหวครัง้ใหญ่ที่จะตามมาเมือ่คลืน่
ลูกที่ 2 แผ่มาถึง ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว (Seismograph)
ใกล้จดุศนูยก์ลาง(Epicenter)และมีการวเิคราะห์ขอ้มลู
ของคลื่นลูกแรกที่ได้รับจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะ
ส่งคำเตือนล่วงหน้าออกไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออก
ไปก่อนที่คลื่นลูกที่2จะเดินทางไปถึงสถานที่เหล่านั้น

ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า
ระบบเตอืนภยัแผน่ดนิไหวลว่งหนา้ประกอบดว้ย

จดุสงัเกตการณ์(ObservationPoints)จำนวนประมาณ
1,000จดุทัว่ประเทศแตล่ะจดุหา่งกนัประมาณ20กม.
ในแตล่ะจดุจะตดิตัง้เครือ่งตรวจจบัแรงสัน่สะเทอืนแผน่-
ดินไหวโดยเป็นเครื่องวัดความไหวสะเทือนแบบMulti-
functional จำนวน 200 จุด และเครื่องตรวจจับแรง
สั่นสะเทือนแผ่นดินไหวความไวสูง (High-sensitivity)
จำนวน 800 จุด จุดสังเกตการณ์ทุกจุดถูกเชื่อมโยง
กับระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทำ
หน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากจุด
สังเกตการณ์ดังรูปที่1

*Matsumura, S. (2001), Development of an Earthquake Early Warning System and Its Benefits. Science & 
Technology Trends, 38: 55-70
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เมื่อเกิดแผ่นดินไหว คลื่นไหวสะเทือนลูกแรก
จะแผ่ออกมา เมื่อจุดสังเกตการณ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดรับรู้
คลื่นนี้ ก็จะส่งข้อมูลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบบมีวิธีการที่จะสันนิษฐาน
ตำแหนง่ทีต่ัง้ของแหลง่กำเนดิคลืน่(นัน่คอืจดุศนูยก์ลาง
แผ่นดินไหว) และขนาดของการสั่นไหว โดยคำนวณ
จากข้อมูลที่ได้รับจากจุดสังเกตการณ์จุดแรกนั้น กรม
อุตุนิยมวิทยาจะออกคำเตือนฉบับแรกออกไป ซึ่งอาจ
จะยงัคลาดเคลือ่นจากความเปน็จรงิอยู่แต่เมือ่ทางกรม
ได้รับข้อมูลจากจุดสังเกตการณ์จุดที่2และ3ก็จะได้
ข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนขึ้นแล้วจึงออกคำเตือนฉบับที่2
และ3ออกไปตามลำดับ

ประเภทของการเตือนภัย 
แผ่นดินไหวล่วงหน้า

การเตอืนภยัแผน่ดนิไหวลว่งหนา้แบง่ออกเปน็2
ประเภทไดแ้ก่การแจง้ขา่วลว่งหนา้(AdvanceNotice)
และการเตือนภัย(Alert)หากความแรงของการสั่นไหว
ต่ำกว่าระดับ 5 กรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งข่าวล่วงหน้า
เท่านั้น แต่หากการสั่นไหวมีความแรงระดับ 5 ขึ้นไป
ก็จะแจ้งข่าวล่วงหน้าและเตือนภัย

การแจ้งข่าวล่วงหน้ามุ่งสื่อสารไปยังผู้รับที่มี
เครือ่งขอ้มลูปลายทางเฉพาะซึง่สว่นใหญ่เปน็หนว่ยงาน
หรอืองคก์รธรุกจิซึง่อาจได้รบัผลกระทบจากการสัน่ไหว
แม้เพียงเล็กน้อยอันเป็นความเสียหายที่เกิดกับ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ส่วนการ
เตอืนภยันัน้จะออกทางโทรทศัน์วทิยุโทรศพัท์เคลือ่นที่
และระบบวิทยุสื่อสารต้านภัยพิบัติ เพื่อสื่อสารไปยัง
ชาวบ้านในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับแรงสั่นสะเทือนระดับ
4หรือมากกว่า

ตั้งแต่เปิดใช้ระบบเมื่อเดือนตุลาคม 2550 ได้
มีการเตือนภัยไปแล้ว 14 ครั้ง (นับถึงเดือนมกราคม
2554)และมีการแจง้ขา่วลว่งหนา้ไปทัง้สิน้1,391ครัง้
เพราะมีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเป็น
ปกติแผ่นดินไหวขนาดเล็กไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
ทั่วไป แต่มีผลกระทบต่อระบบ เครื่องจักรกล หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหรือบริการอันอาจมีผลเสียต่อ
ความแม่นยำในกระบวนการผลิตคุณภาพบริการหรือ

ความปลอดภัยสาธารณะ เช่น ศูนย์ข้อมูล/การสื่อสาร
สถานที่ก่อสร้าง การรถไฟ ระบบเตือนภัยสำหรับบ้าน
อาคารสาธารณะลิฟต์/ฝ่ายจัดการอาคารเขื่อนหน่วย
ดับเพลิง/ตำรวจ กองป้องกันสาธารณภัยของเทศบาล
กรมทางสถานพยาบาลโรงไฟฟ้าโรงเรียนเป็นต้น

ระบบเตือนภัยจากมุมมองของผู้ใช้
การแจ้งข่าวล่วงหน้าเป็นบริการสำหรับผู้ใช้

เฉพาะกลุ่ม ผู้ ให้บริการรับอนุญาต (Licensed
Operators)ที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ญี่ปุ่นสามารถเพิ่มข้อมูลข่าวสารจากการวิเคราะห์
เพิ่มเติมที่มีรายละเอียดมากขึ้นตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าได้ ซึ่งบริการเสริมนี้จะเป็นจุดขายของผู้ให้
บรกิารนัน้ๆเชน่การทำนายความแรงของแผน่ดนิไหวที่
แตกตา่งกนับนแตล่ะชัน้ของตกึระฟา้หรอืการให้บรกิาร
ส่งสัญญาณควบคุมอัตโนมัติพร้อมกับแจ้งข่าวล่วงหน้า

สำหรับการเตือนภัยในปัจจุบันยังเป็นการ
ประกาศผ่านสื่อสารมวลชน โทรศัพท์มือถือและวิทยุ
สื่อสาร มัตสึมุระให้ความเห็นว่านักวิจัยควรเปลี่ยน
จุดสนใจจากความพยายามที่จะพัฒนาระบบให้ออก
คำเตือนให้ทันการณ์มาสู่การใช้ประโยชน์จากการเตือนภัย
ในทันทีทันใด (Real-time) ในลักษณะเดียวกับการส่ง
สัญญาณควบคุมอัตโนมัติผ่านการแจ้งข่าวล่วงหน้า
เรียกว่าเป็นระบบControlbytheAlertซึ่งในปัจจุบัน
เทคโนโลยีการสือ่สารก็เอือ้อำนวยให้ทำได้เชน่การแฝง
สัญญาณควบคุมไปในการแจ้งเตือนผ่านโทรทัศน์ระบบ
ดจิติอลที่สง่ตรงถงึบา้นอนัเปน็การใช้ประโยชน์จากการ
เปลีย่นผา่นระบบโทรทศัน์จากแอนะลอ็กเปน็ดจิติอลซึง่
สถานีโทรทัศน์ในญี่ปุ่นมีกำหนดที่จะหยุดการแพร่ภาพ
ออกอากาศในระบบแอนะลอ็กตัง้แต่วนัที่24กรกฎาคม
2554เป็นต้นไป(ข้อมูลจากWikipedia,Listofdigital
televisiondeploymentsbycountry,26เม.ย.54)

รูปที่1หลักการทำงานของระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า
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คุณเคยคิดหรือไม่ว่าการเกิดวินาศกรรมแต่ละครั้งสร้าง
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากเพียงใด จะดีเพียงใดหาก
เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยนำเราย้อนกลับไปใน
อดีตเพื่อยับยั้งเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ภาพยนตร์เรื่อง Source Code โดยผู้กำกับ
ดันแคน โจนส์ เป็นภาพยนตร์แนวไซไฟอีกเรื่องหนึ่งที่มี
ความน่าสนใจ เรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์วางระเบิด
บนรถไฟที่กำลังมุ่งหน้าสู่เมืองชิคาโก ทำให้ผู้โดยสารเสีย
ชีวิตทั้งหมด หลังจากนั้นก็มีคำขู่จากผู้ก่อการร้ายว่าจะ
มีการวางระเบิดอีก เพื่อเป็นการยับยั้งแผนการดังกล่าว
ทางรฐับาลจงึได้อนมุตัิให้นำโครงการลบัที่เรยีกวา่Source
Code ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทำให้สามารถเข้าไปใน
ความทรงจำของคนตายในช่วง8นาทีก่อนเกิดเหตุการณ์

ด้วยการส่งโคลเตอร์(เจคจิลเลนฮาล)เข้าไปอยู่
ในร่างชายคนหนึ่งที่เป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งอยู่ในรถไฟ
ขบวนดังกล่าวโดยเขามีเวลาเพียง8นาทีในการตามหา
คนร้ายอย่างไรก็ตามภารกิจนี้ไม่ง่ายสำหรับเขา เพราะ
ต้องทำงานแข่งกับเวลา และต้องคอยช่วยเหลือคริสตินา
(โมนาแกน)สาวที่พบบนรถไฟให้รอดจากการระเบดิครัง้นี้
โดยที่ไม่รู้ว่าคนร้ายจะลงมือวางระเบิดอีกครั้งเมื่อใด

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีความแปลกใหม่ต่างจาก
ภาพยนตร์ย้อนเวลาเรื่องอื่นๆคือ เงื่อนไขพิเศษของการ
ใช้เทคโนโลยีการย้อนอดีต และความลับของ Source
Code ในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับมิติของเวลา
โดยเทคโนโลยีSourceCodeเป็นการเปิดมิติคู่ขนานให้
เกิดขึ้นโดยเป็นการสร้างโลกสมมุติจากเวลาเพียง8นาที
ให้ต่อยอดโดยไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้จุดเด่นของหนังอีก
ประการหนึ่งคือ การกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีต
ได้อีกครั้งเพราะทุกๆครั้งที่โคลเตอร์เข้าออกในSource
Code ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคริสติน่าก็พัฒนา
มากขึ้น และบรรดาผู้ที่จะต้องเสียชีวิตจากวินาศกรรมใน
โลกเสมือนนับร้อยชีวิตก็มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปอีกครั้ง

แนวคดิเรือ่งการทอ่งเวลาอาจมีพืน้ฐานจากทฤษฎี
สัมพัทธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์เอกของ
โลก นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าการท่องเวลาเป็นไป

sciEncE mEdia
ธนพนธ์ ตั้งตระกูล

ได้ ทฤษฎี สัม พัทธ ภาพ ภาค ทั่วไป ได้ อธิบาย ถึง ผล ของ แรง 
โนม้ ถว่ง ที ่ทำให ้เกดิ ความ โคง้ งอ ของ อากาศ-เวลา (Space-
Time) และ การ โค้ง งอ นี้ ส่ง ผล ต่อ เสน้ ทางการ เคลื่อนที่ ของ 
อนุภาค อิสระ รวม ทั้ง อนุภาค แสง (โฟ ตอน) ตำแหน่ง ที่ มี 
แรง โน้ม ถ่วง สูง เวลา จะ ช้า กว่า ตำแหน่ง ที่ มี แรง โน้ม ถ่วง ต่ำ 
กว่า โดย การ เดิน ทาง ต้อง ผ่าน หลุม ดำ ที่ เป็น ประตู หรือ 
ที่ ว่า รู หนอน (Wormhole) ที่ ทำ หน้า เชื่อม มิติ ของ เวลา 
หรือ จักรวาล อื่น อาจ เรียก ได้ ว่า เป็น Multiverse โดย ใช้ 
หลัก การ Warp ซึ่ง ต่อ มา ภาพยนตร์ แนว Sci-Fi ได้ ใช้ 
Warp ใน รปู ของ การ เดนิ ทาง ขา้ม จกัรวาล อยา่ง เรว็ เพือ่ เขา้ 
สู่ Hyperspace แต่ ก็ ไม่ใช่ ผ่าน มิติ กาล เวลา

ปจัจบุนั บรรดา นกั วทิยาศาสตร ์ยงั คง คน้หา คำ ตอบ  
เรื่อง การ ท่อง เวลา โดย นัก วิจัย จาก แคลิฟอร์เนีย และ  
กรุ งมอส โก ได้ ประกาศ ว่าการ ท่อง เวลา มี ความ เป็น ไป 
ได้ และ ได้ มี การ ตั้ง ห้อง ปฏิบัติ การ ขึ้น มา ชื่อ ว่า TARDIS 
เพื่อ เริ่ม ทำการ ทดลอง โดย นำ พื้น ฐาน มา จาก สมการ ของ 
อัลเบิร์ต ไอน์ส ไตน์ ล่าสุด องค์กร วิจัย นิวเคลียร์ แห่ง ยุโรป 
หรือ เซิร์น ได้ สร้าง เครื่อง ชน อนุภาค ขนาด ใหญ่ (Large 
Hadron Collider: LHC) เปน็ เครือ่ง เรง่ อนภุาค ที ่ใหญ ่ทีส่ดุ 
ใน โลก โดย เน้น ศึกษา สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น หลัง จาก การ ชน กัน เพื่อ 
พิสูจน์ ทฤษฎี ต่างๆ ที่ เกี่ยว กับ อนุภาค มูลฐาน หาก การ 
ทดลอง นี้ ประสบ ความ สำเร็จ จะ เป็น จุด เริ่ม ต้น ของ ทฤษฎี 
ใหม่ๆ หรือ ข้อ พิสูจน์ ของ หลุม ดำ ที่ อาจ เป็น ทาง เชื่อม มิติ 
ของ เวลา ก็ เป็น ได้

เมือ่ พดู ถงึ การ กอ่ เหต ุวนิาศกรรม ซึง่ ทกุ คน สามารถ 
จดจำ ได ้ไม ่เคย ลมื นัน่ คอื เหตกุารณ ์9-11 ซึง่ เปน็ เหตกุารณ ์
ปลน้ เครือ่ง บนิ ใน สหรฐัอเมรกิา แลว้ ได ้ชน เขา้ กบั เวลิดเ์ทรด 
เซ็นเตอร์ และ อา คาร เพน ตา กอ นที่ ช็อก คน ไป ทั้ง โลก สร้าง 
ความ สูญ เสีย หาย ต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน และ เศรษฐกิจ มูลค่า 
มากกว่า 4 หมื่น ล้าน ดอล ลา ร์ สหรัฐ ลอง จินตนาการ ว่า 
หาก เรา สามารถ สร้าง เครื่อง ย้อน เวลา ได้ แล้ว เรา สามารถ 
ไป แก้ไข เหตุการณ์ ดัง กล่าว ไม่ ให้ เกิด ขึ้น นั่น หมาย ถึง 
สามารถ ลด ความ เสีย หาย ที่ จะ เกิด เหตุการณ์ ดัง กล่าว ได้ 
อย่าง มหาศาล แต่ คำถาม คือ เรา จะ ย้อน กลับ ไป ทุก ครั้ง 
เพื่อ แก้ไข ข้อ ผิด พลาด ใช่ หรือ ไม่ แล้ว โลก ปัจจุบัน ของ เรา 
จะ เปลี่ยน ไป อย่างไร แล้ว มิติ ของ เวลา จะ มี ความ วุ่นวาย 
มาก แค่ ไหน ดัง นั้น การ ย้อน เวลา จึง ควร จะ เป็น เครื่อง มือ 
ที่ จะ ค้นหา ข้อ ผิด พลาด มากกว่า กลับ ไป แก้ไข ข้อ ผิด พลาด 
ดงั นัน้ ทาง เลอืก ที ่ด ีกวา่ จงึ ควร เปน็การ ทำ ปจัจบุนั ให ้ด ีเพือ่ 
มุ่ง ไป สู่ อนาคต ที่ พึง ประสงค์

http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A10455444/A10455444.html
http://www.majorcineplex.com/movieupdate_detail.php?newsid=3689
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=branelay&month=07-04-
2011&group=6&gblog=127
http://www.tint.or.th/nkc/nkc51/nkc5104/nkc5104f.html
http://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่
http://www.gconsole.com/forum/show.php?page=topicdetail&id=65276
http://writer.dek-d.com/dek-d/story/viewlongc.php?id=119904&chapter=2
http://topicstock.pantip.com/writer/topicstock/W2450276/W2450276.html
http://www.philospedia.net/time%20travel.html
http://www.physics.science.cmu.ac.th/courses/207110/download/Time%20
Machine.pdf

ข้อมูลประกอบการเขียน
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·ÕèÁÒ :  http://www.forwiki.ro/wiki/Practices:Cross-Impact_Analysis
http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/2_design/meth_cross-impact-analysis.htm

ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº :  Godet, M. (1976) Scenarios of air transport development to 1990 by 
SMIC 74 – a new cross-impact method. Technol Forecast Soc Change 9, 279-288.
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Scientists, 
where are you?

Cross-Impact Analysis เปนเทคนิคกลุมหนึ่งท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือประเมินวา หากเกิดเหตุการณ
หนึ่งแลว จะสงผลอะไรตามมาบาง ดวยความนาจะเปนมากนอยเพียงใด วิธีนี้ไดรับการพัฒนาโดย
Theodore Gordon และ Olaf Helmer ในป ค.ศ.1966 และพัฒนาตอมาในป ค.ศ.1974 โดย Duperrin
และ Godet เปนวิธีที่เรียกวา SMIC (Cross Impact Systems and Matrices) Method โดยพิจารณา
ปฏิสัมพันธระหวางเหตุการณตางๆ ที่ไดรับการคาดการณเอาไว (ซึ่งในการคาดการณเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งยอมไมมีโอกาสท่ีจะแสดงปฏิสัมพันธดังกลาว)  
 Cross-Impact Analysis อาจถูกนำไปใชโดดๆ หรือใชรวมกับวิธีอื่นก็ไดโดยเฉพาะอยางย่ิงการใชเพื่อ
ตอบคำถามวิจัยในประเด็นตางๆ  เชน อนาคตของภาคอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงดานภูมิรัฐศาสตร
ของโลก การดำเนินงานในอนาคตของบรรษัท เปนตน ดวยเหตุนี้ ผูท่ีจะมีสวนรวมในการศึกษาดวยวิธีนี้จึงมี
ท้ังผูเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ นักวิจัย และเจาหนาท่ีจากภาครัฐ โดยควรเปนผูเชี่ยวชาญ
ในเร่ืองที่กำลังศึกษา 
 ขั้นตอนของ SMIC โดยสังเขปมีดังนี้
 1. ¡ÒÃàÅ×Í¡»ÃÐà ḉ¹áÅÐ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ จัดทำรายการเหตุการณตางๆ ในอนาคตอันเปนผลจากปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนม เหตุการณ และการกระทำของผูคนในสังคม กอนจะนำไปใชในการสำรวจความเห็นของผู
เชี่ยวชาญ
 2. ¡ÒÃàÅ×Í¡àËμØ¡ÒÃ³ � เมื่อไดรวบรวมความเห็นของผูเชี่ยวชาญแลว เหตุการณขางตนจะถูกเลือกและ�
ใหคำจำกัดความอยางชัดเจนดวยความระมัดระวัง โดยอาจมีทั้งเหตุการณที่จะเกิดขึ้นหรือจะไมเกิดขึ้นก็ได
 3. ¡ÒÃ¡ÓË¹´¤ÇÒÁ¹‹Ò¨Ðà»š¹ (Probability Scale) และระบุเวลาท่ีจะเกิด (Time Horizon) โดยทั่วไป
จะอยูระหวาง 0 (ไมมีโอกาสท่ีจะเกิด) และ 1 (นาจะเกิดมากท่ีสุด)
 4. ¡ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¹‹Ò¨Ðà»š¹μ‹Ò§æ โดยถามความนาจะเปนทททททที่เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตุการณหนึ่งจะเกิดรวมกับอีก
เหตุการณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณณหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหนึ่ง และผลท่ีเกิดขึ้น และถามตอไปเร่ือยๆ จนไดผลเเเเเเเตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตาราง (Matrix)
 5. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃŒÒ§ÀÒ¾Í¹Ò¤μ เปนภาพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหรือเรื่องเลาท่ีมีหลากหหลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย   และแตละะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะภาพมีคาทางสถิติกำกับดวย

¢ŒÍ Ṍ

• มีความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับ
   เหตุปจจัยที่ตอเนื่องกันเปนสาย

• สามารถนำไปใชเพื่อเพิ่มพูนความรู
   เกี่ยวกับพัฒนาการของส่ิงที่จะ
   เกิดขึ้นในอนาคต

• เหตุการณที่นำใชในการ
   สอบถามอาจมีจำกัด

• คอนขางยากในการทำความเขาใจเกี่ยวกับ
   ความสอดคลองและความสมเหตุสมผล

• ขึ้นกับระดับความเชี่ยวชาญของ
      ผูตอบแบบสอบถาม

¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´




